

ข่าวประจำวัน ที่ 19 กรกฎาคม 2563

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	สปริงนิวส์ออนไลน์	“ธนาธร” เชิญชวน ประชาชนร่วมชุมนุม เรียกร้องไม่เอารัฐบาลสีบหอด อำนาจ-การทำรัฐประหาร”	6
2	ONE31 ออนไลน์	‘ ธนาธร’ ให้กำลังใจนักศึกษาชุมนุม ปิดอยู่เบื้องหลัง	8
3	เนชั่นออนไลน์	'ธนาธร'พร้อมจับมือ'ปชป.'แก้ธน.60-ปฏิรูปองค์กรอิสระ	10
4	สยามรัฐออนไลน์	"ธนาธร" เมิ่นรายชื่อทีม ศก. ไร้ประโยชน์ ชี้ต้องเปลี่ยนหัวหน้าทีม	12
5	Manager ออนไลน์	“ทอน”ปิดชกไยมีอบปลดแอก แต่ปลุกคนมาร่วมเยอะๆ ยันป้ายดำ นายกฯ ที่ระยองไม่หยาบคาย เป็นความกล้าหาญ	15
6	REPORTERS ออนไลน์	สัมภาษณ์: 'ธ นาธร' อัดกต สรุปการจัดวางในตำแหน่งกลาง ๆ ของ ประเทศที่อยู่ในยุคแห่งศรัทธาของผู้บริหารเอไอเอสอิสระรับทุกฝ่ายเพื่อ รับมติ - เสนอ 4 กรอบข้อตกลงร่วมกัน	17
7	VOICE Online	เสวนากลุ่ม ‘ กต. ’ หลงอำนาจ เลือกข้าง ไร้ความชอบธรรม	19
8	ไทยโพสต์ออนไลน์	ธนาธรปิดอยู่เบื้องหลังเยาวชนปลดแอกแต่ชวนชุมนุมไ้รัฐบาลสีบหอด อำนาจ	21
9	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	'ธนาธร' มอง เลือกตั้ง 24 มี.ค.62 ล้มเหลว เหตุเลือกข้างทางการเมือง	23
10	เนชั่นออนไลน์	รุมสวดกต.ไร้ประสิทธิภาพจัดเลือกตั้ง	25
11	เดลินิวส์ออนไลน์	เสวนาคณะก้าวหน้า รุมอัด กต.เหลววางตัวเป็นกลาง-ใช้อำนาจตามใจ	27
12	ไทยโพสต์ออนไลน์	'ทอน-ช่อ' ควง 'นิพิฏฐ์-สมชัย-ครป.' เปิดตีกไทยซัมมิท ยาใหญ่ 'กต.- องค์กรอิสระ' วิปลาส!	29
13	เนชั่นออนไลน์	อัด 'กต.' ล้มเหลววางตัวเป็นกลาง หลังเลือกตั้ง 24 มี.ค.	32
14	มติชนออนไลน์	‘ธนาธร’ ชง 3 ข้อ วางกติกาใหม่ จัดอำนาจสมดุล เดินหน้าประเทศ	34
15	สยามรัฐออนไลน์	"ธนาธร" อัด กต. ล้มเหลวในการวางตัวเป็นกลาง - ชี้ปท. อยู่ในยุค วิกฤติศรัทธาองค์กรอิสระ	36
16	ไทยโพสต์ออนไลน์	ทอน' ยืนยัน 2 หน้มนักประชาธิปไตยเมืองระยอง ชูป้าย 'พองง-ไอ้สัส' ไม่ใช่คำหยาบแต่คือความกล้าหาญ	38
17	เดลินิวส์ออนไลน์	'ธ'ธนาธรไม่ร่วมชุมนุมนศ.เย็นนี้ หัวหน้าถูกโยงอยู่เบื้องหลัง	39

18	ข่าวสดออนไลน์	ธนาธร ยัน 'ไม่ไปร่วมชุมนุม' แต่ขอส่งกำลังใจให้คนรักปชต.ต่อสู้เผด็จการ	40
19	สยามรัฐออนไลน์	'ธนาธร' ลั่น 2 นักชูป้ายระยอง ไม่ใช่คำหยาบแต่คือความกล้าหาญ	41
20	มติชนออนไลน์	สมชัย ยันเปลี่ยนโลโก้พรรค ต้องทำในที่ประชุมใหญ่แล้วแจ้งเลขา กกต. ทราบใน 15 วัน	42
21	สำนักข่าวไทยออนไลน์	"จตุรินทร์" รั้งรัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ไขยาก	43
22	Manager Online	"เพื่อไทย" ยังไม่ปรับ กก.บห.ประชุมใหญ่ 21 ก.ค.นี้ - ระดมแกนนำ-ส.ส.ทั่วประเทศช่วย "สลิลทิพย์" หาเสียงเลือกซ่อมปากน้ำ	44
23	ไทยโพสต์ออนไลน์	เพื่อไทยทุ่มสุดกำลังชน 'บิกเนม' ช่วย 'สลิลทิพย์' เลือกซ่อมส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ	46
24	ไทยโพสต์ออนไลน์	'เบาหวิว' ลุยตั้งพรรค 'ปลดล็อก' โวลันนโยบายโดนใจ เปิดตัว ฮี้อาแม่	47
25	เนชั่นออนไลน์	"ทอน"ชวนคนร่วมชุมนุมเย็นนี้ไม่เอาเผด็จการ	49
26	ไทยโพสต์ออนไลน์	เต็มเหนี่ยวไปเลย 'โก๋ วัฒนา' ยุ่ม่อปโล่รัฐบาล ชี้เบรียงพลเอกประยุทธ์ คือตัวปัญหาของประเทศ	51
27	สำนักข่าวไทยออนไลน์	"ศรีสุวรรณ" เตือน "เยาวชนปลดแอก" ฝ่าฝืนชุมนุมถูกจับแน่	53
28	ไทยรัฐออนไลน์	เริ่มแล้ว "เยาวชนปลดแอก" มวลชนปิดถนนเข้าใกล้อนุสาวรีย์ ประชาธิปไตย	54
29	มติชนออนไลน์	น.ศ.จับุบสภา หยุดคุกคามประชาชน ปวดใจมรดกบาป รธน.60	56
30	มติชนออนไลน์	'ทนายอานนท์' ปราศรัย 2563 โมเดล จับสังเอดมีคนแอบบนหลังคา ขอให้ลงมา อย่ายับใช้เผด็จการ	58
31	แนวหน้าออนไลน์	ปารีณา'ถามมีอบ-นักประชาธิปไตยชี้แพ้ รอ 2 ปีครึ่งเลือกตั้งใหม่ จะตายไหม?	60
32	ไทยรัฐออนไลน์	เปิดใหม่ไลน์ ชุมนุมโล่รัฐบาลบิกตู เป็นครั้งแรกภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน	62
33	คมชัดลึกออนไลน์	"วิโรไท" ตอบปฏิเสธร่วมรัฐบาล"ลุงตู"	64
34	เดลินิวส์ออนไลน์	'ส.ส.ดาวฤกษ์'ให้กำลังใจ 'บิกตู'หาคนคุณภาพแก้ศก.	65
35	คมชัดลึกออนไลน์	"ทิพานัน" เชื่อมั่น"บิกตู" เลือกทีมเศรษฐกิจเหมาะสมพัฒนาเศรษฐกิจ ดอก "พิธา" ดีเรือทั้งไกลน	66

บทความ

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	แถลงการณ์ 'กลุ่มเยาวชนปลดแอก' ไม่ขออะไรมากกว่าอนาคตที่ดี	68
2	ข่าวท้องถิ่นบึงกาฬ ออนไลน์	เขย่าบ้านใหญ่”ธนาธร”ล้ม “พินิจ” พิชิต อบจ.บึงกาฬ	69
3	ฐานเศรษฐกิจออนไลน์	ปรับกรม.เพื่อใคร	71
4	มติชนออนไลน์	บทนำ : ปรับ-ตอบโจทย์	73
5	มติชนออนไลน์	กระทรวง พลังงาน ต่ำบล กระสุนตก การเมือง ใน พลังประชารัฐ	74
6	ข่าวสดออนไลน์	FootNote:ฟ้าให้ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เกิด โฉนดต้องมี ไพรินทร์ ชูโชติ ถาวร	76
7	มติชนออนไลน์	สถานีนี้นี้...ปัจจุบัน สถานีหน้านั้น...มรณะ : โดย ชรวีตาข้า	77
8	ประชาชาติธุรกิจ ออนไลน์	ปรับ กรม. “ประยุทธ์2/2” ชิงชุมทรัพย์ ‘พลังงาน’ การเมืองทิ้งโปร เจ็กต์แสนล้าน	78
9	ข่าวสดออนไลน์	วิเคราะห์การเมือง-บทเรียน การเมือง กรณี ของ กลุ่ม 4 กุมภาพันธ์ อนิจจัง การเมือง	82
10	ประชาชาติธุรกิจ ออนไลน์	ประยุทธ์ 2/2 ปรับดุลอำนาจใหม่ กระชับทีมเศรษฐกิจ คนใน-นอกกลุ่ม ตัวโกง	83
11	มติชนออนไลน์	นิรโทษกรรมเพื่อเปิดทางสู่วิถีใหม่หลังโควิด-19 : โดย โคทม อารียา	87
12	GENDA ออนไลน์	ปากน้ำระอุ ฝ่ายค้าน ไม่มีฮั้ว “กรุง” ลอยลำหรือโดนรุมจนร่วง	90
13	เนชั่นออนไลน์	แถลงการณ์'เยาวชนปลดแอก'ขออนาคตที่ดีขอประเทศของปชช.	93
14	เนชั่นออนไลน์	ยื่นคำขาดจี้รัฐบาล'ยุบสภา'ใน2สัปดาห์ช่วยยกระดับการชุมนุม	94
15	มติชนออนไลน์	INDEX คำไหน ประวิตร์ วงษ์สุวรรณ คำนั้น ที่มีต่อ ยืนยงกับ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ	96
16	เนชั่นออนไลน์	เคลื่อนคนละทิศ-เดินคนละทาง “3 ป.” เป้าหมายเดียวกัน ?	97



พฤษภาคมนี้มีอะไร

การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

เวลา	สถานที่	รายละเอียด
09.30 น.	ประชุม 604 ชั้น 6	นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
13.30 น.	ห้องประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 8	ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง

การประชุม/กิจกรรมของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

เวลา	สถานที่	รายละเอียด
09.30 น.	ประชุม 604 ชั้น 6	พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
13.30 น.	ห้องประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 8	พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายดุขฎิ พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ข่าวอ้างอิง

18 ก.ค. 2020 - 15:33 น.

“ธนาธร” เชิญชวน ประชาชนร่วมชุมนุม เรียกร้องไม่เอารัฐบาลสีบทอดอำนาจ-การทำรัฐประหาร”



“ธนาธร” เชิญชวน ประชาชนร่วมชุมนุม เรียกร้องไม่เอารัฐบาลสีบทอดอำนาจ-การทำรัฐประหาร ชัด การปรับ ครม. เศรษฐกิจ ไร่น้ำยา หากหัวโขนยังอยู่ มอง การประกาศรายชื่อ 13 ขุนพลปฏิรูป เหมือนเป็นการตบ รางวัลให้กับคนที่ช่วย สนับสนุน คสช.”

วันที่ 18 ก.ค. 2563 ประธานคณะก้าวหน้า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ กล่าวถึงการจัดงานเสวนาหัวข้อ “กต. ไทยอย่างไรต่อดี?” ว่า เป็นการชี้ให้ประชาชนเห็นว่า กต. มีปัญหาในการปฏิบัติงานอย่างไร และทิศทางควรจะเป็น อย่างไร ซึ่งผู้ร่วมเสวนาก็เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งในอดีตและปัจจุบัน จึงหวังว่าจะนำไปสู่ข้อเสนอในการปฏิรูปองค์กร อิสระ และความเห็นพ้องต้องกันของประชาชน ที่จะเรียกร้องให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ส่วนที่มีตัวแทนจาก ที่ยังเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ มาร่วมถือเป็นสัญญาณว่าทุกพรรคเห็นพ้องในการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ นายธนา ธร ระบุว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปฏิรูปองค์กรอิสระ ไม่ได้มีแต่คณะก้าวหน้า พรรคก้าวไกล ที่พูดถึงเรื่องนี้ แต่มีพรรค การเมืองอื่น ๆ ที่พูดถึงเรื่องนี้ ดังนั้นสิ่งใดที่ร่วมกันได้ ก็พร้อมยินดีร่วมมือกับทุกฝ่าย

ส่วนกรณีการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเย็นนี้ นายธนาธร กล่าวว่า ในขณะที่ไม่ได้ไป ร่วมกิจกรรมใดๆ ก็ยังถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ชักใย สนับสนุน มองว่านักศึกษาทำกิจกรรมด้วยเจตจำนงที่แน่วแน่ พวกเขา ไม่ได้มีส่วนเข้าไปร่วมตัดสินใจ ดังนั้นจึงไม่ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เนื่องจากกลัวว่าไปแล้วจะถูกกล่าวหาว่าอยู่ เบื้องหลัง แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ให้กำลังใจ ซึ่งตนขอส่งกำลังใจให้กับนักศึกษาและประชาชนที่ต้องการเรียกร้อง ให้ประเทศไทย กลับสู่ประชาธิปไตย และต่อสู้กับเผด็จการ รวมถึงชวนประชาชนที่ได้ยินเสียงตนขอให้สนับสนุนกลุ่ม นักศึกษากลุ่มนี้ด้วย

ให้ไปร่วมชุมนุมในครั้งนี้อธิบายว่าเราไม่ต้องการรัฐบาลที่มาจากการสืบทอดอำนาจหรือการทำรัฐประหาร และต้องการให้ประเทศเดินกลับสู่ประชาธิปไตย”

ขณะที่กรณีมีภาพเหมือนไปคารวะ 2 นักเคลื่อนไหว ที่มาชูป้ายขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ ระหว่างลงพื้นที่ จ.ระยอง จนถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นผู้สนับสนุน นายธนาธร ชี้แจงว่า การแสดงออก การวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย เป็นสิ่งที่ชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตย ในต่างประเทศเวลาเคลื่อนไหว ก็มีการใช้คำที่รุนแรงมากกว่านี้ พร้อมมองว่าการเคลื่อนไหว ไม่ใช่เรื่องการใช้คำหยาบ แต่มองว่าเป็นความกล้าหาญ ในการท้าทายอำนาจที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งทุกวันนี้คนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล ก็ถูกคุกคาม ยัดข้อหา ยัดคดี ซึ่งเป็นสิ่งที่คนธรรมดากลัว ดังนั้นจึงต้องปกป้องกัน และขอบคุณคนที่กล้าหาญที่ลุกขึ้นมาพูดในสิ่งที่คนทั่วไปไม่กล้า เพราะเขาพูดแทนคนส่วนใหญ่ของประเทศ

เมื่อถามถึงการปรับคณะรัฐมนตรี ทีมเศรษฐกิจที่มีการเปิดรายชื่อของประธานสมาคมธนาคารไทย นายปรีดี ดาวฉาย มาร่วม ครม. นายธนาธร มองว่า ไม่ใช่เรื่องสำคัญ รายชื่อทีมเศรษฐกิจไม่สำคัญ トラบใดที่หัวหน้าทีมเศรษฐกิจยังเป็นคนเดิม การเปลี่ยนทีมทำงานแต่หัวหน้าทีมไม่เปลี่ยน คิดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะอะไรกับการดำเนินการทางเศรษฐกิจ ในฐานะที่ตนนั่งดูการใช้งบประมาณของประเทศ โดยเฉพาะ กฎหมายงบฯ ปี 64 ที่กำลังพิจารณา มูลค่า 3.3 ล้านล้านบาท ตนเห็นชัดเจนว่างบประมาณถูกใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ตอบสนองความต้องการประชาชน และไม่สามารถพาประเทศไทยไปต่อสู่กับโลกาภิวัตน์ได้ หากไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับหัว ดังนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณ ไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคง และยั่งยืน พร้อมย้ำว่า “ไม่สำคัญว่าใครจะเข้ามา ถ้าหากหัวไม่เปลี่ยนก็ไม่มีความหมายอะไร”

เมื่อถามถึงการประกาศรายชื่อคณะกรรมการปฏิรูป 13 ด้าน นายธนาธร กล่าวว่า คณะกรรมการปฏิรูป หรือ คณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติ ตนขอพูดตรงๆ ว่าเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าจะมีการปฏิรูป และมียุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว แต่ในแง่ความเป็นจริงการใช้งบประมาณ ปี 63 และ ปี 64 ก็ยังเห็นว่าเหมือนเดิมทุกอย่าง ดังนั้นตนจึงไม่เชื่อและไม่มีความศรัทธาองค์กรเหล่านี้เลยว่าจะนำไปสู่การปฏิรูปประเทศจริงๆ ได้ โดยเฉพาะหากดูรายชื่อจะเห็นชัดว่าหลายคนก็เป็นคนที่สนับสนุนการทำรัฐประหารของ คสช. มาทั้งนั้น ดังนั้นเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่เจตนา ที่จะปฏิรูปอย่างเดียว แต่เป็นการตบรางวัลให้กับคนที่ช่วย สนับสนุน คสช. และช่วยในการทำรัฐประหารมากกว่า จึงไม่ต้องสงสัยว่า คณะกรรมการปฏิรูปและคณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติ จะไม่มีบทบาทในการพาประเทศไทยไปข้างหน้า

อ้างอิง : <https://www.springnews.co.th/politics/69114>

ประจำวัน 18 กรกฎาคม 2563

‘ธนาธร’ ให้กำลังใจนักศึกษาชุมนุม ปิดอยู่เบื้องหลัง



นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า กล่าวถึงการจัดงานเสวนาหัวข้อ "กต. ไทยอย่างไรต่อดี?" ว่าเป็นการชี้ให้ประชาชนเห็นว่า กต. มีปัญหาในการปฏิบัติงานอย่างไร และทิศทางควรจะเป็นอย่างไร ซึ่งผู้ร่วมเสวนาก็เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งในสวนกรณีมีภาพเหมือนไปคาราวะ 2 นักเคลื่อนไหว ที่มาชูป้ายขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ ระหว่างลงพื้นที่ จ.ระยอง จนถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นผู้สนับสนุน นายธนาธร ชี้แจงว่า การแสดงออก การวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย เป็นสิ่งที่ชอบธรรมในระบบประชาธิปไตย ในต่างประเทศเวลาเคลื่อนไหว ก็มีการใช้คำที่รุนแรงมากกว่านี้ พร้อมมองว่าการเคลื่อนไหว ไม่ใช่เรื่องการใช้คำหยาบ แต่มองว่าเป็นความกล้าหาญ ในการท้าทายอำนาจที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งทุกวันนี้ คนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล ก็ถูกคุกคาม ยัดข้อหา ยัดคดี ซึ่งเป็นสิ่งที่คนธรรมดากลัว ดังนั้นจึงต้องปกป้องกัน และขอบคุณคนที่กล้าหาญที่ลุกขึ้นมาพูดในสิ่งที่คนทั่วไปไม่กล้า เพราะเขาพูดแทนคนส่วนใหญ่ของประเทศอดีตและปัจจุบัน จึงหวังว่าจะนำไปสู่ข้อเสนอในการปฏิรูปองค์กรอิสระ และความเห็นพ้องต้องกันของประชาชน ที่จะเรียกร้องให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ส่วนที่มีตัวแทนจากที่ยังเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ มาร่วมถือเป็นสัญญาณว่าทุกพรรคเห็นพ้องในการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ นายธนาธรระบุว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปฏิรูปองค์กรอิสระ ไม่ได้มีแต่คณะก้าวหน้า พรรคก้าวไกล ที่พูดถึงเรื่องนี้ แต่มีพรรคการเมืองอื่น ๆ ที่พูดถึงเรื่องนี้ ดังนั้นสิ่งใดที่ร่วมกันได้ ก็พร้อมยินดีร่วมมือกับทุกฝ่าย

ส่วนกรณีการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเย็นนี้ นายธนาธร กล่าวว่า ในขณะที่ไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมใดๆ ก็ยังถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ชักใย สนับสนุน มองว่านักศึกษาทำกิจกรรมด้วยเจตจำนงที่แน่วแน่ พวกเขาไม่ได้มีส่วนเข้าไปร่วมตัดสินใจ ดังนั้นจึงไม่ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เนื่องจากกลัวว่าไปแล้วจะถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลัง แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ให้กำลังใจ ซึ่งตนขอส่งกำลังใจให้กับนักศึกษาและประชาชนที่ต้องการเรียกร้องให้ประเทศไทย กลับสู่ประชาธิปไตย และต่อสู้กับเผด็จการ รวมถึงชวนประชาชนที่ได้ยินเสียงตนขอให้สนับสนุนกลุ่มนักศึกษาครั้งนี้ด้วย

"ให้ไปร่วมชุมนุมในครั้งนี้ ขอเชิญชวนไปร่วมชุมนุมในครั้งนี้ ว่าเราไม่ต้องการรัฐบาลที่มาจาก การสืบทอดอำนาจ หรือการทำรัฐประหาร และต้องการให้ประเทศเดินกลับสู่ประชาธิปไตย" นายธนาธร กล่าว

ส่วนกรณีมีภาพเหมือนไปคารวะ 2 นักเคลื่อนไหว ที่มาชูป้ายขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ ระหว่างลงพื้นที่ จ.ระยอง จนถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นผู้สนับสนุน นายธนาธร ซึ่งแจ้งว่า การแสดงออก การวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย เป็นสิ่งที่ชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตย ในต่างประเทศเวลาเคลื่อนไหว ก็มีการใช้คำที่รุนแรงมากกว่านี้ พร้อมมองว่าการเคลื่อนไหว ไม่ใช่เรื่องการใช้คำหยาบ แต่มองว่าเป็นความกล้าหาญ ในการท้าทายอำนาจที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งทุกวันนี้ คนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล ก็ถูกคุกคาม ยัดข้อหา ยัดคดี ซึ่งเป็นสิ่งที่คนธรรมดากลัว ดังนั้นจึงต้องปกป้องกัน และขอบคุณคนที่กล้าหาญที่ลุกขึ้นมาพูดในสิ่งที่คนทั่วไปไม่กล้า เพราะเขาพูดแทนคนส่วนใหญ่ของประเทศ

เมื่อถามถึงการปรับคณะรัฐมนตรี ทีมเศรษฐกิจที่มีการเปิดรายชื่อของประธานสมาคมธนาคารไทย นายปรีดี ดาวฉาย มาร่วม ครม. นายธนาธร มองว่า ไม่ใช่เรื่องสำคัญ รายชื่อทีมเศรษฐกิจไม่สำคัญ トラบไคที่หัวหน้าทีมเศรษฐกิจยังเป็นคนเดิม การเปลี่ยนทีมทำงานแต่หัวหน้าทีมไม่เปลี่ยน คิดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะอะไรกับการดำเนินการทางเศรษฐกิจ ในฐานะที่ตนนั่งดูการใช้งบประมาณของประเทศ โดยเฉพาะ กฎหมายงบฯ ปี 64 ที่กำลังพิจารณา มูลค่า 3.3 ล้านล้านบาท ตนเห็นชัดว่างบประมาณถูกใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ตอบสนองความต้องการประชาชน และไม่สามารถพาประเทศไทยไปต่อสู่กับโลกาภิวัตน์ได้ หากไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับหัว ดังนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณ ไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคง และยั่งยืน พร้อมย้ำว่า "ไม่สำคัญว่าใครจะเข้ามา ถ้าหากหัวไม่เปลี่ยนก็ไม่มีความหมายอะไร"

เมื่อถามถึงการประกาศรายชื่อคณะกรรมการปฏิรูป 13 ด้าน นายธนาธร กล่าวว่า คณะกรรมการปฏิรูป หรือ คณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติ ตนขอพูดตรงๆ ว่าเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าจะมีการปฏิรูป และมียุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว แต่ในแง่ความเป็นจริงการใช้งบประมาณ ปี 63 และ ปี 64 ก็ยังเห็นว่าเหมือนเดิมทุกอย่าง ดังนั้นตนจึงไม่เชื่อและไม่มีความศรัทธาองค์กรเหล่านี้เลยว่าจะนำไปสู่การปฏิรูปประเทศจริงๆ ได้ โดยเฉพาะหากดูรายชื่อจะเห็นชัดว่าหลายคนก็เป็นคนที่สนับสนุนการทำรัฐประหารของ คสช. มาทั้งนั้น ดังนั้นเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่เจตนา ที่จะปฏิรูปอย่างเดียว แต่เป็นการตบรางวัลให้กับคนที่ช่วย สนับสนุน คสช. และช่วยในการทำรัฐประหารมากกว่า จึงไม่ต้องสงสัยว่า คณะกรรมการปฏิรูปและคณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติ จะไม่มีบทบาทในการพาประเทศไทยไปข้างหน้า.

อ้างอิง : <https://www.one31.net/news/detail/22997>

'ธนาธร'พร้อมจับมือ'ปชป.'แก้รธน.60-ปฏิรูปองค์กรอิสระ



"ธนาธร" เผย พร้อมร่วมมือ "ปชป." แก้ "รธน.-ปฏิรูปองค์กรอิสระ" ยัน ไม่รวมชุมนุม "กลุ่มเยาวชนปลดแอก" หวั่นถูกหาว่าคอยชักใย แต่ขอส่งกำลังใจ ให้ประเทศกลับสู่ ปชต. ต่อสู้เผด็จการ ปลุก ปชช. หนุน นศ. ด้วย แวะ "นายกฯ" ปรับกรม. ศก. ไร้ความหมาย ถ้าหัวไม่เปลี่ยน ยัย "กก. ยุทธศาสตร์ฯ" ไม่มีบทบาทพาประเทศไปข้างหน้า

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้ากล่าวถึงการจัดงานเสวนาหัวข้อ "กต. ไทยอย่างไรต่อ?" ว่า เป็นการชี้ให้ประชาชนเห็นว่า กต. มีปัญหาในการปฏิบัติงานอย่างไร และทิศทางควรจะเป็นอย่างไร ซึ่งผู้ร่วมเสวนาก็เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งในอดีตและปัจจุบัน จึงหวังจะนำไปสู่ข้อเสนอในการปฏิรูปองค์กรอิสระ และความเห็นพ้องต้องกันของประชาชน ที่จะเรียกร้องให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ส่วนที่มีตัวแทนจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมถือเป็นเรื่องที่สัพยอกว่าทุกพรรคเห็นพ้องในการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ นายธนาธรกล่าวว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปฏิรูปองค์กรอิสระ ไม่ได้มีแค่คณะก้าวหน้า พรรคก้าวไกล ที่พูดถึงเรื่องนี้ แต่มีพรรคการเมืองอื่นๆ ที่พูดถึงเรื่องนี้ ดังนั้น สิ่งใดที่ร่วมกันได้ ก็พร้อมยินดีร่วมมือกับทุกฝ่าย

นายธนาธร กล่าวว่า ส่วนกรณีการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอก - Free YOUTH และ กลุ่มสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ช่วงเย็นนี้ว่า ในขณะที่ไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมใดๆ ก็ยังถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ชักใย สนับสนุน ซึ่งตนมองว่านักศึกษาทำกิจกรรมด้วยเจตจำนงค์ที่แน่วแน่ พวกเราไม่ได้มีส่วนเข้าไปร่วมตัดสินใจ ดังนั้น จึงไม่ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เนื่องจากกลัวว่าไปแล้วจะถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลัง แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ให้กำลังใจ ซึ่งตนขอส่งกำลังใจให้กับนักศึกษาและประชาชนที่ต้องการเรียกร้องให้ประเทศไทย กลับสู่ประชาธิปไตย และต่อสู้กับเผด็จการ รวมถึงชวนประชาชนที่ได้ยินเสียงตนขอให้สนับสนุนกลุ่มนักศึกษากลุ่มนี้ด้วย เราไม่ต้องการรัฐบาลที่มาจาก การสืบทอดอำนาจหรือการทำรัฐประหาร และต้องการให้ประเทศเดินกลับสู่ประชาธิปไตย

ส่วนกรณีมีภาพตนกำลังคารวะ 2 นักเคลื่อนไหว ที่มาชูป้ายขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ ระหว่างลงพื้นที่ จ.ระยอง จนถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นผู้สนับสนุน นายธนาธร ชี้แจงว่า การแสดงออก การวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย เป็นสิ่งที่ชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตย ในต่างประเทศเวลาเคลื่อนไหว ก็มีการใช้คำที่รุนแรงมากกว่านี้ พร้อมมองว่าการ

เคลื่อนไหว ไม่ใช่เรื่องการใช้คำหยาบ แต่มองว่าเป็นความกล้าหาญ ในการท้าทายอำนาจที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งทุกวันนี้ คนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล ก็ถูกคุกคาม ยัดข้อหา ยัดคดี ซึ่งเป็นสิ่งที่คนธรรมดากลัว ดังนั้นจึงต้องปกป้องกัน และขอบคุณคนที่กล้าหาญที่ลุกขึ้นมาพูดในสิ่งที่คนทั่วไปไม่กล้า เพราะเขาพูดแทนคนส่วนใหญ่ของประเทศ

เมื่อถามถึงการปรับคณะรัฐมนตรี ทีมเศรษฐกิจที่มีชื่อนายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารธนาคาร ไทย มาร่วม ครม. นายธนธร กล่าวว่า ไม่ใช่เรื่องสำคัญ รายชื่อทีมเศรษฐกิจไม่สำคัญ トラบไต่ที่หัวหน้าทีมเศรษฐกิจยังเป็น คนเดิม การเปลี่ยนทีมทำงานแต่หัวหน้าทีมไม่เปลี่ยน คิดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะอะไรกับการดำเนินการทาง เศรษฐกิจ ในฐานะที่ตนนั่งดูการใช้งบประมาณของประเทศ โดยเฉพาะ ร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 64 ที่กำลัง พิจารณา มูลค่า 3.3 ล้านล้านบาท ตนเห็นชัดว่างบประมาณถูกใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ตอบสนองความเดือดร้อน ประชาชน และไม่สามารถพาประเทศไทยไปต่อสู่กับโลกาภิวัตน์ได้หากไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับหัว ดังนั้น ไม่มีการ เปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณ ไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคง และยั่งยืน ไม่สำคัญว่าใครจะเข้ามา ถ้าหากหัวไม่ เปลี่ยนก็ไม่มีคามหมายอะไร

เมื่อถามถึงการประกาศรายชื่อคณะกรรมการปฏิรูป 13 ด้าน นายธนธร กล่าวว่า คณะกรรมการ ปฏิรูป หรือ คณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติ ตนขอพูดตรงๆ ว่าเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าจะมี การปฏิรูปและมียุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว แต่ในแง่ความเป็นจริงการใช้งบประมาณ ปี 63 และ ปี 64 ก็ยังเห็นว่า เหมือนเดิมทุกอย่าง ดังนั้นตนจึงไม่เชื่อและไม่มีความศรัทธาองค์กรเหล่านี้เลยว่าจะนำไปสู่การปฏิรูปประเทศ จริงๆ ได้ โดยเฉพาะหากดูรายชื่อจะเห็นชัดว่าหลายคนก็เป็นคนที่สนับสนุนการทำรัฐประหารของ คสช. มาทั้งนั้น ดังนั้นเห็น ได้ชัดว่าไม่ใช่เจตนา ที่จะปฏิรูปอย่างเดียว แต่เป็นการตบรางวัลให้กับคนที่ช่วยสนับสนุน คสช. และช่วยในการทำรัฐประหาร มากกว่า จึงไม่ต้องสงสัยว่า คณะกรรมการปฏิรูปและคณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติ จะไม่มีบทบาทในการพาประเทศไทยไปข้างหน้า

อ้างอิง : <https://www.nationweekend.com/content/politics/13579?line=>

สยามรัฐออนไลน์ 18 กรกฎาคม 2563 15:56 น. การเมือง

"ธนาธร" เหมินรายชื่อทีม ศก. ไร้ประโยชน์ ชี้ต้องเปลี่ยนหัวหน้าทีม



"ธนาธร" ปิดข่าวชกโยเบื้องหลังแพลตฟอร์มพวงนี้ พลั่วชวนปชช.ร่วมหนุนต่อสู้เผด็จการ ชี้ทีมศก.ไม่มีอะไรใหม่ ต้องเปลี่ยนหน.ทีมศก..แย้มชกก.ปฏิรูปประเทศ-ยุทธศาสตร์ชาติคสช.ตบรางวัล

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. ที่อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า เปิดเผยถึงการ จัดกิจกรรม เวทีเสวนาสาธารณะ New Consensus Thailand ตอน องค์กรอิสระไทย อย่างไรต่อดี ? : คณะกรรมการ การเลือกตั้ง (กกต.) ว่า การจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนเห็นว่า กกต. ในฐานะองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 2560 มีปัญหาอย่างไรบ้าง และทิศทางที่เดินต่อไปควรจะเป็นอย่างไร ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความเกี่ยวข้องกับ กกต. และเป็นผู้ที่ได้รับผลโดยตรงจากการทำงานของ กกต. ซึ่งคาดว่าผลจากการเสวนาครั้งนี้จะนำไปสู่ข้อเสนอในการปฏิรูป องค์กรอิสระ และนำไปสู่ความเห็นพ้องของประชาชนที่ต้องการให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 2560

เมื่อถามว่า การเสวนาครั้งนี้มีนายนิพนธ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ร่วมเป็นวิทยากรด้วย นั้น นายธนาธร กล่าวว่า เป็นการสะท้อนว่าไม่เพียงแต่เฉพาะอดีตพรรคอนาคตใหม่ พรรคก้าวไกล และคณะก้าวหน้า เท่านั้นที่ต้องการให้เกิดการปฏิรูปองค์กรอิสระและแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 2560 แต่ยังมีภาคประชาสังคมและพรรค การเมืองต่างๆ ที่พูดถึงเรื่องนี้และมีจุดยืนอย่างแข็งขัน โดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ดังนั้น สิ่งใดที่ ร่วมมือกันได้ ก็พร้อมที่จะร่วมมือกันในทุกฝ่ายไม่ว่าจะกับฝ่ายใด

เมื่อถามถึงกรณีในกลุ่มสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย หรือ สนท. และเยาวชนในนามกลุ่ม เยาวชนปลดแอก Free YOUTH นัดรวมตัวจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ในรูปแบบแพลตฟอร์ม เพื่อแสดงออกแนวคิดทาง การเมือง ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ในวันที่(18 ก.ค.) จะไปร่วมให้กำลังใจหรือไม่ นายธนาธร กล่าวว่า ขนาดตน ไม่ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมก็ยังคงกล่าวหาว่าเป็นผู้ที่ชกโยและสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ซึ่งนักศึกษากลุ่มนี้ทำกิจกรรมไปด้วย

เจตนาที่แน่วแน่ของพวกเขา พวกเขาไม่ได้มีส่วนเข้าไปร่วมในการตัดสินใจจึงจะไม่ได้ไปยังสถานที่การจัดชุมนุม เพราะเกรงจะถูกขู่กล่าวหาว่าทำการชักใยอยู่เบื้องหลัง แต่ขอสงวนกำลังใจให้กลุ่มนักศึกษาและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ต้องการเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยให้กลับคืนสู่ประเทศไทย ขอให้กำลังใจทุกคนในการต่อสู้กับเผด็จการ จึงอยากเชิญประชาชนทุกคนให้สนับสนุนนักศึกษากลุ่มนี้ด้วย ให้ช่วยกันไปร่วมชุมนุมในครั้งนี้เพื่อแสดงเสียงของประชาชนว่าเราไม่ต้องการรัฐบาลที่มาจากสืบทอดอำนาจ ไม่ต้องการรัฐบาลที่มาจากพรรคประหาร และเราต้องการให้ประเทศเดินกลับสู่ความเป็นประชาธิปไตย

นายธนธร กล่าวถึงกล่าวถึงการแสดงออกของประชาชนซึ่งซู่ป้ายขับไล่ นายกรัฐมนตรีที่จังหวัดระยอง เป็นการแสดงออกและการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเป็นสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมาย เป็นสิ่งที่ชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งในหลายประเทศเมื่อเกิดการไม่พอใจผู้นำก็มีการแสดงออกในลักษณะที่รุนแรงมากกว่านี้ จึงมองว่าไม่ใช่เรื่องของการใช้คำหยาบหรือไม่ใช้คำหยาบ แต่เป็นการแสดงออกถึงความกล้าหาญที่จะท้าทายกับอำนาจที่ไม่เป็นธรรม โดยในเวลานี้ผู้ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลก็ถูกคุกคาม ถูกยึดข้อหาทางคดี ซึ่งเป็นสิ่งที่คนธรรมดาหวาดกลัว เราจึงจำเป็นต้องปกป้องกันและกันและขอบคุณคนที่กล้าหาญที่ออกมาพูดในสิ่งที่คนทั่วไปไม่กล้าพูด ซึ่งเขาพูดแทนคนส่วนใหญ่ของประเทศ เราจึงจำเป็นต้องขอบคุณ โดยในวันที่ทั้งสองคนเดินทางไปที่รัฐสภาเพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการการกฤษฎีกาการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรนั้นตนเองได้มีโอกาสพบกับทั้งสองคนขณะที่เดินออกจากเข้าประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เพื่อไปเข้าห้องน้ำ จึงได้ทักทายกัน ไม่มีอะไรมากกว่านั้น ขอยืนยันว่าทั้งสองคนทำไปด้วยเจตจำนงที่แน่วแน่ของพวกเขาเองเราไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใดๆ

นายธนธร กล่าวต่อถึงรายชื่อบุคคลที่คาดว่าจะเข้ามาเป็นทีมเศรษฐกิจในรัฐบาล หากนายกรัฐมนตรีมีการปรับคณะรัฐมนตรี ว่าไม่สำคัญว่ารายชื่อของทีมนเศรษฐกิจจะเป็นใคร トラบใดที่หัวหน้าทีมนเศรษฐกิจยังเป็นคนเดิมอยู่ หากเปลี่ยนคนทำงานแต่หัวหน้าไม่เปลี่ยนก็ไม่คิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งตนเองได้ติดตามการใช้งบประมาณ โดยเฉพาะงบประมาณ ปี 2564 ที่อยู่ระหว่างการพิจารณารวมมูลค่า 3.3 ล้านล้านบาท ก็เห็นว่าการใช้งบประมาณอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ตอบสนองความเดือดร้อนของประชาชน และไม่สามารถพาประเทศไทยไปต่อสู้กับโลกาภิวัตน์ได้ ดังนั้น หากไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับหัว ก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณที่นำไปสู่ความเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนทางเศรษฐกิจ

สำหรับการประกาศรายชื่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ จำนวน 13 ด้าน ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา นั้นมองว่า ทั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ต่างเป็นองค์กรที่สร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนเห็นว่าจะมีการปฏิรูปและจัดทำยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว แต่ในความเป็นจริงหากไปดูการใช้งบประมาณในปี 2563 ถึง 2564 ก็พบว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิม ตนเองจึงไม่เชื่อและไม่มีศรัทธาในองค์กรเหล่านี้ว่าจะนำไปสู่การปฏิรูปประเทศที่แท้จริงได้ ซึ่งเห็นได้ชัดจากบุคคลที่อยู่ในรายชื่อคณะกรรมการหลายคนก็เป็นคนที่สนับสนุนการทำรัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช. จึงเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่เจตนาของการปฏิรูป แต่

เป็นการตบรางวัลให้กับคนที่ช่วยสนับสนุนคสช. และสนับสนุนการทำรัฐประหารมากกว่า จึงไม่ต้องสงสัยว่า คณะกรรมการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจะไม่มีบทบาทในการพาประเทศไทยไปข้างหน้า

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/170532>

“ทอน”ปิดชกไทม์มีอบปลดแอก แต่ปลุกคนมาร่วมเยอะๆ ยันป้ายต้านายกฯ ที่ระยองไม่หยาบคาย เป็นความกล้าหาญ



"ธนาธร" ยืนยันไม่อยู่เบื้องหลังการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอกนัดชุมนุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย แต่เชิญชวนให้คนมาร่วมสนับสนุนเยาวชนกลุ่มนี้ ยันป้ายต้านายกฯ ที่ระยองไม่หยาบคาย เป็นความกล้าหาญ มองทึมเศรษฐกิจจะเป็นใครไม่สำคัญ และไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ トラบใดที่ยังไม่เปลี่ยนหัวหน้าทีม

วันนี้(18 ก.ค.) ที่อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองจากคดียุบพรรค เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรม เวทีเสวนาสาธารณะ New Consensus Thailand ตอน องค์กรอิสระไทย อย่างไรต่อดี ? : คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า การจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนเห็นว่า กกต. ในฐานะองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 2560 มีปัญหาอย่างไรบ้าง และทิศทางที่เดินต่อไปควรจะเป็นอย่างไร ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความเกี่ยวข้องกับ กกต. และเป็นผู้ที่ได้รับผลโดยตรงจากการทำงานของ กกต. ซึ่งคาดว่าผลจากการเสวนาครั้งนี้จะนำไปสู่ข้อเสนอในการปฏิรูปองค์กรอิสระ และนำไปสู่ความเห็นพ้องของประชาชนที่ต้องการให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 2560

สำหรับการเสวนาครั้งนี้ มีนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ร่วมเป็นวิทยากร เป็นการสะท้อนว่าไม่เพียงแต่เฉพาะอดีตพรรคอนาคตใหม่ พรรคก้าวไกล และคณะก้าวหน้าเท่านั้นที่ต้องการให้เกิดการปฏิรูปองค์กรอิสระและแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 2560 แต่ยังมีภาคประชาสังคมและพรรคการเมืองต่างๆ ที่พูดถึงเรื่องนี้และมีจุดยืนอย่างแข็งขัน โดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ดังนั้น สิ่งใดที่ร่วมมือกันได้ก็พร้อมที่จะร่วมมือกันในทุกฝ่ายไม่ว่าจะกับฝ่ายใด

ส่วนกรณีของกลุ่มสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย หรือ สนท.ภายใต้การนำของนายพริษฐ์ วัชรภูมิ หรือ เพนกวิ้น และเยาวชนในนามกลุ่มเยาวชนปลดแอก Free YOUTH นัดรวมตัวจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ในรูปแบบแฟลชม็อบ เพื่อแสดงออกแนวคิดทางการเมือง ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ในวันที่(18 ก.ค.) ตนเองจะเดินทางไปร่วมให้กำลังใจหรือไม่นั้น อยากบอกว่าขนาดตัวเองไม่ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมก็ยังคงกล่าวหาว่าเป็นผู้ที่ชกไทม์และสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ซึ่งนักศึกษากลุ่มนี้ทำกิจกรรมไปด้วยเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ของพวกเขา พวกเราไม่ได้มีส่วนเข้าไปร่วมในการตัดสินใจจึงจะไม่ได้ไปยังสถานที่การจัดชุมนุม เพราะเกรงจะถูกขู่กล่าวหาว่าทำการชกไทม์อยู่เบื้องหลัง แต่ขอส่งกำลังใจ

ให้กลุ่มนักศึกษาและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ต้องการเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยให้กลับคืนสู่ประเทศไทย ขอให้กำลังใจทุกคนในการต่อสู้กับเผด็จการ

“และอยากเชิญประชาชนทุกคนที่ได้ยินเสียงของผมให้สนับสนุนนักศึกษากลุ่มนี้ด้วย ให้ช่วยกันไปร่วมชุมนุมในครั้งนี่เพื่อแสดงเสียงของประชาชนว่าเราไม่ต้องการรัฐบาลที่มาจากการสืบทอดอำนาจ ไม่ต้องการรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร และเราต้องการให้ประเทศเดินกลับสู่ความเป็นประชาธิปไตย”

ส่วนการแสดงออกของผู้ที่ขู่ว่าจะขู่ข่มขู่รัฐบาลที่จังหวัดระยองนั้น นายธนาธรกล่าวว่า การแสดงออกและการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเป็นสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมาย เป็นสิ่งที่ชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งในหลายประเทศเมื่อเกิดการไม่พอใจผู้นำก็มีการแสดงออกในลักษณะที่รุนแรงมากกว่านี้ จึงมองว่าไม่ใช่เรื่องของการใช้คำหยาบหรือไม่ใช้คำหยาบ แต่เป็นการแสดงออกถึงความกล้าหาญที่จะท้าทายกับอำนาจที่ไม่เป็นธรรม โดยในเวลานี้ผู้ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลก็ถูกคุกคาม ถูกยึดข้อหาทางคดี ซึ่งเป็นสิ่งที่คนธรรมดาหวาดกลัว เราจึงจำเป็นต้องปกป้องกันและกันและขอบคุณคนที่กล้าหาญที่ออกมาพูดในสิ่งที่คนทั่วไปไม่กล้าพูด ซึ่งเขาพูดแทนคนส่วนใหญ่ของประเทศ เราจึงจำเป็นต้องขอบคุณ โดยในวันที่ทั้งสองคนเดินทางไปรัฐสภาเพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการการกฤษฎีกาการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรนั้นตนเองได้มีโอกาสพบกับทั้งสองคน ขณะที่เดินออกจากเข้าประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เพื่อไปเข้าห้องน้ำ จึงได้ทักทายกัน ไม่มีอะไรมากกว่านั้น ขอยืนยันว่าทั้งสองคนทำไปด้วยเจตจำนงที่แน่วแน่ของพวกเขาเองเราไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใดๆ

นายธนาธร กล่าวถึงรายชื่อบุคคลที่คาดว่าจะเข้ามาเป็นทีมเศรษฐกิจในรัฐบาล หากนายกรัฐมนตรียมีการปรับคณะรัฐมนตรี ว่า

ไม่สำคัญว่ารายชื่อของทีมเศรษฐกิจจะเป็นใคร トラบใดที่หัวหน้าทีมเศรษฐกิจยังเป็นคนเดิมอยู่ หากเปลี่ยนคนทำงานแต่หัวหน้าไม่เปลี่ยนก็ไม่คิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งตนเองได้ติดตามการใช้งบประมาณ โดยเฉพาะงบประมาณ ปี 2564 ที่อยู่ระหว่างการพิจารณารวมมูลค่า 3.3 ล้านล้านบาท ก็เห็นว่ามีมีการใช้งบประมาณอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ตอบสนองความเดือดร้อนของประชาชน และไม่สามารถพาประเทศไทยไปต่อสู้กับโลกาภิวัตน์ได้ ดังนั้น หากไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับหัวก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณที่นำไปสู่ความเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนทางเศรษฐกิจ

สำหรับการประกาศรายชื่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ จำนวน 13 ด้าน ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มองว่า ทั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ต่างเป็นองค์กรที่สร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนเห็นว่าจะมีการปฏิรูปและจัดทำยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว แต่ในความเป็นจริงหากไปดูการใช้งบประมาณในปี 2563 ถึง 2564 ก็จะพบว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิม ตนเองจึงไม่เชื่อและไม่มีความศรัทธาในองค์กรเหล่านี้ว่าจะนำไปสู่การปฏิรูปประเทศที่แท้จริงได้ ซึ่งเห็นได้ชัดจากบุคคลที่อยู่ในรายชื่อคณะกรรมการหลายคนก็เป็นคนที่สนับสนุนการทำรัฐประหาร ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช. จึงเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่เจตนาของการปฏิรูป แต่เป็นการตบรางวัลให้กับคนที่ช่วยสนับสนุนคสช. และสนับสนุนการทำรัฐประหารมากกว่า จึงไม่ต้องสงสัยว่าคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจะไม่มีบทบาทในการพาประเทศไทยไปข้างหน้า

อ้างอิง : <https://mgronline.com/politics/detail/963000073786>



สัมภาษณ์: 'ธ นารช' อัดกกด สรุปรการจัดวางในตำแหน่งกลาง ๆ ของประเทศที่อยู่ในยุคแห่ง ศรัทธาของผู้บริหารเอไอเอสอิสระรับทุกฝ่ายเพื่อรับมติ - เสนอ 4 กรอบข้อตกลงร่วมกัน



วันนี้ (18 ก.ค. 63) ที่ห้องวิวัฒน์ไชยไทยซัมมิททาวเวอร์สเตจจากยูนิแมก "มติใหม่แห่งประเทศไทย" จัดเสวนาเพิ่มเติม

ประธานพรรคก้าวหน้ากล่าวว่าในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเราเห็นความผิดปกติในการดำเนินการของกกด. เต็มไปหมดใครอยากยก 2 ตัวอย่างคือ 1. การนับคะแนนใหม่เขต 1 จ. นครปฐม โดยเกิดขึ้นประมาณ 1 เดือนหลังการรับสมัครใหม่บัตรกำนัลลดลง 164 บัตรประชาชนลดลง 142 ใบและบัตรลดลง 4 ใบจำนวนมาก ไปได้ที่บัตรลงคะแนนใส่ไว้เฉยๆ 1 เดือนที่ควรจะทำกันกับการให้คะแนนครั้งเดียวก่อน แต่พวกเขาจะไม่ได้การตอบคำถามนี้ตัวอย่างที่ 2. คือภาพรวมการทำงานของกกด. เช่นการประกาศผลในยุคที่ทันสมัยไม่มีประเทศใดจะใช้เวลานานเท่าไรแล้วในการให้คะแนนและประกาศอย่างเป็นทางการการเลือกตั้งครั้งล่าสุดมีการประกาศถึง 3 ครั้งโดยครั้งแรกคือ 28 มี.ค. คุณก็ประกาศคะแนนครั้งที่ 2 เกิดขึ้นวันที่ 7 พ.ค. ผากประกาศส. ส. แบบแบ่งเขตและครั้งที่ 3 เกิดขึ้น 8 พ.ค. ประกาศส. ส. ปาร์ตี้ใช้เวลาถึง 45 วันในขณะที่อยู่ในมาตรฐานโลกที่ 24 ชั่วโมงในประเทศที่ทันสมัยไม่มีที่ไหนใช้เวลาเป็นเดือนแล้วในการประกาศผล

"หน้าที่ของกกด. คือการเป็นผู้รักษาประตูหรือตัวตนของผู้มีส่วนร่วมในการออกกฎและการชี้ขาดในการเลือกตั้งทั้ง 3 อำนาจในองค์กรเดี่ยว ไปที่การถอดแยกออกจากกันได้ยากมาก ๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการจัดวางในยุคสมัยใดก็ตาม องค์กรที่มีรายได้น้อยที่สุด 1 ล้านคนที่เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี่คือ บริษัท ที่ได้รับความไว้วางใจจาก AIS ในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง เป็น Gate Keeper ว่าใครจะใช้อำนาจประชาชน แต่ที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมากลับมาเติมเต็มในการเก็บรักษาไว้เป็นความลับทางการเมือง นารชกล่าว

นาย นารชกล่าวอีกว่าสิ่งที่เรากำลังพูดถึงเป็นความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้นได้อย่างไร เมื่อ 20 ปีที่แล้วเรื่องล้อเล่นไม่ได้เกิดขึ้นรัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญของพรรคอภิสิทธิ์ชนที่ยืนยันว่าพวกเขาจะได้รับอำนาจต่อไปได้รับการเลือกตั้งแล้วรัฐจอร์เจีย เขามีสิทธิ์ที่จะได้ยินเสียงร้องแย้งอำนาจที่ได้รับมาจากฝ่ายบริหารของรัฐสภาเพื่อการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ให้เพราะเขากลับส. ส. จะผ่านกฎหมายที่จะทำลายผลประโยชน์อภิสิทธิ์ชนต้องได้รับการแต่งตั้งอีกครั้ง

และได้รับการตีพิมพ์อีกครั้ง องค์กรอิสระที่มีผลต่อการเมืองอย่างมากเช่นกต. ศาลรัฐธรรมนูญปช. ซึ่งก็มาจากการแต่งตั้งทั้งนั้น

"รัฐธรรมนูญ 2560 ที่เขาวางไว้ให้ประชาชนไม่มีความหมายรัฐบาลถูกคุมขังไว้ด้วยชาติ, ส.ส. ถูกคุมขังไว้ด้วย ส.ว. , เรื่องการต่อสู้ทางการเมืองอยู่ในมือกต., ป.ร. ให้ไว้ ณ ที่ประชุมรัฐสภาแห่งสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายหรือการละเมิดสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของประเทศอื่น ๆ อีกต่อไป เป็นของกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มคนที่มีปัญหามากมายในประเทศนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นหากเราไม่สามารถหาคำตอบได้ กันอย่างจริงจังประเทศเดินหน้าต่อไปไม่ได้ "นาย ธ นารทกล่าว

อ้างอิง : <https://www.facebook.com/2287975534786167/posts/2698510317066018/?d=n>

เสวนากลุ่ม ‘ กกต. ’ หลงอำนาจ เลือกว่า ไร้ความชอบธรรม



“ธนาธร” มองเลือกตั้ง 24 มี.ค. 62 ถือว่าล้มเหลว เลือกข้างทางการเมือง ด้าน อดีต กกต.ชี้ฝ่ายการเมือง พยายามแทรกแซงหวังผลประโยชน์ อิสระจนปราศจากการตรวจสอบ

คณะก้าวหน้า จัดเสวนา เรื่อง กกต.ไทยอย่างไรต่อดี ? โดยมีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายพิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต นักวิชาการจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) รวมทั้งอดีต กกต.นายสมชัย ศรีสุทธิยากร มาร่วมแสดงความเห็น

นายธนาธร กล่าวว่า เหตุผลที่ต้องพูดเรื่อง กกต.ในวันนี้ เพราะเห็นถึงความผิดปกติของการเลือกตั้งจำนวนมาก โดยเฉพาะระบบการนับคะแนนที่เห็นได้ชัดจากการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในเขตเลือกตั้งจังหวัดนครปฐม ที่พบว่า การนับคะแนน 2 ครั้งไม่ตรงกัน มีการเปลี่ยนแปลงของผลคะแนนโดยที่ กกต.ยังไม่เคยตอบคำถามนี้ได้ นอกจากนี้ยังพบปัญหาในการประกาศผลการเลือกตั้งที่พบว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ใช้เวลาในการประกาศผลถึง 44 วัน ต่างจากการเลือกตั้งเมื่อปี 2554 ที่ใช้เวลาเพียง 2 วันในการประกาศผล ซึ่งนอกจากประเทศอินเดียที่มีประชากรมากเป็นพันล้านคน ก็ไม่มีประเทศไหนในโลกที่ใช้เวลาในการประกาศผลถึง 1 เดือนเหมือนประเทศไทย นอกจากนี้ นายธนาธร ยังมองว่า กกต.มีอำนาจทั้งด้านนิติบัญญัติ บริหาร และอำนาจตุลาการอยู่ในตัวเอง แต่กลับเป็นองค์กรที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ อีกทั้ง กกต.ชุดนี้มาจากการแต่งตั้งของสนช. โดยไม่มีอำนาจยึดโยงกับประชาชนจึงมองว่า กกต.ที่เลือกข้างทางการเมืองเป็นต้นเหตุนำมาสู่การเลือกตั้งที่มีข้อกังขาอย่างมาก และการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 แสดงให้เห็นชัดว่า กกต.ล้มเหลวในการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง

ด้านนายนิพิฏฐ์ กล่าวว่า จากประสบการณ์ที่ผ่านการเลือกตั้งมา 8 สมัย เห็นว่า กกต.ในยุคหลัง ตนคิดว่าตัวเองมีอำนาจ อิสระจนปราศจากการตรวจสอบ แม้กระทั่งในสภาผู้แทนราษฎรเวลาเชิญ กกต. มาให้ความเห็น กกต.ก็จะส่งระดับเจ้าหน้าที่มาเสมอจึงทำให้เห็นชัดว่าตัวกรรมการ กกต.อยู่เหนือการตรวจสอบและใช้อำนาจตามอำเภอใจ นอกจากนี้ กกต.ยังขาดประสิทธิภาพในการตรวจสอบการทุจริต การจับทุจริตที่ผ่านมา มักมาจากเบาะแสที่ประชาชนแจ้งเท่านั้น น้อยกว่าที่ กกต.จะไปจับด้วยตนเอง และ กกต.ยังล้มเหลวในการปราบปรามการทุจริต ข้อเสียเลือกตั้ง แต่กลับทำหน้าที่ค่อยจับผิด การปราศรัยหาเสียงของนักการเมือง ทั้งที่เป็นเรื่องทางความคิดเท่านั้น

ด้านนายพิชาย กล่าวถึงปัญหาการทำหน้าที่ของ กกต.ว่ามี 4 ประเด็นสำคัญ 1.คือการทำงานที่ไม่บรรลุ ประสิทธิภาพ เพราะยังมีการทุจริตการเลือกตั้ง และไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลง ในขณะที่รูปแบบการทุจริตมีความซับซ้อน มากขึ้น โดยที่ กกต.สามารถตามได้ทัน ทำให้ กกต.มีความเชื่อถือลดลงอย่างต่อเนื่อง ถึงขั้นที่ประชาชนต้องลงชื่อกับขับไล่ 2.กกต.ไม่มีวิสัยทัศน์ ไม่มีภาวะผู้นำทางการเมือง แต่กลับไปหมกมุ่นว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง มากที่สุด 3.กกต.มีปัญหาเรื่องของความเป็นกลาง และความเป็นธรรมในการวินิจฉัยในคดี รวมถึงความไร้ประสิทธิภาพ ในการทำงาน และ 4.กกต.มีปัญหาการทำงานร่วมกับประชาชน แต่กลับสร้างกลไกกีดกันการมีส่วนร่วมของภาค ประชาชน ในการร่วมกันตรวจสอบการเลือกตั้ง

นายสมชัย กล่าวว่า การจัดการเลือกตั้งในปัจจุบันยังมีกลไกเหมือนยุค 30 ปีที่ผ่านมา เห็นได้จากการเลือกตั้ง ช่อมจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.ที่ผ่านมา ที่มีการร้องเรียนถึงการสวมสิทธิลงเลือกตั้งแทนกัน ซึ่งย้อนกลับไป 30 ปี ที่แล้ว พบว่ามีเขตเลือกตั้งแห่งหนึ่งมีผู้ใช้สิทธิกันมาก จนได้รับรางวัลยกย่องการจัดการเลือกตั้งดีเด่น ซึ่งจากการลงไป เก็บข้อมูลพบว่า เกิดจากกรรมการหน่วยเลือกตั้งบัตรใส่หีบแทนประชาชน โดยที่ประชาชนไม่ต้องไปเลือกตั้งเอง ทำให้เขตเลือกตั้งดังกล่าวมีสถิติผู้มาใช้สิทธิมากถึง 92 เปอร์เซ็นต์

ส่วนตัวเห็นว่าเรื่องนี้แล้ว 2 ต่อ เพราะกรรมการโงกเลือกตั้งแล้ว แล้วยังเอาผลงานแล้วไปขอรางวัลจาก กระทรวงมหาดไทย ทำให้อำเภอนั้นได้รับรางวัลยกย่องว่าเป็นอำเภอที่มีประชาชนไปใช้สิทธิมากที่สุด ขณะเดียวกัน ที่ ผ่านมา ฝ่ายการพยายามเข้ามาแทรกแซง กกต.โดยแต่งตั้งคนของตนเอง เข้ามาเป็น กกต.เพื่อช่วยในการจัดการเลือกตั้ง ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันทางการเมือง

ทั้งนี้ นายสมชัย เชื่อมั่นว่านายกรัฐมนตรียังไม่กล้ายุบสภา นายกรัฐมนตรี ต้องฟังฝ่ายการเมือง ไม่เช่นนั้น 4 กุมภาพันธ์ไม่ลาออก นายกรัฐมนตรีไม่มีอำนาจอะไรเลย เพราะภายใต้กติกาที่สร้างขึ้นมาก หากยุบสภาในวันนี้ พรรคพลัง ประชากรรัฐ จะสามารถส่ง ส.ส.รับเลือกตั้งได้ไม่เกิน 80 เขต และจะกลายเป็นวินาศทางการเมือง จากกฎหมายหลายฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง

อ้างอิง : <http://www.voicetv.co.th/read/mfFiYcOFH>

ธนาธรปัดอยู่เบื้องหลังเยาวชนปลดแอกแต่ชวนชุมนุมไล่รัฐบาลสีบหอดอำนาจ



ธนาธร"ไม่ไปชุมนุมอนุสาวรีย์ปชต.แต่ชวนประชาชนเข้าร่วมไล่รัฐบาล ชัดปรับ ครม.เศรษฐกิจ ไร้น้ำยา มอง13 ขุนพลปฏิรูป ตบรางวัลให้ผู้สนับสนุน คสช.

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า กล่าวถึงการจัดงานเสวนาหัวข้อ "กต.ไทยอย่างไรต่อดี?" ว่าเป็นการชี้ให้ประชาชนเห็นว่า กต.มีปัญหาในการปฏิบัติงานอย่างไร และทิศทางควรจะเป็นอย่างไร ซึ่งผู้ร่วมเสวนาก็เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งในอดีตและปัจจุบัน จึงหวังว่าจะนำไปสู่ข้อเสนอในการปฏิรูปองค์กรอิสระ และความเห็นพ้องต้องกันของประชาชน ที่จะเรียกร้องให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 2560

ส่วนที่มีตัวแทนจากที่ยังเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์มาร่วม ถือเป็นสัญญาณว่าทุกพรรคเห็นพ้องในการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ นายธนาธร ระบุว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปฏิรูปองค์กรอิสระ ไม่ได้มีแค่คณะก้าวหน้า พรรคก้าวไกล ที่พูดถึงเรื่องนี้ แต่มีพรรคการเมืองอื่นๆ ที่พูดถึงเรื่องนี้ ดังนั้นสิ่งใดที่ร่วมกันได้ ก็พร้อมยินดีร่วมมือกับทุกฝ่าย

สำหรับกรณีการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเย็นนี้ นายธนาธร กล่าวว่า ในขณะที่ไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมใดๆ ก็ยังถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ชักใย สนับสนุน มองว่านักศึกษาทำกิจกรรมด้วยเจตจำนงที่แน่วแน่ พวกเขาไม่ได้มีส่วนเข้าไปร่วมตัดสินใจ ดังนั้นจึงไม่ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เนื่องจากกลัวว่าไปแล้วจะถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลัง แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ให้กำลังใจ ซึ่งตนขอส่งกำลังใจให้กับนักศึกษาและประชาชนที่ต้องการเรียกร้องให้ประเทศไทย กลับสู่ประชาธิปไตย และต่อสู้กับเผด็จการ รวมถึงชวนประชาชนที่ได้ยินเสียงตนขอให้สนับสนุนกลุ่มนักศึกษากลุ่มนี้ด้วย

"ให้ไปร่วมชุมนุมในครั้งนี้ ขอเชิญชวนไปร่วมชุมนุมในครั้งนี้ ว่าเราไม่ต้องการรัฐบาลที่มาจากสีบหอดอำนาจ หรือการทำรัฐประหาร และต้องการให้ประเทศเดินกลับสู่ประชาธิปไตย"

ขณะที่กรณีภาพเหมือนไปคารวะ 2 นักเคลื่อนไหว ที่มาชูป้ายขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ ระหว่างลงพื้นที่ จ.ระยอง จนถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นผู้สนับสนุน นายธนาธร ชี้แจงว่า การแสดงออก การวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย เป็นสิ่งที่ชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตย ในต่างประเทศเวลาเคลื่อนไหว ก็มีการใช้คำที่รุนแรงมากกว่านี้ พร้อมมองว่าการเคลื่อนไหว ไม่ใช่เรื่องการใช้คำหยาบ แต่มองว่าเป็นความกล้าหาญ ในการท้าทายอำนาจที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งทุกวันนี้คนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล ก็ถูกคุกคาม ยัดข้อหา ยัดคดี ซึ่งเป็นสิ่งที่คนธรรมดากลัว ดังนั้นจึง

ต้องปกป้องกัน และขอบคุณคนที่กล้าหาญที่ลุกขึ้นมาพูดในสิ่งที่คนทั่วไปไม่กล้า เพราะเขาพูดแทนคนส่วนใหญ่ของประเทศ

เมื่อถามถึงการปรับคณะรัฐมนตรี ทีมเศรษฐกิจที่มีการเปิดรายชื่อของประธานสมาคมธนาคารไทย นายปรีดี ดาวฉาย มาร่วม ครม. นายธนธร มองว่า ไม่ใช่เรื่องสำคัญ รายชื่อทีมเศรษฐกิจไม่สำคัญ トラบไคที่หัวหน้าทีมเศรษฐกิจยังเป็นคนเดิม การเปลี่ยนทีมทำงานแต่หัวหน้าทีมไม่เปลี่ยน คิดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะอะไรกับการดำเนินการทางเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่ตนนั่งดูการใช้งบประมาณของประเทศ โดยเฉพาะกฎหมายฯ ปี 64 ที่กำลังพิจารณา มูลค่า 3.3 ล้านล้านบาท ตนเห็นช่องว่างงบประมาณถูกใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ตอบสนองความต้องการประชาชน และไม่สามารถพาประเทศไทยไปต่อสู่กับโลกาภิวัตน์ได้ หากไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับหัว ดังนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณ ไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคง และยั่งยืน พร้อมย้ำว่า "ไม่สำคัญว่าใครจะเข้ามา ถ้าหากหัวไม่เปลี่ยนก็ไม่มีความหมายอะไร"

เมื่อถามถึงการประกาศรายชื่อคณะกรรมการปฏิรูป 13 ด้าน นายธนธร กล่าวว่า คณะกรรมการปฏิรูป หรือ คณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติ ตนขอพูดตรงๆ ว่าเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าจะมีการปฏิรูป และมียุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว แต่ในแง่ความเป็นจริงการใช้งบประมาณ ปี 63 และ ปี 64 ก็ยังเห็นเหมือนเดิมทุกอย่าง ดังนั้นตนจึงไม่เชื่อและไม่มีความศรัทธาองค์กรเหล่านี้เลยว่าจะนำไปสู่การปฏิรูปประเทศจริงๆ ได้ โดยเฉพาะหากดูรายชื่อจะเห็นชัดว่าหลายคนก็เป็นคนที่สนับสนุนการทำรัฐประหารของ คสช.มาทั้งนั้น

ดังนั้นเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่เจตนา ที่จะปฏิรูปอย่างเดียว แต่เป็นการตบรางวัลให้กับคนที่ช่วย สนับสนุน คสช. และช่วยในการทำรัฐประหารมากกว่า จึงไม่ต้องสงสัยว่า คณะกรรมการปฏิรูปและคณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติ จะไม่มีบทบาทในการพาประเทศไทยไปข้างหน้า

อ้างอิง : <https://www.posttoday.com/politic/news/628694>

'ธนาธร' มอง เลือกตั้ง 24 มี.ค.62 ล้มเหลว เหตุเลือกข้างทางการเมือง



"ธนาธร" มอง เลือกตั้ง 24 มี.ค.62 ล้มเหลว เหตุเลือกข้างทางการเมือง ขณะที่ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ฟัน กรรมการ กกต. อยู่เหนือการตรวจสอบและใช้อำนาจตามอำเภอใจ ด้าน "สมชัย" ชี้ ฝ่ายการเมือง พยายาม แทรกแซง กกต. หวังผลประโยชน์ทางการเมืองอิสระ จนปราศจากก

คณะก้าวหน้า ได้มีการจัดเสวนาเรื่อง กกต.ไทยอย่างไรต่อดี? โดยมีประธานคณะก้าวหน้า นายธนาธร วิจารณ์เรื่องกิจ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ นักวิชาการจากนิด้า นายพิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รวมทั้งอดีต กกต. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร มาร่วมแสดงความคิดเห็น ด้วย

โดยนายธนาธร กล่าวว่า เหตุผลที่ต้องพูดเรื่อง กกต.ในวันนี้ เพราะเห็นถึงความผิดปกติของการเลือกตั้งจำนวนมาก โดยเฉพาะระบบการนับคะแนนที่เห็นได้ชัดจากการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในเขตเลือกตั้งจังหวัดนครปฐมที่พบว่าการนับคะแนน 2 ครั้งไม่ตรงกัน มีการเปลี่ยนแปลงของผลคะแนนโดยที่ กกต.ยังไม่เคยตอบคำถามนี้ได้ นอกจากนี้ยังพบปัญหาในการประกาศผลการเลือกตั้งที่พบว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ ใช้เวลาในการประกาศผลถึง 44 วัน ต่างจากการเลือกตั้งเมื่อปี 2554 ที่ใช้เวลาเพียง 2 วันในการประกาศผล ซึ่งนอกจากประเทศอินเดีย ที่มีประชากรมากเป็นพันล้านคนก็ไม่มีประเทศไหนในโลกที่ใช้เวลาในการประกาศผลถึง 1 เดือนเหมือนประเทศไทย นอกจากนี้ นายธนาธร ยังมองว่า กกต. มีอำนาจทั้งด้านนิติบัญญัติ บริหาร และอำนาจตุลาการอยู่ในตัวเอง แต่กลับเป็นองค์กรที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ อีกทั้ง กกต. ชุดนี้มาจากการแต่งตั้งของ สนช. โดยไม่มีอำนาจยึดโยงกับประชาชนจึงมองว่า กกต.ที่เลือกข้างทางการเมืองเป็นต้นเหตุนำมาสู่การเลือกตั้งที่มีข้อกังขาอย่างมาก และการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 แสดงให้เห็นชัดว่า กกต. ล้มเหลวในการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง

ด้านนายนิพิฏฐ์ กล่าวว่า จากประสบการณ์ที่ผ่านการเลือกตั้งมา 8 สมัย เห็นว่า กกต.ในยุคหลัง ตนคิดว่าตัวเองมีอำนาจ อิสระจนปราศจากการตรวจสอบ แม้กระทั่งในสภาผู้แทนราษฎรเวลาเชิญ กกต. มาให้ความเห็น กกต.ก็จะส่งระดับเจ้าหน้าที่มาเสมอจึงทำให้เห็นชัดว่าตัวกรรมการ กกต.อยู่เหนือการตรวจสอบและใช้อำนาจตามอำเภอใจ

นอกจากนี้ กกต. ยังขาดประสิทธิภาพในการตรวจสอบการทุจริต การจับทุจริตที่ผ่านมา มักมาจากเบาะแสที่ประชาชนแจ้งเท่านั้น น้อยกว่าที่ กกต. จะไปจับด้วยตนเอง และ กกต. ยังล้มเหลวในการปราบปรามการทุจริต ซ้ำเสี่ยงเลือกตั้ง แต่กลับทำหน้าที่ค่อยจับผิด การปราศรัยหาเสียงของนักการเมือง ทั้งที่เป็นเรื่องทางความคิดเท่านั้น

ขณะที่นายพิชาย กล่าวถึงปัญหาการทำหน้าที่ของ กกต. ว่ามี 4 ประเด็นสำคัญ

1.คือการทำงานที่ไม่บรรลุประสิทธิผล เพราะยังมีการทุจริตการเลือกตั้ง และไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลง ในขณะที่รูปแบบการทุจริตมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยที่ กกต.สามารถตามได้ทัน ทำให้ กกต.มีความเชื่อถือลดลงอย่างต่อเนื่อง ถึงขั้นที่ประชาชนต้องลงชื่อกับขับไล่

2.กกต. ไม่มีวิสัยทัศน์ ไม่มีภาวะผู้นำทางการเมือง แต่กลับไปหมกมุ่นว่าจะทำอะไรให้ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด 3.กกต. มีปัญหาเรื่องของความเป็นกลาง และความเป็นธรรมในการวินิจฉัยในคดี รวมถึงความไร้ประสิทธิภาพในการทำงาน และ 4.กกต. มีปัญหาการทำงานร่วมกับประชาชน แต่กลับสร้างกลไกกีดกันการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการร่วมกันตรวจสอบการเลือกตั้ง

ด้านนายสมชัย กล่าวว่า การจัดการเลือกตั้งในปัจจุบันยังมีกลไกเหมือนในยุค 30 ปีที่ผ่านมา เห็นได้จากการเลือกตั้งซ่อมจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. ที่ผ่านมา ที่มาการร้องเรียนถึงการสวมสิทธิลงเลือกตั้งแทนกัน ซึ่งย้อนกลับไป 30 ปีที่แล้วพบว่ามิเชตเลือกตั้งแห่งหนึ่งมีผู้ใช้สิทธิกันมากจนได้รับรางวัลยกย่องการจัดการเลือกตั้งดีเด่น ซึ่งจากการลงไปเก็บข้อมูลพบว่า เกิดจากกรรมการหน่วยเลือกตั้งกาบัตรใส่หีบแทนประชาชน โดยที่ประชาชนไม่ต้องไปเลือกตั้งเอง ทำให้เขตเลือกตั้งดังกล่าวมีสถิติผู้มาใช้สิทธิมากถึง 92% ส่วนตัวเห็นว่าเรื่องนี้แล้ว 2 ต่อ เพราะกรรมการโกงเลือกตั้งแล้วแล้วยังเอาผลงานแล้วไปขอรางวัลจากกระทรวงมหาดไทย ทำให้อำเภอนั้นได้รับรางวัลยกย่องว่าเป็นอำเภอที่มีประชาชนไปใช้สิทธิมากที่สุด ขณะเดียวกัน ที่ผ่านมา ฝ่ายการพยายามเข้ามาแทรกแซง กกต.โดยแต่งตั้งคนของตนเอง เข้ามาเป็น กกต.เพื่อช่วยในการจัดการเลือกตั้ง ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันทางการเมือง

นายสมชัย ยังชี้ไปที่ไปต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรี กับนายกรัฐมนตรี้ ใครอยากได้ตำแหน่งก็มาต่อรองได้เลย เพราะตนเองเชื่อมั่นว่านายกรัฐมนตรี้ ยังไม่กล้ายุบสภา นายกรัฐมนตรี้ ต้องฟังฝ่ายการเมือง ไม่เช่นนั้น 4 กุมภาพันธ์ไม่ลาออก นายกรัฐมนตรี้ไม่มีอำนาจอะไรเลย เพราะภายใต้กติกาที่สร้างขึ้นมาก หากยุบสภาในวันนี้ พรรคพลังประชารัฐ จะสามารถส่ง ส.ส. รับเลือกตั้งได้ไม่เกิน 80 เขต และจะกลายเป็นวินาศทางการเมือง จากกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/890002>

รุมสวดกกต.ไร้ประสิทธิภาพจัดเลือกตั้ง



เสวนา "ก้าวหน้า" นักการเมือง-นักวิชาการ สวดยับคณะกรรมการการเลือกตั้ง ล้มเหลววางตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่ให้ความร่วมมือตรวจสอบ ปล่อยุจริตย้อนยุคกลับไป 30 ปี

(18 กรกฎาคม 2563) คณะก้าวหน้าได้จัดเสวนาเรื่อง **กกต.ไทยอย่างไรต่อ?** โดยมีนายธนธร จีรุงเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้านายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นายพิชาย รัตนดิถก ณ ภูเก็ตนักวิชาการจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และนายสมชัย ศรีสุทธิยากรอดีตรองกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร่วมงานดังกล่าว

นายธนธร กล่าวว่า เหตุผลที่ต้องพูดเรื่อง กกต.ในวันนี้ (18ก.ค.) เพราะเห็นถึงความผิดปกติของการเลือกตั้งจำนวนมาก โดยเฉพาะระบบการนับคะแนน ที่เห็นได้ชัดจากการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในเขตเลือกตั้งจ.นครปฐม ที่พบว่าการนับคะแนน 2 ครั้งไม่ตรงกัน มีการเปลี่ยนแปลงของผลคะแนน โดยที่ กกต.ยังไม่เคยตอบคำถามนี้ได้

นอกจากนี้ ยังพบปัญหาในการประกาศผลการเลือกตั้ง ที่พบว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ ใช้เวลาในการประกาศผลถึง 44 วัน ต่างจากการเลือกตั้งเมื่อปี 2554 ซึ่งใช้เวลาเพียง 2 วันประกาศผล นอกจากนี้ประเทศอินเดีย ที่มีประชากรมากเป็นพันล้านคน ก็ไม่มีประเทศไหนในโลกที่ใช้เวลาในการประกาศผลถึง 1 เดือนเหมือนประเทศไทย

"ผมมองว่า กกต. มีอำนาจทั้งด้านนิติบัญญัติ บริหาร และอำนาจตุลาการอยู่ในตัวเอง แต่กลับเป็นองค์กรที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ อีกทั้ง กกต. ชุดนี้มาจากการแต่งตั้งของ สนช. ไม่มีอำนาจยึดโยงกับประชาชน จึงมองว่า กกต.ที่เลือกข้างทางการเมืองเป็นต้นเหตุนำมาสู่การเลือกตั้งมีข้อกังขาอย่างมาก และการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 เห็นชัดว่า กกต. ล้มเหลวการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง" นายธนธร กล่าว

ขณะที่ นายนิพิฏฐ์ กล่าวว่า จากประสบการณ์ที่ผ่านการเลือกตั้งมา 8 สมัย เห็นว่า กกต.ในยุคหลัง คิดว่าตัวเองมีอำนาจ อิสระจนปราศจากการตรวจสอบ แม้กระทั่งในสภาผู้แทนราษฎร เวลาเชิญ กกต. มาให้ความเห็น กกต.ก็จะส่งระดับเจ้าหน้าที่มาเสมอ จึงทำให้เห็นชัดว่าตัวกรรมการ กกต. อยู่เหนือการตรวจสอบและใช้อำนาจตามอำเภอใจ

นอกจากนี้ กกต. ยังขาดประสิทธิภาพในการตรวจสอบการทุจริต การจับทุจริตที่ผ่านมา มักมาจากเบาะแสที่ประชาชนแจ้งเท่านั้น น้อยกว่าที่ กกต. จะไปจับด้วยตนเอง และ กกต. ยังล้มเหลวในการปราบปรามการทุจริต ซ้ำเสี่ยงเลือกตั้ง แต่กลับทำหน้าที่ค่อยจับผิด การปราศรัยหาเสียงของนักการเมือง ทั้งที่เป็นเรื่องทางความคิดเท่านั้น

ด้านนายพิชาย กล่าวว่า ปัญหาของ กกต. มี 4 ประเด็นสำคัญ 1.คือทำงานที่ไม่บรรลุประสิทธิผล เพราะยังมีการทุจริตการเลือกตั้ง และไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลง ในขณะที่รูปแบบการทุจริตมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยที่ กกต. สามารถตามได้ทัน ทำให้ กกต.มีความเชื่อถือลดลงอย่างต่อเนื่อง ถึงขั้นที่ประชาชนต้องลงชื่อกับขับไล่ขณะเดียวกัน 2. กกต.ไม่มีวิสัยทัศน์ ไม่มีภาวะผู้นำทางการเมือง แต่กลับไปหมกมุ่นว่าจะทำอะไรให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุด 3.กกต.มีปัญหาเรื่องของความเป็นกลาง และความเป็นธรรมในการวินิจฉัยในคดี รวมถึงความไร้ประสิทธิภาพในการทำงาน และ 4.กกต.มีปัญหาการทำงานร่วมกับประชาชน แต่กลับสร้างกลไกกีดกันการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการร่วมกันตรวจสอบการเลือกตั้ง

อ้างอิง : <https://www.nationtv.tv/main/content/378785844/>

เตลิวิชั่น

เสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.20 น.

เสวนาคณะก้าวหน้า รุมอัด กทต.เหลลววางตัวเป็นกลาง-ใช้อำนาจตามใจ



วงเสวนา” อัดกทต.ล้มเหลลววางตัวเป็นกลางทางการเมือง วางตัวอยู่เหนือการตรวจสอบ-ใช้อำนาจตามอำเภอใจ จวกปราบทุจริตหาเสียงไม่ได้ จ้องจับผิดนักการเมืองปราศรัย

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. ที่ชั้น 8 ห้องวิวัฒนไชย อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ คณะก้าวหน้า จัดเวทีเสวนาสาธารณะ New Consensus Thailand เสนอตอน องค์กรอิสระไทย อย่างไรต่อดี ? : คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กทต.) โดยมี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายพิชาย รัตนติลก ณ ภูเก็ต อดีตคณะบดีพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) และนายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกทต. ร่วมด้วย

โดยนายธนาธร กล่าวว่า เหตุผลที่ต้องพูดเรื่องคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กทต.) เพราะเห็นถึงความผิดปกติของการเลือกตั้งจำนวนมาก โดยเฉพาะระบบการนับคะแนนที่เห็นได้ชัดจากการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในเขตเลือกตั้งจ.นครปฐม ที่พบว่าการนับคะแนน 2 ครั้งไม่ตรงกัน มีการเปลี่ยนแปลงของผลคะแนนโดยที่ กทต.ยังไม่เคยตอบคำถามนี้ได้ นอกจากนี้ยังพบปัญหาในการประกาศผลการเลือกตั้งที่พบว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ใช้เวลาในการประกาศผลถึง 44 วัน ต่างจากการเลือกตั้งเมื่อปี 2554 ที่ใช้เวลาเพียง 2 วันในการประกาศผล อีกทั้งกทต.ชุดนี้มาจากการแต่งตั้งของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยไม่มีอำนาจยึดโยงกับประชาชน จึงมองว่า กทต.ที่เลือกข้างทางการเมือง เป็นต้นเหตุนำมาสู่การเลือกตั้งที่มีข้อกังขาอย่างมาก และการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 แสดงให้เห็นชัดว่า กทต.ล้มเหลวในการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง

ด้านนายนิพิฏฐ์ กล่าวว่า จากประสบการณ์ที่ผ่านการเลือกตั้งมา 8 สมัย เห็นว่า กทต.ในยุคหลังคิดว่าตัวเองมีอำนาจ อิสระจนปราศจากการตรวจสอบ แม้กระทั่งในสภาผู้แทนราษฎรเวลาเชิญ กทต. มาให้ความเห็น กทต.ก็จะส่งระดับเจ้าหน้าที่มาเสมอ จึงทำให้เห็นชัดว่าตัวกรรมการ กทต.อยู่เหนือการตรวจสอบและใช้อำนาจตามอำเภอใจ นอกจากนี้ กทต.ยังขาดประสิทธิภาพในการตรวจสอบการทุจริต การจับทุจริตที่ผ่านมา มักมาจากเบาะแสที่ประชาชนแจ้งเท่านั้น น้อยกว่าที่ กทต.จะไปจับด้วยตนเอง และ กทต.ยังล้มเหลวในการปราบปรามการทุจริต ชื่อเสียงเลือกตั้ง แต่กลับทำหน้าที่คอยจับผิด การปราศรัยหาเสียงของนักการเมือง ทั้งที่เป็นเรื่องทางความคิดเท่านั้น

ขณะที่นายพิชาย กล่าวถึงปัญหาการทำหน้าที่ของ กทต.ว่ามี 4 ประเด็นสำคัญ 1.คือการทำงานที่ไม่บรรลุประสิทธิผล เพราะยังมีการทุจริตการเลือกตั้ง และไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลง ในขณะที่รูปแบบการทุจริตมีความซับซ้อน

มากขึ้น โดยที่ กต.สามารถตามได้ทัน ทำให้ กต.มีความเชื่อถือลดลงอย่างต่อเนื่อง ถึงขั้นที่ประชาชนต้องลงชื่อกับขับไล่ 2. กต.ไม่มีวิสัยทัศน์ ไม่มีภาวะผู้นำทางการเมือง แต่กลับไปหมกมุ่นว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุด 3.กต.มีปัญหาเรื่องของการเป็นกลาง และความเป็นธรรมในการวินิจฉัยในคดี รวมถึงความไร้ประสิทธิภาพในการทำงาน และ 4.กต.มีปัญหาการทำงานร่วมกับประชาชน แต่กลับสร้างกลไกกีดกันการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการร่วมกันตรวจสอบการเลือกตั้ง

ส่วนนายสมชัย กล่าวว่า การจัดการเลือกตั้งในปัจจุบันยังมีกลไกเหมือนในยุค 30 ปีที่ผ่านมา เห็นได้จากการเลือกตั้งซ่อมจ.ลำปาง เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.ที่ผ่านมา ที่มีการร้องเรียนถึงการสวมสิทธิลงเลือกตั้งแทนกัน ซึ่งย้อนกลับไป 30 ปีที่แล้วพบว่า มีเขตเลือกตั้งแห่งหนึ่งมีผู้ใช้สิทธิกันมากจนได้รับรางวัลยกย่องการจัดการเลือกตั้งดีเด่น ซึ่งจากการลงไปเก็บข้อมูลพบว่า เกิดจากกรรมการหน่วยเลือกตั้งกำบัตรใส่หีบแทนประชาชน โดยที่ประชาชนไม่ต้องไปเลือกตั้งเอง ทำให้เขตเลือกตั้งดังกล่าวมีสถิติผู้มาใช้สิทธิมากถึง 92 เปอร์เซ็นต์ ส่วนตัวเห็นว่าเรื่องนี้แล้ว 2 ต่อ ทั้งนี้ ตนเชื่อมั่นว่า นายกฯยังไม่กล้ายุบสภา นายกฯฟังฝ่ายการเมือง ไม่เช่นนั้น 4 กุมภาพันธ์จะไม่ลาออก และภายใต้กติกาที่สร้างขึ้นมาก หากยุบสภาในวันนี้ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) จะสามารถส่ง ส.ส.รับเลือกตั้งได้ไม่เกิน 80 เขต และจะกลายเป็นวินาศทางการเมือง จากกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/politics/785515>

18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18:14 น.

'ทอน-ช่อ' ควง 'นิพิฏฐ์-สมชัย-ครป.' เปิดศึกไทยซัมมิท ย้ำใหญ่ 'กกต.-องค์กรอิสระ' วิปลาสน!



18 ก.ค.63 - ที่ห้องประชุมวิวัฒนไชย อาคารไทยซัมมิท เพจ New Consensus Thailand จัดเวทีเสวนาสาธารณะ ตอน องค์กรอิสระไทย อย่างไรดี? : คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) โดยมีวิทยากร ได้แก่ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. นายพิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อดีตคณบดีพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และประธานคณะกรรมการณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และประธานคณะก้าวหน้า

นายธนาธร กล่าวว่า ประสบการณ์ส่วนตัวที่ทำพรรคอนาคตใหม่ เราได้เห็นความผิดปกติหลายอย่างของ กกต. แต่ที่ขอยกมาคือกรณี การนับคะแนนใหม่ของเขต 1 จ.นครปฐม ซึ่งเราร้องเรียนไปยัง กกต.ให้มีการนับคะแนนใหม่ แล้วการนับคะแนนใหม่เกิดขึ้นภายใน 1 เดือน ผลการนับใหม่คือการมีบัตรเพิ่มขึ้น 25 ใบ แล้วคะแนนก็เปลี่ยนไป แต่ไม่มี กกต.รับผิดชอบหรือตอบคำถามในกรณีนี้ อีกทั้งเรื่องการประกาศผล ถ้าย้อนกลับไปเลือกตั้ง 3 ก.ค. 2554 ประกาศผลอย่างเป็นทางการในอีก 2 วันทันที แต่การเลือกตั้ง 24 มี.ค. 2562 ที่ กกต.ประกาศผลทางการใช้เวลาถึง 45 วัน ในประเทศสมัยใหม่ไม่มีที่ไหนใช้เวลาประกาศเป็นเดือน

กกต.มีหน้าที่กำหนดข้อกฎหมาย จัดเลือกตั้งที่สุจริต แต่ปัจจุบันยังตรวจสอบคัดค้านอะไรไม่ได้เลย เราทราบกันดีว่า กกต.ชุดปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งมาจาก สนช. ซึ่งมาจาก คสช. ทำให้ กกต.ที่เลือกข้างทางการเมือง ไม่ยึดโยงกับประชาชน จนนำมาสู่การเลือกตั้งที่มีข้อกังขาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน หลังการเลือกตั้งวันที่ 24 มี.ค. 2562 ทำให้เห็นถึงความล้มเหลวของความเป็นกลาง การอ้างไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ยุติธรรมของการเลือกตั้ง

นายธนาธร กล่าวด้วยว่า ความวิปลาสนหลายอย่างเกิดขึ้นทั้งใน กกต. ป.ป.ช. และศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งความวิปลาสนนี้เป็นอาการไม่ใช่เป็นโรค แต่ต้นตอของเชื้อโรค คือ การอยากสืบทอดอำนาจ พวกเขาฝันกระแสที่จะให้มีการเลือกตั้งจากสังคมไม่ได้ จึงได้ร่างรัฐธรรมนูญ 2560 แล้วเลือกตั้งให้ได้เสื้อคลุมมา รัฐธรรมนูญปี 2560 เป็นการเขียนเพื่ออภิสิทธิ์ชน รับประกันว่าพวกเขาจะสืบทอดอำนาจต่อได้ โดยที่ประชาชนไม่มีสิทธิไม่มีเสียงแย้งชิงอำนาจ ทำให้ ส.ส.ใน

สภาที่มาจากการเลือกตั้งถูกทับด้วยเสียง ส.ว. 250 คน ที่มาจากการแต่งตั้ง คสช. ดังนั้น ในวันที่ถ้าไม่มีฉันทามติ ประเทศเดินต่อไปไม่ได้ ถ้าเราไม่สามารถหารัฐธรรมนูญที่ตรงกัน เราจะไม่ได้เดินต่อไป

ขณะที่ นายนิพิฏฐ์ กล่าวว่า ในยุคนี้ถ้าจะเป็นแค่ประชาธิปไตยจะไปไม่รอด ต้องมีอะไรมานำหน้าประชาธิปไตย จึงเกิดเป็นเสรีนิยมประชาธิปไตย เพื่อไปตรวจสอบถ่วงดุลการบริหาร จึงต้องมีองค์กรอิสระเข้ามา ตนเห็นการใช้อำนาจของ กกต. ในทุกยุค คือในปัจจุบันเหมือนคนเข้ามาเจอกับคนแล้ว ระยะเวลาๆ มา กกต. คิดว่าตนเองมีอำนาจแล้วอยู่เหนือการตรวจสอบใช้อำนาจตามอำเภอใจ เราไม่เห็นนักการเมืองคนไหนลุกขึ้นสู้ กกต. เพราะนักการเมืองเองก็สีเทาเลยไม่กล้า กกต. เลยใช้อำนาจได้ตามใจ ส่วนในการทำงาน กกต. มักมองสถิติคนไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด ซึ่งมันผิดเป้าหมายการทำงานขององค์กร ที่ควรต้องตั้งเป้าจับทุจริตให้มากที่สุด

วันนี้ตนมอง กกต. มีความไม่เป็นมืออาชีพ ไม่มีมาตรฐาน เมื่อ กกต. คุณสมบัตินหาเทพ ไม่เคยทำเรื่องการเลือกตั้ง รังเกียจการเมือง แต่มาทำงานการเลือกตั้งแบบนี้ผิด รวมถึงการทำงานขององค์กรอิสระและศาลพิคตพลาตทุกองค์กร ที่ตั้งหลักสูตรพิเศษขึ้นมา ทำให้ผู้พิพากษามานั่งคุยกับนักการเมือง ถ้าทำแบบนี้ระวังจะติดเชื้จากนักการเมืองคือเชื่อความโลภ และความคุ่นเคยจะทำให้ไม่เกิดความเป็นกลางได้

ด้าน นายพิชาย กล่าวว่า ก่อนนี้การเลือกตั้งกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้จัด หลังจากนั้นสังคมไทยก็มีการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง แล้วเกิดการซื้อเสียงมากขึ้น กระทรวงมหาดไทยไม่สามารถกำจัดการซื้อเสียงได้ จากนั้นสังคมต้องการให้มี กกต. ขึ้นมา เพื่อให้การเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรม พอมี กกต. เกิดขึ้นในช่วงปฏิรูป เราจึงได้ กกต. ที่มีความเหมาะสม การทำงานชุดนี้นักการเมืองกลัว นั่นเป็นการหุ้มเทให้การเลือกตั้งปลอดทุจริต

กกต. เป็นองค์กรที่สังคมคาดหวังว่าจะสร้างความสุจริตในการเลือกตั้ง แต่ต่อมา กกต. กลายเป็นระบบราชการอย่างเต็มตัว ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ 1.การทำงานไม่บรรลุพันธกิจ คือมีการทุจริตเพิ่มขึ้น ซับซ้อนขึ้น กกต. ตามไม่ทัน ส.ส. วิถีเก่าเต็มสภา 2. ไม่มีวิสัยทัศน์ หมกมุ่นเลือกตั้งเรียบร้อย คนใช้สิทธิเยอะ ไม่มีนัยยะปฏิรูปการเมือง 3. ปัญหาธรรมาภิบาล เป็นรูปธรรมเยอะแยะ ทั้งกรณีเต๊ะจิ้น การประกาศผลเลือกตั้ง 4. ปัญหาการทำงานร่วมกับภาคประชาชน เริ่มกีดกันภาคประชาชนเข้าร่วมตรวจสอบ

นายพิชาย กล่าวอีกว่า ปฐมเหตุเรื่องความผิดพลาด การคิดเชิงกรอบ คิดออกแบบเชิงสถาบัน ไม่ใช่เฉพาะ กกต. แต่องค์กรอื่นด้วย ซึ่งรัฐธรรมนูญออกแบบให้คนในระบบราชการมาก่อน การกำหนดแบบนี้สิ่งที่ตามมาคือ คนจำนวนมากที่เหมาะสมไม่มีโอกาสเข้ามาเป็นกรรมการองค์กรอิสระเลย ได้คนที่อาจจะมาตำแหน่ง แต่ไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ และเป็นการตัดภาคประชาชนออก ถือเป็นกรอกแบบที่ผิดพลาด ถูกครอบงำด้วยข้าราชการเกษียณ เป็นอำนาจนิยม ระบบพวกพ้อง อุปถัมภ์ วิธีคิดมียุทธศาสตร์เชิงรับไม่ใช่เชิงรุก ถ้าไม่เปลี่ยนวิธีคิดก็อย่าหวังว่าจะเปลี่ยนแปลงองค์กรได้เลย

ถ้าจะแก้ปัญหาก็ต้องไปแก้ในรัฐธรรมนูญ แก่ถึงองค์ประกอบคุณสมบัติ และคุณสมบัติการสรรหา ให้ขยายเป็นการมีส่วนร่วมให้ประชาชนร่วมด้วย ไม่ใช่เฉพาะนักวิชาการ ข้าราชการระดับสูง เพื่อคัดคนที่มีความเชี่ยวชาญ มีจิตใจที่ต้องการปฏิรูปการเมือง ส่วนจำนวนกรรมการจะ 5 หรือ 7 คนก็ต่อกันเอง มีมากก็เปลืองเงินเดือนไปอีก

ส่วน นายสมชัย กล่าวเสนอถึงทางแก้ไขปัญหา กกต. ว่า ประชาชนต้องสร้างกลไกตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจด้วยตนเอง เพื่อให้ กกต. ทำให้ถูกต้องชอบธรรม ไม่ใช่ทำด้วยความชอบของตัวเอง เห็นได้จากการเลือกตั้งซ่อมใน จ.ลำปาง

ที่ผ่านไปเกือบเดือน ยังไม่กล้าประกาศผล ทั้งที่คะแนนห่างกันทั้งขาด เพราะประชาชนโวย มีพลังในการตรวจสอบ ถ่วงดุล และมีกระแสข่าวแพร่สะพัด คนล้าปางพูดกันว่าแนวโน้มน่าจะเป็นไบเหลือง แต่ตนมองว่าเรื่องนี้มันต้องมากกว่าไบเหลือง ส่วนระยะยาวต้องช่วยกันคิดแก้ไขกฎระเบียบ รัฐธรรมนูญ ในวันที่สิ่งที่เขาร่างมากำลังทำร้ายตัวเอง วันนี้ตนขอยุ่เลยว่า ใครอยากได้ตำแหน่งรัฐมนตรีให้ต่อรองเลย เพราะพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว. กลาโหม ไม่กล้ายุบสภาแน่ ส่วนการแก้รัฐธรรมนูญ อย่าแก้บนผลประโยชน์ใคร ขอให้แก้บนผลประโยชน์ประชาชน และขอให้ กกต. ถ้าติดหนี้บุญคุณใครขอให้ลืม เพราะถ้าโดนลงโทษติดคุก คนส่งเสริมไม่มาติดคุกด้วย

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/71823>

18 กรกฎาคม 2020 เวลา 18:33

อัท 'กกต.' ล้มเหลววางตัวเป็นกลาง หลังเลือกตั้ง 24 มี.ค.



ธนาร" อัท "กกต." ล้มเหลววางตัวเป็นกลาง หลังเลือกตั้ง 24 มี.ค. ปลุทุกฝ่ายหาฉันทามติ เสนอ 4 กรอบ ข้อตกลงร่วม

วันที่ 18 ก.ค. ที่ห้องวิวัฒน์ไชย ไทยซัมมิททาวเวอร์ เวทีแสวงหาฉันทามติใหม่ให้กับประเทศไทย "New Consensus Thailand" จัดเสวนาในหัวข้อ "กกต. ไทย อย่างไรต่อ?"

นายธนาร ธีรรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ประธานคณะก้าวหน้า กล่าวว่า การเลือกตั้งที่ผ่านมา เห็นความผิดปกติในการดำเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เต็มไปหมด ยก 2 ตัวอย่าง **1.การนับคะแนนใหม่ เขต1 จ.นครปฐม** ซึ่งพรรคอนาคตใหม่ ร้อง กกต.โดยเกิดขึ้นประมาณ 1 เดือนให้หลังการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งผลจากการนับใหม่นั้นมีบัตรเสียเพิ่มขึ้น 164 ใบ บัตรดีลด 142 ใบ และบัตรประสงค์ไม่ลงคะแนนลดลง 4 ใบ จำนวนบัตรทั้งเขตเพิ่มขึ้น 25 ใบ เป็นไปได้อย่างไรที่บัตรลงคะแนนซึ่งตั้งไว้เฉยๆ 1 เดือน ที่ควรจะเท่ากันกับการนับคะแนนครั้งก่อน แต่ปรากฏว่าจำนวนบัตรเปลี่ยนไป แบบนี้ไม่มีใครต้องรับผิดชอบ และ กกต.ก็ไม่เคยตอบคำถามนี้ **"ตัวอย่างที่ 2** ภาพรวมการทำงานของ กกต. เช่นการประกาศผล ในยุคสมัยใหม่ไม่มีประเทศไหนใช้เวลาเป็นเดือนอีกแล้วในการนับคะแนนและประกาศผลอย่างเป็นทางการ การเลือกตั้งครั้งล่าสุดมีการประกาศถึง 3 ครั้ง โดยครั้งแรกคือ 28 มี.ค.เป็นการประกาศคะแนน ครั้งที่ 2 เกิดขึ้นวันที่ 7 พ.ค.เป็นการประกาศ ส.ส.แบบแบ่งเขต และครั้งที่ 3 เกิดขึ้น 8 พ.ค. ประกาศ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ซึ่งใช้เวลาถึง 45 วัน ขณะที่มาตรฐานทั่วโลกนั้นอยู่ที่ 24 ชั่วโมง สำหรับประเทศสมัยใหม่ไม่มีที่ไหนใช้เวลาเป็นเดือนอีกแล้วในการประกาศผล"นายธนาร กล่าว

นายธนาร กล่าวว่า **หน้าที่ของ กกต.ต้องเป็น Gatekeeper หรือ ตัวกั้น** โดยเป็นทั้งผู้บริหาร เป็นทั้งผู้ออกกฎการเลือกตั้ง และชี้ขาดในการเลือกตั้ง มีทั้ง 3 อำนาจในองค์กรเดียว ที่คนทั่วไปตรวจสอบคัดค้านอะไรไม่ได้เลย และกระบวนการนำไปสู่การถอดถอน กกต. ก็ยากเย็นแทบเป็นไปไม่ได้ กกต.ชุดปัจจุบันมาจาก สนช. ซึ่ง คสช.เลือกมา ด้วยสถานะที่ กกต.เลือกข้างทางการเมือง ไม่ยึดโยงกับประชาชน จึงนำมาสู่การเลือกตั้งที่เป็นข้อกังขามากมาย ไม่มีองค์กรรัฐองค์กรไหนที่มีประชาชนล่ำรายชื่อถอดถอนเกือบ 1 ล้านคน เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน นี่คือนิเวศน์ที่ทรากับองค์กรอิสระที่จำเป็นต้องวางตัวเป็นกลาง เพราะตัวเองเป็น Gate Keeper ว่าใครจะเป็นผู้ได้ใช้อำนาจประชาชน แต่

ที่ 24 มี.ค.2562 กลับล้มเหลวในการดำรงไว้ซึ่งความเป็นกลางทางการเมือง และล้มเหลวในการดำรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ ยุติธรรมของการเลือกตั้ง

"รัฐธรรมนูญ 2560 ที่เขาวางไว้ ทำให้เสียงประชาชนไม่มีความหมาย รัฐบาลถูกคุมไว้ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ส.ส. ถูกคุมไว้ด้วย ส.ว. เรื่องการตัดสินใจทางการเมืองอยู่ในมือ กกต. ปปช. ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งถ้าความสองมาตรฐานนี้คือความพยายามสืบทอด อำนาจของ คสช. อำนาจในประเทศนี้เป็นของใคร ถ้าเราไม่หาคำตอบร่วมกัน และเป็นคำตอบที่ทุกฝ่ายยอมรับ เห็น ตรงกัน มีการแบ่งอำนาจกันอย่างสมดุล ประเทศเดินหน้าต่อไปไม่ได้" นายธนธร กล่าว

นายธนธร กล่าวทิ้งท้ายว่า สิ่งสำคัญวันนี้เราต้องการข้อตกลงร่วมกันจากทุกฝ่าย เพราะที่ประเทศไทยเดินมาถึง จุดนี้ เรามีส่วนร่วมทั้งนั้น และจะออกจากจุดนี้ได้ต้องนั่งคุยกัน ยอมรับว่าสังคมไทยมีปัญหาไปต่อไม่ได้ เราต้องการ กฎระเบียบที่ทุกฝ่ายยอมรับด้วยกัน ซึ่งตนอยากเสนอ 4 กรอบคร่าวๆ ดังนี้ 1.สังคมที่เป็นประชาธิปไตย อำนาจสูงสุดเป็น ของประชาชน 2.ประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ มีพระราชฐานะอยู่เหนือความขัดแย้งทาง การเมือง 3.มีระบบรัฐสภาที่แสดงออกซึ่งเจตจำนงประชาชนอย่างแท้จริง มีรัฐบาลมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ 4.มีนิติ รัฐ นิติธรรม สิทธิประชาชนได้รับการประกันและทุกคนเสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมาย

อ้างอิง :

https://www.nationweekend.com/content/politics/13586?utm_source=homepage&utm_medium=int ernal_referral&utm_campaign=debate

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 - 19:26 น.

‘ธนธร’ ชง 3 ข้อ วางกติกาใหม่ จัดอำนาจสมดุลงัดเดินหน้าประเทศ



‘ธนธร’ ชง 3 ข้อ วางกติกาใหม่ จัดอำนาจสมดุลงัดเดินหน้าประเทศ

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ที่ห้องวิวัฒนาไสย อาคารไทยซัมมิทเวทีแสวงหาฉันทามติใหม่ให้กับประเทศไทย “New Consensus Thailand” จัดเสวนาในหัวข้อ “กต.ไทย อย่างไรต่อ?” โดยนายธนธร จีรังเรืองกิจ อดีตรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า ในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเห็นข้อก้ำกักราการดำเนินการของกต. อยากรยก 2 ตัวอย่าง คือ 1. การนับคะแนนใหม่ เขต 1 จ.นครปฐม พรรคอนาคตใหม่ ร้องกต. โดยเกิดขึ้นประมาณ 1 เดือนให้หลังการเลือกตั้งทั่วไป ผลจากการนับใหม่นั้นคือ มีบัตรเสียเพิ่มขึ้น 164 ใบ บัตรลิด 142 ใบ และบัตรประสงคไม่ลงคะแนนลดลง 4 ใบ จำนวนบัตรทั้งเขตเพิ่มขึ้น 25 ใบ เป็นไปได้อย่างไรที่บัตรลงคะแนนซึ่งตั้งไว้เฉยๆ 1 เดือน ที่ควรจะทำกันกับการนับคะแนนครั้งก่อน แต่ปรากฏว่าจำนวนบัตรเปลี่ยนไป แบบนี้ไม่มีใครต้องรับผิดชอบ และกต.ไม่เคยตอบคำถามนี้ และ 2. คือ ภาพรวมการทำงานของ กต. เช่น การประกาศผล ในยุคสมัยใหม่ไม่มีประเทศไหนใช้เวลาเป็นเดือนอีกแล้วในการนับคะแนนและประกาศผลอย่างเป็นทางการ การเลือกตั้งครั้งล่าสุดมีการประกาศถึง 3 ครั้ง โดยครั้งแรกคือ 28 มีนาคม เป็นการประกาศคะแนน ครั้งที่ 2 เกิดขึ้นวันที่ 7 พฤษภาคม เป็นการประกาศ ส.ส.แบบแบ่งเขต และครั้งที่ 3 เกิดขึ้น 8 พฤษภาคม ประกาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ใช้เวลาถึง 45 วัน ขณะที่มาตรฐานทั่วโลกนั้นอยู่ที่ 24 ชั่วโมง สำหรับประเทศสมัยใหม่ไม่มีที่ไหนใช้เวลาเป็นเดือนอีกแล้วในการประกาศผล

“หน้าที่ของ กต.คือ การเป็น Gatekeeper หรือ ตัวกั้น โดยเป็นทั้งผู้บริหาร เป็นทั้งผู้ออกกฎการเลือกตั้ง และชี้ขาดในการเลือกตั้ง มีทั้ง 3 อำนาจในองค์กรเดียว แต่การเลือกตั้งที่ผ่านมาเกิดข้อก้ำกักราการมากมาย จนมีประชาชนล่ำรายชื่อถอดถอนเกือบ 1 ล้านคน เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน” นายธนธร กล่าว

นายธนธร กล่าวอีกว่า ความวิปลาสที่พูดถึงหลายๆกรณีวันนี้ ทั้งหมดเป็นอาการ ไม่ใช่เป็นโรค และตัวต้นตอทำให้เกิดอาการแบบนี้คือ ความพยายามสืบทอดอำนาจ ของคสช. ที่ว่า 20 ปี นั้นไม่ใช่เรื่องล้อเล่น จึงเกิดรัฐธรรมนูญ 2560 ที่เป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่ใช่ของประชาชน รัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนขึ้นมาเพื่อให้สืบทอดอำนาจ อำนาจนิติบัญญัติก็ชัดเจนว่าส.ว.ที่มาจากการแต่งตั้งจะคอยปกป้องผลประโยชน์ให้ เพราะเขากลัวส.ส.จะผ่านกฎหมายที่ไปทำลายผลประโยชน์ จึงต้องมีส.ว.แต่งตั้งกลั่นกรองอีกที และ ส.ว.ชุดนี้ยังร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีได้ด้วย รัฐธรรมนูญ 2560 ที่วางไว้ ทำให้เสียงประชาชนไม่มีความหมาย รัฐบาลถูกคุมไว้ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ส.ส.ถูกคุมไว้ด้วยส.ว. เรื่องการตัดสินใจ

ทางการเมืองอยู่ในมือขององค์กรอิสระ นี่คือใจกลางของปัญหา อำนาจในประเทศนี้เป็นของใคร ถ้าไม่หาคำตอบร่วมกัน และเป็นคำตอบที่ทุกฝ่ายยอมรับเห็นตรงกัน มีการแบ่งอำนาจกันอย่างสมดุล ประเทศเดินหน้าต่อไปไม่ได้

นายธนธร กล่าวว่า สิ่งสำคัญวันนี้ต้องการข้อตกลงร่วมกันจากทุกฝ่าย เพราะที่ประเทศไทยเดินมาถึงจุดนี้ เรามีส่วนร่วมทั้งนั้น และจะออกจากจุดนี้ได้ต้องนั่งคุยกัน ยอมรับว่าสังคมไทยมีปัญหาไปต่อไม่ได้ เราต้องการกฎระเบียบที่ทุกฝ่ายยอมรับด้วยกัน อยากเสนอกรอบคร่าวๆ คือ 1.สังคมที่เป็นประชาธิปไตย อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน 2.ประเทศที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ 3.มีระบบรัฐสภาที่แสดงออกซึ่งเจตจำนงประชาชนอย่างแท้จริง มีรัฐบาลมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ 4 มีนิติรัฐ นิติธรรม สิทธิประชาชนได้รับการประกัน และทุกคนเสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมาย

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2271600

18 กรกฎาคม 2563 20:07 น.

"ธนาธร" อัด กกต. ล้มเหลวในการวางตัวเป็นกลาง - ชี้ปท. อยู่ในยุควิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระ



"ธนาธร" อัด กกต. ล้มเหลวในการวางตัวเป็นกลาง - ชี้ปท. อยู่ในยุควิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระ เปรียบความวิปลาส-สองมาตรฐานเป็นอาการของเชื้อโรคสืบทอดอำนาจ ปลุกทุกฝ่ายหาฉันทามติ- เสนอ 4 กรอบข้อตกลงร่วมกัน เมื่อวันที่ 18 ก.ค.63 ที่ห้องวิวัฒน์ไชย ไทยซัมมิททาวเวอร์ เวทีแสวงหาฉันทามติใหม่ให้กับประเทศไทย "New Consensus Thailand" จัดเสวนาในหัวข้อ "กกต. ไทย อย่างไรต่อดี?"

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ประธานคณะก้าวหน้า กล่าวว่า ในการเลือกตั้งที่ผ่านมา เราเห็นความผิดปกติในการดำเนินการของ กกต. เต็มไปหมด ตนอยากยก 2 ตัวอย่าง คือ 1. การนับคะแนนใหม่ เขต 1 จ.นครปฐม ซึ่งพรรคอนาคตใหม่ ร้อง กกต. โดยเกิดขึ้นประมาณ 1 เดือนให้หลังการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งผลจากการนับใหม่นั้นคือ มีบัตรเสียเพิ่มขึ้น 164 ใบ บัตรดีลด 142 ใบ และบัตรประสงค์ไม่ลงคะแนนลดลง 4 ใบ จำนวนบัตรทั้งหมดเพิ่มขึ้น 25 ใบ เป็นไปได้อย่างไรที่บัตรลงคะแนนซึ่งตั้งไว้เฉยๆ 1 เดือน ที่ควรจะเท่ากับกับการนับคะแนนครั้งก่อน แต่ปรากฏว่าจำนวนบัตรเปลี่ยนไป แบบนี้ไม่มีใครต้องรับผิดชอบ และ กกต. ก็ไม่เคยตอบคำถามนี้ ตัวอย่างที่ 2. คือ ภาพรวมการทำงานของ กกต. เช่นการประกาศผล ในยุคสมัยใหม่ไม่มีประเทศไหนใช้เวลาเป็นเดือนอีกแล้วในการนับคะแนนและประกาศผลอย่างเป็นทางการ การเลือกตั้งครั้งล่าสุดมีการประกาศถึง 3 ครั้ง โดยครั้งแรกคือ 28 มี.ค. เป็นการประกาศคะแนน ครั้งที่ 2 เกิดขึ้นวันที่ 7 พ.ค. เป็นการประกาศ ส.ส.แบบแบ่งเขต และครั้งที่ 3 เกิดขึ้น 8 พ.ค. ประกาศ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ซึ่งใช้เวลาถึง 45 วัน ขณะที่มาตรฐานทั่วโลกนั้นอยู่ที่ 24 ชั่วโมง สำหรับประเทศสมัยใหม่ไม่มีที่ไหนใช้เวลาเป็นเดือนอีกแล้วในการประกาศผล

"หน้าที่ของ กกต.คือ การเป็น Gatekeeper หรือ ตัวกั้น โดยเป็นทั้งผู้บริหาร เป็นทั้งผู้ออกกฎการเลือกตั้ง และชี้ขาดในการเลือกตั้ง มีทั้ง 3 อำนาจในองค์กรเดียว ที่คนทั่วไปตรวจสอบคัดค้านอะไรไม่ได้เลย และกระบวนการนำไปสู่การถอดถอน กกต. ก็ยากเย็นแทบเป็นไปไม่ได้ กกต.ชุดปัจจุบันมาจาก สนช. ซึ่ง คสช. เลือกมาอีกที ด้วยสถานะที่ กกต. เลือกข้างทางการเมือง ไม่ยึดโยงกับประชาชน จึงนำมาสู่การเลือกตั้งที่เป็นขั้วกันมากมาย ไม่มีองค์กรรัฐองค์กรไหนที่มีประชาชนล่ำรายชื่อถอดถอนเกือบ 1 ล้านคน เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน นี่คือนิยามวิกฤตศรัทธาที่บ่อนทำลาย

อิสระที่จำเป็นต้องวางตัวเป็นกลาง เพราะตัวเองเป็น Gate Keeper ว่าใครจะเป็นผู้ใช้อำนาจประชาชน แต่ที่ 24 มี.ค. ที่ผ่านมา กลับล้มเหลวในการดำรงไว้ซึ่งความเป็นกลางทางการเมือง ล้มเหลวในการดำรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ยุติธรรมของการเลือกตั้ง" นายธนาธร กล่าว

นายธนาธร กล่าวอีกว่า ความวิปลาสน์ที่เราพูดถึงหลายๆ กรณีวันนี้ ทั้งหมดเป็นอาการ ไม่ใช่เป็นโรค และตัวต้นตอที่ทำให้เกิดอาการแบบนี้คือ ความพยายามสืบทอดอำนาจ ของ คสช. ที่ว่า 20 ปี นั้นไม่ใช่เรื่องล้อเล่น จึงเกิดรัฐธรรมนูญ 2560 ที่เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นของอภิสิทธิ์ชน ที่ยืนยันว่าพวกเขาจะสืบทอดอำนาจต่อไปได้แม้จะมีการเลือกตั้งแล้ว รัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนขึ้นมาเพื่อให้พวกเขาครองอำนาจ ไม่ให้ประชาชนมีสิทธิมีเสียงแย้งชิงอำนาจมาได้ ทั้งอำนาจบริหาร ก็มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติคอยควบคุม ส่งเรื่องศาลรัฐธรรมนูญเอาผิดได้ อำนาจนิติบัญญัติก็ชัดเจนว่า ส.ว.ที่มาจาก การแต่งตั้งจะคอยปกป้องผลประโยชน์ให้ เพราะเขา กลัว ส.ส.จะผ่านกฎหมายที่ไปทำลายผลประโยชน์อภิสิทธิ์ชน จึงต้องมี ส.ว.แต่งตั้งกลั่นกรองอีกที และ ส.ว.ชุดนี้ยังร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีได้ด้วย รวมถึงอำนาจตุลาการ เรากำลังพูดถึงองค์กรอิสระที่มีผลต่อการเมืองไทยอย่างมาก เช่น กกต. ศาลรัฐธรรมนูญ ปปช. ซึ่งก็มาจากการแต่งตั้งทั้งนั้น "รัฐธรรมนูญ 2560 ที่เขาวางไว้ ทำให้เสียงประชาชนไม่มีความหมาย รัฐบาลถูกคุมไว้ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ, ส.ส. ถูกคุมไว้ด้วย ส.ว., เรื่องการตัดสินใจทางการเมืองอยู่ในมือ กกต. , ปปช. , ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งถ้าความวิปลาสน์หรือความสองมาตรฐานนี้คืออาการ ตัวเชื้อโรคคือความพยายามสืบทอดอำนาจของ คสช. และสิ่งที่บ่มเพาะเชื้อโรคนั้นคือใจกลางของปัญหาที่ว่า อำนาจในประเทศนี้เป็นของใคร เป็นของอภิสิทธิ์ชนคนกลุ่มน้อยหรือเป็นของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน นี่คือใจกลางของปัญหา อำนาจในประเทศนี้เป็นของใคร ถ้าเราไม่หาคำตอบร่วมกัน และเป็นคำตอบที่ทุกฝ่ายยอมรับ เห็นตรงกัน มีการแบ่งอำนาจกันอย่างสมดุล ประเทศเดินหน้าต่อไปไม่ได้" นายธนาธร กล่าว นายธนาธร กล่าวทิ้งท้ายว่า สิ่งสำคัญวันนี้เราต้องการข้อตกลงร่วมกันจากทุกฝ่าย เพราะที่ประเทศไทยเดินมาถึงจุดนี้ เรามีส่วนร่วมทั้งนั้น และจะออกจากจุดนี้ได้ต้องนั่งคุยกัน ยอมรับว่าสังคมไทยมีปัญหาไปต่อไม่ได้ เราต้องการกฎระเบียบที่ทุกฝ่ายยอมรับด้วยกัน ซึ่งตนอยากเสนอกรอบคร่าวๆ คือ 1. สังคมที่เป็นประชาธิปไตย อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน 2. ประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ มีพระราชอำนาจเหนือความขัดแย้งทางการเมือง 3. มีระบบรัฐสภาที่แสดงออกซึ่งเจตจำนงประชาชนอย่างแท้จริง มีรัฐบาลมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ 4. มีนิติรัฐ นิติธรรม สิทธิประชาชนได้รับการประกัน และทุกคนเสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมาย

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/170575>

18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:26 น.

ทอน' ยืนยัน 2 หนุ่มนักประชาธิปไตยเมืองระยอง ชูป้าย 'พองง-ไอ้ล้ส' ไม่ใช่คำหยาบแต่คือความกล้าหาญ



18 ก.ค.63 - ที่ชั้น 8 หน้าห้องประชุมวิวัฒนาไซ อาคารไทยซัมมิท นายธนธร จีรุงเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ให้สัมภาษณ์ ถึงการประชุมของกลุ่มนักศึกษา (เยาวชนปลดแอก) ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวันนี้ จะไปร่วมด้วยหรือไม่ หรือให้กำลังใจอย่างไร ว่า ขนาดไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมใดๆ ก็ยังถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ชกโย สนับสนุน มองว่านักศึกษาทำกิจกรรมด้วยเจตจำนงค์ที่แน่วแน่ พวกเราไม่ได้มีส่วนเข้าไปร่วมตัดสินใจ ดังนั้นจึงไม่ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เนื่องจากกลัวว่าไปแล้วจะถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลัง เป็นผู้ชกโย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า จะไม่ได้ให้กำลังใจ ซึ่งตนขอส่งกำลังใจให้กับนักศึกษาและประชาชนที่ต้องการเรียกร้องให้ประเทศไทยกลับสู่ประชาธิปไตย ต่อสู้กับเผด็จการ รวมถึงเชิญชวนประชาชนที่ได้ยินเสียงตน ขอให้สนับสนุนกลุ่มนักศึกษากลุ่มนี้ด้วย

"ขอให้ประชาชนไปร่วมชุมนุมในครั้งนี้ เพื่อแสดงออกว่าเราไม่ต้องการรัฐบาลที่มาจาก การสืบทอดอำนาจ การทำรัฐประหาร และต้องการให้ประเทศเดินกลับสู่ประชาธิปไตย" นายธนธร กล่าว

เมื่อถามถึงกรณีที่เกิดการระแวง 2 นักเคลื่อนไหว ที่มาชูป้ายขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว. กลาโหม ด้วยคำหยาบ ระหว่างลงพื้นที่ จ.ระยอง จนถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าสนับสนุนการใช้คำหยาบคาย นายธนธร กล่าวว่า การแสดงออก การวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย เป็นสิ่งที่ชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตย ในต่างประเทศเวลาเคลื่อนไหว ก็มีการใช้คำที่รุนแรงมากกว่านี้ และมองว่าการเคลื่อนไหวนี้ไม่ใช่เรื่องการใช้คำหยาบ แต่มองว่าเป็นความกล้าหาญในการทำทนายอำนาจที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งทุกวันนี้คนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล ก็ถูกคุกคาม ยัดข้อหา ยัดคดี ซึ่งเป็นสิ่งที่คนธรรมดากลัว ดังนั้นจึงต้องปกป้องกันและกัน และขอบคุณคนที่กล้าหาญที่ลุกขึ้นมาพูดในสิ่งที่คนทั่วไปไม่กล้า เพราะเขาพูดแทนคนส่วนใหญ่ของประเทศ

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/71812>

'ธ'นารธ'ไม่ร่วมชุมนุมศ.เย็นนี้ หวั่นถูกโยงอยู่เบื้องหลัง



ธนาธร” ซึ่งปรับกรม.ศก. ไม่เปลี่ยนหัวหน้ารบ.ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เห็นบคกก. ปฏิรูป 13 ด้าน แค
ตบรางวัลคนหนุนคสช. เชื่อไม่มีบทบาทพาทไปข้างหน้า

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. ที่ชั้น 8 ห้องวิวัฒนาไทย อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
ประธานคณะกรรมการก้าวหน้า ให้สัมภาษณ์ ว่า การจัดงานวันนี้เป็นการชี้ให้ประชาชนเห็นว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
ที่เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีปัญหาในการปฏิบัติงานอย่างไร ส่วนที่มีตัวแทนจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์
มาร่วมถือเป็นสัญญาณว่าทุกพรรคเห็นพ้องในการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น ตนมองว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ การ
ปฏิรูปองค์กรอิสระ ไม่ได้มีแต่คณะก้าวหน้า พรรคก้าวไกล ที่พูดถึงเรื่องนี้ แต่มีภาคประชาชนและพรรคการเมืองอื่น ๆ
ที่พูดถึงเรื่องนี้นั้นสิ่งใดที่ร่วมกันได้ ก็พร้อมยินดีร่วมมือกับทุกฝ่าย

เมื่อถามว่า ในการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวันนี้ จะไปร่วมด้วยหรือไม่ นาย
ธนาธร กล่าวว่า ขนาดไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมใด ๆ ก็ยังถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ชักใย สนับสนุน ทั้งนี้ตนมองว่านักศึกษาทำ
กิจกรรมด้วยเจตจำนงค์ที่แน่วแน่ พวกเขาไม่ได้มีส่วนเข้าไปร่วมตัดสินใจ ดังนั้นจึงไม่ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
เนื่องจากกลัวว่าไปแล้วจะถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลัง เป็นผู้ชักใย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ให้กำลังใจ ซึ่งตนขอส่ง
กำลังใจให้กับนักศึกษาและประชาชนที่ต้องการเรียกร้องให้ประเทศไทย กลับสู่ประชาธิปไตย และต่อสู้กับเผด็จการ
รวมถึงเชิญชวนประชาชนที่ได้ยินเสียงตนขอให้สนับสนุนกลุ่มนักศึกษากลุ่มนี้ด้วย

เมื่อถามถึงการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทีมเศรษฐกิจที่มีการเปิดรายชื่อของนายปรีดี ดาวฉาย
ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย มาร่วม ด้วย นายธนาธร มองหัวเราะและตอบว่า ไม่ใช่เรื่องสำคัญ
รายชื่อทีมเศรษฐกิจไม่สำคัญ トラบใดที่หัวหน้าทีมเศรษฐกิจยังเป็นคนเดิม การเปลี่ยนทีมทำงานแต่หัวหน้าทีมไม่เปลี่ยน
คิดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะอะไรกับการดำเนินการทางเศรษฐกิจ ในฐานะที่ตน นั่งดูการใช้งบประมาณ
ของประเทศ เห็นชัดว่างบประมาณถูกใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ตอบสนองความต้องการประชาชน ส่วนรายชื่อ
คณะกรรมการปฏิรูป 13 ด้านนั้น เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่เจตนา ที่จะปฏิรูปอย่างเดียว แต่เป็นการตบรางวัลให้กับคนที่ช่วย
สนับสนุน คสช. และช่วยในการทำรัฐประหารมากกว่า จึงไม่ต้องสงสัยว่า คณะกรรมการปฏิรูปและคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์แห่งชาติ จะไม่มีบทบาทในการพาประเทศไทยไปข้างหน้า

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/politics/785505>

ธนาธร ยัน ไม่ไปร่วมชุมนุม แต่ขอส่งกำลังใจให้คนรักปชต. ต่อสู้เผด็จการ



ธนาธร ยัน ไม่ไปร่วมชุมนุม แต่ขอส่งกำลังใจให้คนรักปชต. ต่อสู้เผด็จการ

วันที่ 18 ก.ค. ที่ชั้น 8 ห้องวิวัฒนไชย อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ให้สัมภาษณ์ถึงการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษา ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

นายธนาธร กล่าวว่า ขนาดไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมใด ๆ ตนยังถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ชักใย สนับสนุน ตนมองว่านักศึกษาทำกิจกรรมด้วยเจตจำนงที่แน่วแน่ พวกเราไม่ได้มีส่วนเข้าไปร่วมตัดสินใจ ดังนั้นจึงไม่ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เนื่องจากกลัวว่าไปแล้วจะถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลัง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า จะไม่ได้ให้กำลังใจ

ตนขอส่งกำลังใจให้กับนักศึกษาและประชาชน ที่ต้องการเรียกร้องให้ประเทศไทย กลับสู่ประชาธิปไตย และต่อสู้กับเผด็จการ รวมถึงเชิญชวนประชาชนที่ได้ยินเสียงตนขอให้สนับสนุนกลุ่มนักศึกษา กลุ่มนี้ด้วย

"ขอให้ประชาชนไปร่วมชุมนุมในครั้งนี้ เพื่อแสดงออกว่าเราไม่ต้องการรัฐบาลที่มาจากการสืบทอดอำนาจ การทำรัฐประหาร และต้องการให้ประเทศเดินกลับสู่ประชาธิปไตย"

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่ไปคารวะ 2 นักเคลื่อนไหว ที่มาชูป้ายขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างลงพื้นที่ จ.ระยอง จนถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าสนับสนุนการใช้คำหยาบ นายธนาธร กล่าวว่า การแสดงออก การวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย เป็นสิ่งที่ชอบธรรมในระบบประชาธิปไตย ในต่างประเทศเวลาเคลื่อนไหว มีการใช้คำที่รุนแรงมากกว่านี้ และมองว่าการเคลื่อนไหวนี้ไม่ใช่เรื่องการใช้คำหยาบ แต่มองว่าเป็นความกล้าหาญในการทำทนายอำนาจที่ไม่เป็นธรรม

ทุกวันนี้คนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล ก็ถูกคุกคาม ยัดข้อหา ยัดคดี ซึ่งเป็นสิ่งที่คนธรรมดาทำไม่ได้ ดังนั้นจึงต้องปกป้องกันและกัน และขอบคุณคนที่กล้าหาญที่ลุกขึ้นมาพูดในสิ่งที่คนทั่วไปไม่กล้า เพราะเขาพูดแทนคนส่วนใหญ่ของประเทศ

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4530541

สยามรัฐออนไลน์ 18 กรกฎาคม 2563 17:20 น.

'ธนาธร' ลั่น 2 นักชูป้ายระยอง ไม่ใช่คำหยาบแต่คือความกล้าหาญ



วันที่ 18 ก.ค.63 ที่ชั้น 8 หน้าห้องประชุมวิวัฒนไชย อาคารไทยซัมมิท นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ให้สัมภาษณ์ ถึงการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษา (เยาวชนปลดแอก) ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวันนี้ จะไปร่วมด้วยหรือไม่ หรือให้กำลังใจอย่างไร ว่า ขนาดไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมใดๆ ก็ยังถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ชักใย สนับสนุน มองว่านักศึกษาทำกิจกรรมด้วยเจตจำนงที่แน่วแน่ พวกเราไม่ได้มีส่วนเข้าไปร่วมตัดสินใจ ดังนั้นจึงไม่ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เนื่องจากกลัวว่าไปแล้วจะถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลัง เป็นผู้ชักใย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ให้กำลังใจ ซึ่งตนขอส่งกำลังใจให้กับนักศึกษาและประชาชนที่ต้องการเรียกร้องให้ประเทศไทยกลับสู่ประชาธิปไตย ต่อสู้กับเผด็จการรวมถึงเชิญชวนประชาชนที่ได้ยินเสียงตน ขอให้สนับสนุนกลุ่มนักศึกษากลุ่มนี้ด้วย

"ขอให้ประชาชนไปร่วมชุมนุมในครั้งนี้ เพื่อแสดงออกว่าเราไม่ต้องการรัฐบาลที่มาจากการสืบทอดอำนาจ การทำรัฐประหาร และต้องการให้ประเทศเดินกลับสู่ประชาธิปไตย" นายธนาธร กล่าว

เมื่อถามถึงกรณีการระวะ 2 นักเคลื่อนไหว ที่มาชูป้ายขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯ และ รมว.กลาโหม ด้วยคำหยาบ ระหว่างลงพื้นที่ จ.ระยอง จนถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าสนับสนุนการใช้คำหยาบคาย นายธนาธร กล่าวว่า การแสดงออก การวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย เป็นสิ่งที่ชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตย ในต่างประเทศ เวลาเคลื่อนไหว ก็มีการใช้คำที่รุนแรงมากกว่านี้ และมองว่าการเคลื่อนไหวนี้ไม่ใช่เรื่องการใช้คำหยาบ แต่มองว่าเป็นความกล้าหาญในการทำทนายอำนาจที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งทุกวันนี้คนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล ก็ถูกคุกคาม ยัดข้อหา ยัดคดี ซึ่งเป็นสิ่งที่คนธรรมดากลัว ดังนั้นจึงต้องปกป้องกันและกัน และขอบคุณคนที่กล้าหาญที่ลุกขึ้นมาพูดในสิ่งที่คนทั่วไปไม่กล้า เพราะเขาพูดแทนคนส่วนใหญ่ของประเทศ

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/170544>

MATICHON ONLINE

วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 - 10:29 น.

สมชัย ยันเปลี่ยนโลโก้พรรค ต้องทำในที่ประชุมใหญ่แล้วแจ้งเลขา กกต.ทราบใน 15 วัน



สมชัย ยันเปลี่ยนโลโก้พรรค ต้องทำในที่ประชุมใหญ่แล้วแจ้งเลขา กกต.ทราบใน 15 วัน

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยรังสิต อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้โพสต์แสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อแจ้งถึงทุกพรรคการเมืองกรณีการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายของพรรคการเมืองหรือโลโก้พรรค ขอเรียนว่า

1. ภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองเป็นส่วนหนึ่งของ “ข้อบังคับพรรค” ตามมาตรา 15 พรบ.พรรคการเมือง
2. การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ต้องกระทำในที่ประชุมใหญ่ตามมาตรา 38(2)
3. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคแล้ว ให้พรรคการเมืองมีหนังสือแจ้งเลขาธิการ กกต. ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง ทราบใน 15 วัน เพื่อไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 38 วรรคสอง
4. การนำโลโก้ใหม่มาใช้เพื่อการใดก็ได้แล้วแต่ โดยไม่มีการเปลี่ยนข้อบังคับ เป็นการกระทำที่ผิดข้อบังคับพรรค
5. คณะกรรมการบริหารพรรค มีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแลไม่ให้สมาชิก กระทำการฝ่าฝืนข้อบังคับพรรคตามมาตรา 22
6. เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการบริหารพรรคว่าสมาชิกทำผิดข้อบังคับ ให้ คณะกรรมการบริหารมีมติ หรือสั่งการให้ยุติการกระทำนั้นโดยพลันตามมาตรา 22 วรรคสาม
7. กรณีที่ความปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า กรรมการบริหารพรรค ไม่ดำเนินการตามวรรคสาม โดยไม่สั่งการให้ยุติการฝ่าฝืนข้อบังคับพรรค ให้นายทะเบียนเสนอเรื่องให้ กกต. เพื่อพิจารณามีคำสั่งให้ คณะกรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ และห้ามดำรงตำแหน่งใดในพรรคอีก 20 ปี

สำหรับพรรคการเมืองที่แจ้งเปลี่ยนโลโก้ในที่ประชุมมีเพียงพรรคพลังประชารัฐมีการประชุมใหญ่เมื่อ 27 มิถุนายน 2563 และพรรครวมพลังประชาชาติไทยประชุมเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2563

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2271897

19 ก.ค. 2020 11:52:10

“จурินทร์” รัับรัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ไขยาก



โรงแรมรามารการ์เด้นส์ 19 ก.ค.-“จурินทร์” เสียงตอบนักศึกษาจับุบสภาฯ ชี้รัฐบาลมีหน้าที่รับฟังความเห็นจากทุกกลุ่ม แต่ยอมรัับรัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ไขยาก

นายจुरินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์กรณีนักศึกษากลุ่มเยาวชนปลดแอกเรียกร้องให้ยุบสภาเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ว่า ไม่ขอให้ความเห็นเรื่องรายละเอียดในข้อเรียกร้อง แต่รัฐบาลมีหน้าที่รับฟังความเห็นจากทุกกลุ่ม ส่วนอะไรทำได้ไม่ได้ มากน้อยแค่ไหนต้องชี้แจงทำความเข้าใจ เป็นคือหลักที่รัฐบาลจะต้องยึดไว้

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ทุกฝ่ายอยากเห็นความเป็นประชาธิปไตยดำรงอยู่ในประเทศยิ่งขึ้นไป รัฐธรรมนูญที่จะนับหนึ่งให้เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งการแก้รัฐธรรมนูญต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ พรรคประชาธิปัตย์ชัดเจนเรื่องนี้ตั้งแต่ต้น ถึงขั้นระบุได้เลยว่าอย่างน้อยควรจะแก้ในมาตรา 256 ซึ่งเป็นมาตราที่ว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

“ต้องยอมรับความจริงว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ไขยาก หรือกำหนดเงื่อนไขไว้เกือบจะแก้ไม่ได้เลย ควรจะปลดล็อกตรงนี้ก่อน ถ้ามากกว่านี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ซึ่ง ขณะนี้คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 สภาผู้แทนราษฎร กำลังดำเนินการอยู่ คิดว่าใกล้ช้อยุดีแล้ว” นายจुरินทร์ กล่าว.-สำนักข่าวไทย

อ้างอิง : <https://www.mcot.net/viewtna/5f13d17ae3f8e40aef462b69>

เผยแพร่: 19 ก.ค. 2563 00:29 ปรับปรุง: 19 ก.ค. 2563 09:05

“เพื่อไทย” ยังไม่ปรับ กก.บห.ประชุมใหญ่ 21 ก.ค.นี้ - ระดมแกนนำ-ส.ส.ทั่วประเทศช่วย “สลิลทิพย์” หาเสียงเลือกซ่อมปากน้ำ



“เพื่อไทย” พร้อมประชุมใหญ่ 21 ก.ค.นี้ “เนต ษฐ์” เผยยังไม่ขยับ กก.บห. มั่นใจ “สลิลทิพย์” เข้าวินเลือกตั้งซ่อมเขต 5 สมุทรปราการ ปูพรมแกนนำ-ส.ส.ช่วยหาเสียงเต็มสูบ

เมื่อวันที่ 18 ก.ค.63 น.อ.อนุดิษฐ์ นาคทรพรพ ส.ส.กทม. ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเตรียมการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีของพรรคเพื่อไทย ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 21 ก.ค.นี้ว่า ทางพรรคได้แจ้งวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาแล้วเสร็จ ไปยัง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสาระสำคัญของการประชุมนอกเหนือจากการสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมและสถานะทางบัญชีต่างๆของพรรคเพื่อไทยในช่วงที่ปีที่ผ่านมาแล้ว ยังมีการปรับปรุงข้อบังคับที่เกี่ยวกับการดำเนินการของสาขาพรรค, ตัวแทนประจำสาขาพรรค และตัวแทนประจำเขตเลือกตั้ง ให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ยังต้องมีการคัดเลือกบุคคลขึ้นมาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครเลือกตั้งในระดับต่างๆของพรรคทั้งชุดจำนวน 15 คน เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพราะต้องเป็นตัวแทนสาขาพรรค เนื่องจากชุดเดิมได้รับข้อยกเว้นในการเลือกตั้งปี 2562 ดังนั้นเราจึงต้องดำเนินการให้ครบถ้วนในการประชุมครั้งนี้

สำหรับการปรับปรุงคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการปรับปรุงนั้น น.อ.อนุดิษฐ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารที่มีอยู่ยังทำงานได้ดี และยังไม่ถึงเวลาจึงยังไม่ดำเนินการในการประชุมครั้งนี้

ผู้สื่อข่าวถามถึงความพร้อมในการสู้ศึกเลือกตั้งซ่อมเขต 5 จ.สมุทรปราการ ที่พรรคเพื่อไทยส่ง นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ เป็นผู้สมัครของพรรค น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่า หลังจากผู้สมัครได้หมายเลขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครก็ลงพื้นที่หาเสียงอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเพื่อน ส.ส.ของพรรคก็จะผลัดเปลี่ยนกันลงพื้นที่หาอย่างเข้มข้น โดยวันที่ 22 ก.ค.นี้ ตน, นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม และประธานคณะกรรมการประสานงาน (วิป) ฝ่ายค้าน พร้อมด้วย ส.ส.กทม.บางส่วน ก็จะร่วมลงพื้นที่กับนางสลิลทิพย์

“ประเด็นในการหาเสียงของพรรคเพื่อไทย จะเน้นถึงความจำเป็นให้เลือกคุณสลิลทิพย์ ให้เข้ามาเป็น ส.ส. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล โดยหลังจากนี้ผู้ใหญ่และแกนนำของพรรคจะสลับกันลงพื้นที่เพื่อ

ช่วยคุณสลิททิพย์หาเสียงจนถึงวันเลือกตั้งอย่างเต็มที่ โดยมั่นใจว่าคุณสลิททิพย์จะได้กลับมาทำหน้าที่ผู้แทนฯของชาวสมุทรปราการในสภาฯอีกครั้ง” น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าว.

อ้างอิง : <https://mgronline.com/politics/detail/9630000073872>

18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 19:09 น.

เพื่อไทยทุ่มสุดกำลังชน 'บิ๊กเนม' ช่วย 'สลิลทิพย์' เลือกซ่อมส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ



18 ก.ค.63 - น.อ.อนุดิษฐ์ นาคทรพรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีพรรคเพื่อไทย วันที่ 21 ก.ค.จะมีการปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคหรือไม่ว่า การประชุมที่จะเกิดขึ้นมีวาระการประชุมเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาและรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสาระสำคัญของการประชุมนอกเหนือจากการสรุปผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของพรรคเพื่อไทยในช่วงที่ผ่านไปผ่านมาแล้ว ยังมีการปรับปรุงข้อบังคับที่เกี่ยวกับการดำเนินการของสาขาพรรคและตัวแทนประจำสาขาพรรคและตัวแทนประจำเขตเลือกตั้ง ให้สอดคล้องและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้พรรคเพื่อไทยยังต้องมีการคัดเลือกบุคคลขึ้นมาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครของพรรคทั้งชุดจำนวน 15 คน เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเพราะต้องเป็นตัวแทนสาขาพรรคเนื่องจากชุดเดิมได้รับข้อยกเว้นในการเลือกตั้งปี 62 ดังนั้นเราจึงต้องดำเนินการให้ครบถ้วนในการประชุมครั้งนี้ สำหรับการปรับปรุงคณะกรรมการบริหารที่หลายคนหลายคนคาดการณ์ว่าจะมีการปรับปรุง ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารที่มีอยู่ยังทำงานได้ดีและยังไม่ถึงเวลาจึงยังไม่ดำเนินการในการประชุมครั้งนี้

ผู้สื่อข่าวถึงการเลือกตั้งซ่อมเขต 5 สมุทรปราการที่พรรคเพื่อไทยส่ง นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ เป็นผู้สมัครของพรรค น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่าหลังจากผู้สมัครได้หมายเลขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครก็ลงพื้นที่หาเสียงอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเพื่อนส.ส.ของพรรคที่ช่วยกันลงพื้นที่หาอย่างเข้มข้น โดยวันที่ 22 ก.ค. ตน นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน และ ส.ส.กทม.จะร่วมลงพื้นที่กับผู้สมัคร เพื่อบอกถึงความจำเป็นให้เลือกส.ส.พรรคเพื่อไทย เข้าไปตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล และหลังจากนี้ผู้ใหญ่ของพรรคจะสลับกันลงพื้นที่เพื่อช่วยผู้สมัครหาเสียงจนถึงวันเลือกตั้ง.

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/71832>

18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:02 น.

'เบาหวิว' ลุยตั้งพรรค 'ปลดล็อก' โวถั่นนโยบายโดนใจ เปิดตัว ฮือฮาแน่



18 ก.ค.63 - นายเบาหวิว มณีแจ่ม ผู้ร่วมจัดตั้งพรรคปลดล็อก กล่าวว่า ตนและกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจการเมือง ได้พูดคุยนำมาสู่การทำพรรคการเมือง ชื่อพรรคปลดล็อก สัปดาห์ที่ผ่านมามอบหมายให้ตัวแทนไปยื่นจดแจ้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยชื่อนี้ใช้ได้ ไม่ไปซ้ำกับพรรคอื่น หลังจากนั้นจะดำเนินการตามขั้นตอน หาสมาชิกพรรค จัดตั้งสาขาพรรคแต่ละภาค และรายละเอียดต่างๆที่กฎหมายกำหนด เพื่อนำไปสู่การรับรองให้เป็นพรรคโดยสมบูรณ์ พรรคปลดล็อกในความหมายคือ ขอปลดล็อกประเทศ ปลดล็อกสิ่งต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อพี่น้องประชาชนทั้งหลาย เพื่อให้เขามีความเป็นอยู่ มีชีวิตที่ดีขึ้น

นายเบาหวิวกล่าวว่า ส่วนตัวรู้จักกับส.ส.และสมาชิกพรรคเพื่อไทย พรรคเพื่อชาติ มีสายสัมพันธ์อันดีกับสมาชิกพรรคทั้ง2พรรคอยู่หลายคน แต่พอถึงเวลาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น จึงได้ไปหารือกับเพื่อนๆกับคนรุ่นใหม่ที่มีอุดมการณ์ เห็นตรงกันว่า ควรออกมาทำพรรคการเมืองในรูปแบบที่เราอยากให้เป็นเองดีกว่า ในส่วนของทุนนั้น ตนและพรรคพวกที่เป็นคนรุ่นใหม่ลงขันรวบรวมได้จำนวนหนึ่ง คงเพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมการเมืองสำหรับนโยบาย คิดเอาไว้บ้าง แต่ยังไม่ขอลงรายละเอียด บอกได้แค่ว่า จะเน้นไปตามความต้องการของประชาชนสมาชิกหรือผู้สมัครส.ส.ของพรรคสามารถนำไปสื่อสารได้อย่างตรงจุด ชัดเจนเพราะมีอยู่ไม่กี่ข้อ และไม่ใช่ว่าเรื่องขายฝัน นอกจากนี้ ขอเชิญชวนสมาชิกคนรุ่นใหม่ หากมีแนวคิด อุดมการณ์ตรงกัน เรายินดีเปิดรับ

"แม้จะยังไม่เป็นพรรค แต่เราได้วางกรอบเอาไว้ว่า จะไม่ตอบโต้ทางการเมือง ใครว่าใครทำอะไรช่างเขา เราเฉยอย่างเดียวเดี๋ยวคนก็สงสัยเอง ไม่ตอบโต้ ใครมาเป็นโฆษกหรือรองโฆษก เน้นพูดแต่ด้านนโยบาย ไม่ให้ตอบโต้ วันข้างหน้า ถ้าได้เป็นพรรคโดยสมบูรณ์แล้ว จะมีการเปิดตัวอีกครั้ง คงจะเรียกเสียงฮือฮาได้แน่นอน เพราะผมเป็นคนคิดอะไรไม่เหมือนคนอื่น ต้องแปลกแหวกแนว เอาแค่ คนจะมาเป็นผู้สมัครส.ส. อายุห้ามเกิน 40ปี ต้องเป็นหนุ่มหรือสาวหน้าตาดีแล้ว ยังต้องมีความสามารถด้วย สอดรับกับคณะผู้บริหารพรรค ที่จะมีแต่คนหนุ่มสาวเป็นหลัก และผมก็จะไม่เข้าไปเป็นในกรรมการบริหารพรรค ให้เขาไปว่ากันเอง"นายเบาหวิวกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับนายเบาหวิวเคยเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย ต่อมาได้มาร่วมงานกับพรรคเพื่อชาติ เคยลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ในนามพรรคเพื่อชาติในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านๆ มา และยังเป็นนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม รีสอร์ท หลายแห่ง รวมทั้ง คิตตี้รีสอร์ท ภูเก็ต จ.เลย ที่เคยมีประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ทางสังคมเมื่อหลายปีก่อน.

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/71808>

"ทอน"ชวนคนร่วมชุมนุมเย็นนี้ไม่เอาเผด็จการ



"ธนาธร" เชิญประชาชนร่วมชุมนุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ส่งสัญญาณไม่เอารัฐบาลสีบอดอำนาจ-การทำรัฐประหาร ปิดอยู่เบื้องหลังให้การสนับสนุน ชี้เคารพ 2 หนุมชูป้ายโล่นายกฯ ถือเป็นความกล้าหาญ

(18 กรกฎาคม 2563) นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า กล่าวต่อนหนึ่งระหว่างเสวนาหัวข้อ "กต. ไทยอย่างไรต่อดี?" ถึงการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เย็นวันนี้ (18ก.ค.) ว่า ในขณะที่ไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมใดๆ ก็ยังถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ชักใย สนับสนุน มองว่านักศึกษาทำกิจกรรมด้วยเจตจำนงค์ที่แน่วแน่

"พวกเราไม่ได้มีส่วนเข้าไปร่วมตัดสินใจ ดังนั้น จึงไม่ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เนื่องจากกลัวว่าไปแล้ว จะถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลัง แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ให้กำลังใจ ซึ่งผมขอส่งกำลังใจให้กับนักศึกษาและประชาชนที่ต้องการเรียกร้องให้ประเทศไทย กลับสู่ประชาธิปไตย และต่อสู้กับเผด็จการ รวมถึงชวนประชาชนที่ได้ยินเสียงตนเองให้สนับสนุนกลุ่มนักศึกษาครั้งนี้ด้วย" นายธนาธร กล่าว

ขณะเดียวกัน ขอเชิญชวนไปร่วมชุมนุมในครั้งนี้ ว่าไม่ต้องการรัฐบาลที่มาจากการสีบอดอำนาจหรือการทำรัฐประหาร และต้องการให้ประเทศเดินกลับสู่ประชาธิปไตย

ส่วนกรณีมีภาพเหมือนไปคาราวะ 2 นัศเคลื่อนไหว ชูป้ายขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างลงพื้นที่ จ.ระยอง จนถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นผู้สนับสนุนนั้น ซึ่งการแสดงออก การวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย เป็นสิ่งที่ชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตย ในต่างประเทศเวลาเคลื่อนไหว ก็มีการใช้คำที่รุนแรงมากกว่านี้

อย่างไรก็ตาม มองว่าการเคลื่อนไหว ไม่ใช่เรื่องการใช้คำหยาบ แต่มองว่าเป็นความกล้าหาญ ในการท้าทายอำนาจที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งทุกวันนี้ คนออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล ก็ถูกคุกคาม ยัดข้อหา ยัดคดี ซึ่งเป็นสิ่งที่คนธรรมดากลัว ดังนั้น จึงต้องปกป้องกัน และขอบคุณคนที่กล้าหาญที่ลุกขึ้นมาพูดในสิ่งที่คนทั่วไปไม่กล้า เพราะเขาพูดแทนคนส่วนใหญ่ของประเทศ

อ้างอิง : <https://www.nationtv.tv/main/content/378785822/>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://siamrath.co.th/n/170516>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

https://www.komchadluek.net/news/politic/437447?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://www.posttoday.com/politic/news/628676>

18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:37 น.

เต็มเหนี่ยวไปเลย 'ไก่อ้วนนา' ยุ่มือบไล้รัฐบาล ชี้เปรี้ยงพลเอกประยุทธ์คือตัวปัญหาของประเทศ



18 ก.ค.63 - นายวัฒน เมืองสุข แกนนำนัพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก ว่า เย็นวันนี้จะมีการชุมนุมโดยมี ข้อเรียกร้อง คือ (1) ประกาศยุบสภา (2) หยุดคุกคามประชาชน และ (3) ร่างรัฐธรรมนูญใหม่

สำหรับข้อเรียกร้องที่ (1) กลุ่มผู้เรียกร้องเห็นว่ารัฐบาลประยุทธ์เป็นรัฐบาลสืบทอดอำนาจเผด็จการ ไร้ความสามารถในการบริหารประเทศ ล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และปล่อยปละละเลยเป็นเหตุให้อิทธิพลต่างชาตินำเชื้อไวรัสเข้ามาแพร่ระบาดในไทย จึงเรียกร้องให้ยุบสภาเพื่อเปิดทางให้ผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาการเมืองและเศรษฐกิจให้ประเทศ

ผมเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องและเหตุผลทั้งสามข้อ รวมทั้งเห็นด้วยว่าพลเอกประยุทธ์คือตัวปัญหาของประเทศ หากปล่อยให้บริหารบ้านเมืองต่อจะสร้างความเสียหายไม่รู้จบเพราะนอกจากจะอุดมไปด้วยความว่างเปล่าทางสติปัญญาแล้ว ยังมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อระบอบประชาธิปไตยและการปรองดองเห็นได้จากการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศที่เต็มไปด้วยกลุ่มคนที่เคยเป่านกหวีดเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจ ซึ่งนอกจากจะเป็นการตอกล้มความขัดแย้งให้เพิ่มมากขึ้นยังแสดงถึงความไม่จริงใจในการปฏิรูป

แต่ต้นตอของปัญหาคือรัฐธรรมนูญที่ออกแบบมาเพื่อให้พลเอกประยุทธ์สืบทอดอำนาจ หากมีการยุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ก็จะได้พลเอกประยุทธ์ หรือคนแบบพลเอกประยุทธ์กลับเข้ามาทำความเสียหายให้บ้านเมืองอีก ดังนั้น ควรสลับข้อเรียกร้องโดยเอาข้อ (3) ขึ้นต้น คือ แก้ไขหรือร่างรัฐธรรมนูญใหม่ก่อนแล้วยุบสภา จึงขอย้ำว่าการชุมนุมเป็นเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและเป็นกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนผันให้ทำได้ในระหว่างการประกาศ พรก. ฉุกเฉินตามข้อกำหนด ฯ (ฉบับที่ 10) ข้อ 3 (1) ก. “การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในสถานที่อื่นๆ ให้สามารถดำเนินการได้” ตามลี้ลับที่แนบมา

ขอให้กำลังใจทุกท่าน ขอให้ปลอดภัย ขอให้ข้อเรียกร้องสำเร็จ และขอเรียกร้องมายังตำรวจให้เคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จะได้ไม่มีคดีติดตัวหลังเกษียณเพราะเผด็จการอีกไม่นานก็ไปจะไม่มีใครคุมกะลาหัวให้.

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/71810>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4530731

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://siamrath.co.th/n/170547>

"ศรีสุวรรณ" เตือน "เยาวชนปลดแอก" ฝ่าฝืนชุมนุมถูกจับแน่



กรุงเทพฯ 18 ก.ค.- "ศรีสุวรรณ จรรยา" เตือนกลุ่มเยาวชนปลดแอก ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน นัดชุมนุมถูกจับแน่ ชี้ตอนนี้ยังไม่ใช้เวลา ซ้ำเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เผยว่า ตามที่เพจเฟซบุ๊กกลุ่มเยาวชนปลดแอก - Free YOUTH ได้โพสต์ข้อความ ที่มีเนื้อหาที่ปลุกกระดมให้คนออกมาชุมนุมกันในวันเสาร์ที่ 18 ก.ค.นี้ เวลา 5 โมงเย็น ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ยังไม่ยุติ และขณะนี้ยังมีการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่ห้ามให้มีการรวมกลุ่มหรือการชุมนุมต่างๆ ซึ่งอาจจะสุ่มเสี่ยงกับการแพร่ระบาดโควิด-19

นอกจากนั้น ยังมีกฎหมายอื่นอีกมากที่จะสามารถเอาผิดกับผู้จัดการชุมนุมและผู้ชุมนุมได้ อาทิ พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 2493 พ.ร.บ.จราจรทางบก 2522 รวมทั้งประมวลกฎหมายอาญา ม.215 ฐานมั่วสุมกันเกินกว่าสิบคนหรือก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงการนัดชุมนุมกลุ่มเยาวชนปลดแอก - Free YOUTH ว่า ขณะนี้ยังอยู่ในช่วงการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 จำเป็นต้องมีการเน้นย้ำเป็นพิเศษ ดังนั้น หากมีการรวมตัวเพื่อแสดงความคิดเห็น ขอให้ทำอยู่ในกรอบของกฎหมาย ไม่ควรกระทำการใดๆ ที่อาจไปกระทบสิทธิของผู้อื่น และสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำความผิดต่อกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีการขออนุญาตรวมตัวชุมนุม ซึ่งผู้ที่จะมาแสดงความคิดเห็นต้องทราบอยู่แล้วว่าอะไรที่สามารถทำได้ หรือไม่สามารทำได้ เพราะไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดการรวมตัวในลักษณะนี้ จะอยากให้นักศึกษาช้อกฎหมายให้ดี.-สำนักข่าวไทย

อ้างอิง : <https://www.mcot.net/viewtna/5f12ad4ce3f8e40af8469fdf>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://www.nationweekend.com/content/politics/13578?line=>

เริ่มแล้ว “เยาวชนปลดแอก” มวลชนปิดถนนเข้าใกล้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย



กลุ่ม “เยาวชนปลดแอก” และมวลชนจำนวนหนึ่ง ลงยืนและนั่งบนถนน เข้าใกล้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เรียกร้อง 3 ข้อ “ยุบสภา - หยุดคุกคามประชาชน - ร่างรัฐธรรมนูญใหม่”

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 18 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่ม “เยาวชนปลดแอก” หรือ Free YOUTH และมวลชนจำนวนหนึ่งอยู่บริเวณพื้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย จากบนทางเท้าลงบนถนนถึงใกล้กับฐานอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมากที่สุด โดย นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ เพนกวิน นักเคลื่อนไหวทางการเมืองได้มาร่วมด้วย และมวลชนบางส่วนมีการถือป้ายข้อความต่างๆ อยู่บริเวณโดยรอบ

ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ก็มีการเปิดเสียงบรรทัดที่ติดเครื่องขยายเสียงถึงข้อกฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุม ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และข้อความมีการอ้างอิงถึงประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 368 โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มเยาวชนปลดแอก มีเป้าหมายที่จะเข้าถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยให้ได้ แม้ในวันนี้ กทม. จะมีการนำต้นไม้มาจัดตกแต่งจนเต็มพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ตำรวจนำรั้วมากั้น ซึ่งคาดว่าเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มวลชนเข้าถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

ขณะที่ข้อเรียกร้อง 3 ประการของกลุ่มเยาวชนปลดแอก คือ

1. ต้องประกาศยุบสภา
2. หยุดคุกคามประชาชน
3. ร่างรัฐธรรมนูญใหม่

อย่างไรก็ตาม พบว่าทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก เยาวชนปลดแอก — Free YOUTH มีการโพสต์คลิปสั้นๆ ถึงบรรยากาศในขณะนั้น ที่ไม่ได้มีเพียงเยาวชน โดบพบว่ามีบุคคลหลากหลายวัยเข้าร่วม พร้อมกันนี้ ขอความร่วมมือผู้ชุมนุมสวมหน้ากากอนามัย และพกเจลล้างมือ อีกทั้งระบุด้วยว่า “โปรดเตรียมน้ำเกลือไว้ใช้หากเกิดการใช้แก๊สน้ำตา” ด้วย ทั้งนี้ หากมีความคับหน้าจะรายงานให้ทราบเป็นระยะต่อไป.

อ้างอิง : <https://www.thairath.co.th/news/politic/1892269>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

https://www.nationweekend.com/content/politics/13584?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=debate

ข่าวที่เกี่ยวข้อง <https://www.thairath.co.th/news/politic/1892208>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2271413

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2271546

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://www7w.naewna.com/politic/50616>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://www.dailynews.co.th/politics/785512>

มติชน

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 - 17:45 น.

น.ศ. จียุบสภา หยุดคุกคามประชาชน ปวดใจมรดกบาป รธน.60



น.ศ. จียุบสภา หยุดคุกคามประชาชน ปวดใจมรดกบาป รธน.60

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนิน กทม. ซึ่งเป็นจุดนัดชุมนุมโดย กลุ่มเยาวชนปลดแอก เพื่อต่อต้านเผด็จการ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศตั้งแต่เวลา 16.00 น. มีประชาชนสวมใส่เสื้อผ้าสีดำรอเวลานัดหมาย 17.00 น. โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สน.สำราญราษฎร์ ตรึงกำลังเป็นจำนวนมาก รวมถึงมีการนำต้นไม้ประดับบริเวณรอบอนุสาวรีย์โดย กทม. ตั้งแต่ช่วงบ่ายต่อเนื่องจนถึงเวลาใกล้ชุมนุม

ต่อมา เวลา 16.19 น. ประชาชนเดินเท้าลงถนนราชดำเนิน ชูสามนิ้ว พร้อมป้าย “**ยิ่งอยู่ประเทศยิ่งพัง**” พร้อมตะโกน “**ออกไปๆๆๆ**” ขับไล่รัฐบาล บรรยากาศทั่วไปมีประชาชนทยอยเดินทางเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง มีการเขียนป้ายด้วยลายมือ มีข้อความ “**ยิ่งอยู่ประเทศยิ่งพัง**”, “**ประยุทธ์ Get Out**”, “**เขตปลอดโควิด อย่าอ้าง พรก.ฉุกเฉิน**” เป็นต้น โดยประชาชนบางรายคาดหน้ากากผ้ามีข้อความ “**ยุบสภา**” พร้อมตะโกนเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยุบสภา

เวลา 16.25 นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ เดินทางมาถึงและขึ้นปราศรัย โดยขอร้องไม่ให้นำตัวไปตรวจขัดขวางประชาชนในการชุมนุม

เวลา 16.40 พ.ต.อ.อิทธิพล พงษ์ธร ผกก.สน.สำราญราษฎร์ อ่านข้อกฎหมายผ่านเครื่องขยายเสียง แจ้งถึงสถานการณ์โควิดที่กำลังแพร่ระบาด ขอให้เว้นระยะห่างทางกายภาพ ใครฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท รวมถึงอ่านข้อกฎหมายอื่นๆ ตาม พ.ร.บ.การจราจร และ พ.ร.บ.ความสะอาด โดยประชาชนต่างส่งเสียงตะโกน “**ออกไปๆๆๆ**” และโห่ร้องตลอดเวลา บางส่วนยื่นชู 3 นิ้ว หน้าแถวของเจ้าหน้าที่อีกด้วย

เวลา 17.00 น. มวลชนเดินเท้าลงบนถนนราชดำเนิน ชูสามนิ้ว ตะโกน “**เราไม่ยอม**” กึกก้อง โดยมีตำรวจตั้งแถวล้อมอนุสาวรีย์ซึ่งมีการติดตั้งแผงเหล็กกั้นตลอดแนว

เวลา 17.20 น. นายทัตเทพ เรืองประไพเสรีกิจ หรือฟอร์ด เลขาธิการกลุ่มเยาวชนปลดแอก กล่าวว่า พวกตนมีแนวโน้มตกงาน 5 แสนคน เยาวชนอย่างตนจะลืมตาอ้าปากได้อย่างไร การแพร่ระบาดครั้งใหญ่เกือบคุมได้ แต่รัฐบาล

กลับการ์ดตกเสียเอง ปล่อยให้แขกวีไอพีเข้ามาพร้อมเชื้อ หากมีการระบาดรอบ 2 รัฐบาลจะรับผิดชอบอย่างไร ตนเคยคาดหวังว่าการเลือกตั้งจะทำให้ประชาชนมีเสรีภาพ แต่กลับถูกคุกคามเหมือนเดิม ดังนั้น ตนขอให้รัฐบาลทำ 2 อย่าง 1. **หยุดคุกคามประชาชน** 2. **ยุบสภา** เพราะการบริการงานไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ พวกตนยังต้องมารับมรดกบาปคือรัฐธรรมนูญ 2560 ที่เอื้อการสืบทอดอำนาจ ดังนั้น **อย่างที่ 3 ที่ต้องทำคือแก้ไขรัฐธรรมนูญ** ให้เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนอย่างแท้จริง เพราะหากไม่แก้รัฐธรรมนูญ พวกเราจะต้องมี 2 อด คือ 1.อดทน 2.อดตาย พวกตนจะไม่ยอมส่งต่อบ้านเมืองแบบนี้ให้แก่ลูกหลาน ขอให้ประชาชนมาร่วมกันสร้างอนาคตที่ดี

“เราโอเคกับสภาพบ้านเมือง ความไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างนี้หรือไม่ ถ้าเราไม่โอเคขอให้ชักชวนคนใกล้ตัวมาร่วมแสดงออกว่าไม่ทนอีกแล้ว เราต้องการประชาธิปไตย เชื่อว่าผู้คนในที่นี้จะไม่ยอมส่งต่อบ้านเมืองแบบผู้ให้ลูกหลาน ต้องส่งเสียงว่าเราไม่ทน เราทนไม่ไหวแล้ว มาร่วมทำภารกิจนี้ ภารกิจเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย และอนาคตที่ดีของลูกหลาน” นายพิพัฒน์กล่าว

จากนั้นประชาชนร่วมกันชู 3 นิ้ว ตะโกนพร้อมกันว่า **หยุดคุกคามประชาชน ยุบสภา ร่างรัฐธรรมนูญใหม่**

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2271471

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://siamrath.co.th/n/170547>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://www.thansettakij.com/content/politics/442423?as=>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://mgronline.com/politics/detail/9630000073870>

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 - 18:32 น.

‘นายอานนท์’ ปราศรัย 2563 โมเดล จับสังเกตมีคนแอบบนหลังคา ขอให้ลงมา อย่ารับใช้เผด็จการ



‘นายอานนท์’ ปราศรัย 2563 โมเดล จับสังเกตมีคนแอบบนหลังคา ขอให้ลงมา อย่ารับใช้เผด็จการ

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนิน กทม. ซึ่งเป็นจุดนัดชุมนุมโดย กลุ่มเยาวชนปลดแอก เพื่อต่อต้านเผด็จการ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศตั้งแต่เวลา 16.00 น. มีประชาชนสวมใส่เสื้อผ้าสีดำรอเวลานัดหมาย 17.00 น. โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สน.สำราญราษฎร์ ตรึงกำลังเป็นจำนวนมาก รวมถึงมีการนำต้นไม้ประดับบริเวณรอบอนุสาวรีย์โดย กทม.ตั้งแต่ช่วงบ่าย ต่อเนื่องจนถึงเวลาใกล้ชุมนุม

ต่อมา เวลา 16.19 น. ประชาชนเดินเท้าลงถนนราชดำเนิน ชูสามนิ้ว พร้อมป้าย ‘**ยิ่งอยู่ประเทศยิ่งพัง**’ พร้อมตะโกน ‘**ออกไปๆๆๆ**’ ขับไล่รัฐบาล บรรยากาศทั่วไปมีประชาชนทยอยเดินทางเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง มีการเขียนป้ายด้วยลายมือ มีข้อความ ‘**ยิ่งอยู่ประเทศยิ่งพัง**’, ‘**ประยุทธ์ Get Out**’, ‘**เขตปลอดโควิด อย่าอ้าง พรก.ฉุกเฉิน**’ เป็นต้น โดยประชาชนบางรายคาดหน้ากากผ้ามีข้อความ ‘**ยุบสภา**’ พร้อมตะโกนเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยุบสภา

เวลา 16.25 นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ เดินทางมาถึงและขึ้นปราศรัย โดยขอร้องไม่ให้นำรถตรวจขัดขวางประชาชนในการชุมนุม

เวลา 16.40 น. พ.ต.อ.อิทธิพล พงษ์ธร ผกก.สน.สำราญราษฎร์ อ่านข้อกฎหมายผ่านเครื่องขยายเสียง แจ้งถึงสถานการณ์โควิดที่กำลังแพร่ระบาด ขอให้เว้นระยะห่างทางกายภาพ ใครฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท รวมถึงอ่านข้อกฎหมายอื่นๆ ตาม พ.ร.บ.การจราจร และ พ.ร.บ.ความสะอาด โดยประชาชนต่างส่งเสียงตะโกน ‘**ออกไปๆๆๆ**’ และโห่ร้องตลอดเวลา บางส่วนยื่นชู 3 นิ้วหน้าแถวของเจ้าหน้าที่อีกด้วย

เวลา 17.00 น. มวลชนเดินเท้าลงบนถนนราชดำเนิน ชูสามนิ้ว ตะโกน ‘**เราไม่ยอม**’ กึกก้อง โดยมีตำรวจตั้งแถวล้อมอนุสาวรีย์ ซึ่งมีการติดตั้งแผงเหล็กกันตลอดแนว

เวลา 17.20 น. นายทัตเทพ เรืองประไพเสรีกิจ หรือฟอร์ด เลขาธิการกลุ่มเยาวชนปลดแอก กล่าวว่า พวกตนมีแนวโน้มตกงาน 5 แสนคน เยาวชนอย่างตนจะลืมตาอ้าปากได้อย่างไร การแพร่ระบาดครั้งใหญ่เกือบคุมได้ แต่รัฐบาลกลับการ์ดตกเสียเอง ปล่อยให้แก๊งไวโอฟีเข้ามาพร้อมเชื้อ หากมีการระบาดรอบ 2 รัฐบาลจะรับผิดชอบอย่างไร ตนเคย

คาดหวังว่าการเลือกตั้งจะทำให้ประชาชนมีเสรีภาพ แต่กลับถูกคุกคามเหมือนเดิม ดังนั้น ตนขอให้รัฐบาลทำ 2 อย่าง 1. **หยุดคุกคามประชาชน 2.ยุบสภา** เพราะการบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ พวกตนยังต้องมารับมรดกบาปคือรัฐธรรมนูญ 2560 ที่เอื้อการสืบทอดอำนาจ ดังนั้น **อย่างที่ 3 ที่ต้องทำคือแก้ไขรัฐธรรมนูญ** ให้เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนอย่างแท้จริง

ต่อมา เวลา 17.45 น. นายอานนท์ นำภา ทนายความด้านสิทธิมนุษยชน ขึ้นปราศรัย โดยกล่าวถึงกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้มาร่วมชุมนุม ได้แก่ 1.ผู้ลี้ภัยทางการเมือง 2.นักโทษการเมือง ที่ผ่านมาเผด็จการรังแกผู้เห็นต่าง เด็กมัธยมถูกทหารพาตัวขึ้นคุกคาม เช่นสัญญาไม่เคยเลื่อนไต่สวนทางการเมือง เรามาถึงจุดนี้เพราะบ้านเมืองมีอภิสิทธิ์ชน เคยมีผู้ปรามาสว่าอย่างมากเป็นได้แค่ “ฮ่องกงโมเดล” ตนอยากบอกว่า เราไม่มีฮ่องกงโมเดล มีแต่ตุลา พฤษภา และใน 10 ปีข้างหน้า **ลูกหลานจะบอกว่าเราคือ 2563 โมเดล**

“วันนี้ทุกคนมารวมตัวกัน เป็นภาพที่สวยงาม เกือบ 10 ปีที่ประชาชนไม่ได้กลับมาบนถนนราชดำเนิน ข้อเรียกร้องของพวกเราเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ การขอให้ยุบสภา เพราะรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งที่ไม่ชอบธรรม ตั้งแต่แรก มีการยุบพรรคอนาคตใหม่ที่ประชาชนเลือก เราได้เห็น ส.ส.งูเห่า ขอครึ่งหน้าอย่าเลือกอีก เราขอเรียกร้องให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ไม่มีรัฐธรรมนูญไหนให้เผด็จการตั้ง ส.ว.เลือกตัวเองเป็นนายกฯ ถ้ามีการเลือกตั้งใหม่ ต้องเลือก ส.ส.น้ำดี อย่าให้ ส.ว.มาโหวตเลือกนายกฯ นี่คือการกระทำที่ของพวกเรา” นายอานนท์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในตอนหนึ่ง นายอานนท์ยังกล่าวว่า มีผู้สังเกตเห็นคนบนหลังคา ทำท่าลับๆ ล่อๆ ขอให้ลงมา เพราะตำรวจ ทหาร มีหน้าที่ดูแลประชาชน อย่ารับใช้เผด็จการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 18.00 น. ตัวแทนนักศึกษานำร้องเพลงชาติ โดยทุกคนต่างลุกขึ้นยืนตรงร้องเพลงชาติอย่างพร้อมเพรียง

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2271546

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4532728

วันอาทิตย์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 08.29 น.

ปารีณา'ถามมือบ-นักประชาธิปไตยชี้แพ้ รอ 2 ปีครึ่งเลือกตั้งใหม่ จะตายไหม?



19 กรกฎาคม 2563 น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “ปารีณา ไกรคุปต์” แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอก เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ที่ผ่านมา มีเนื้อหาดังนี้

วันนี้เห็นข่าวมือบเยาวชน เรียกร้อง 3 ข้อ ซึ่ง

1. ต้องการให้ยุบสภา

คือ.. มันจะตาย!!!!!! ใหม่ เพราะเพียงแค่อีก 2 ปีครึ่ง ก็จะมีการเลือกตั้งทั่วประเทศ ซึ่งเราเพิ่งจะผ่านการเลือกตั้งได้ 1 ปีครึ่ง จึงฝากผู้ที่ชอบอ้างตนว่าเป็นนักประชาธิปไตยชี้แพ้หนุหลังทุกท่านให้รออีกซักนิด ได้เลือกตั้งแน่

2.หยุดคุกคามประชาชน

คือไม่มีการคุกคามประชาชน ถ้ามี... ให้นำหลักฐานมาแสดงด้วย ถ่ายคลิปมาให้ดูหน่อย อย่ามาใส่ร้ายผู้อื่นลอยๆ

3.แก้รัฐธรรมนูญ

ที่รัฐสภากำลังแก้ อยู่ ไม่รู้หรือ... คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขรัฐธรรมนูญกำลังแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่ค่ะ

เรียกร้องฟังไม่ขึ้นเลย แต่ที่แน่ๆ ถ้าดูจากภาพ นักเรียน กศน เยอะนักศึกษาสูงวัยทั้งนั้น ช่วยตรวจสอบและตัดท่อน้ำเลี้ยงด่วน

ฝากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองด้วย เพราะมือบนี้ คือมือบจ้าง!!!! และอีกส่วนหนึ่งเป็นเยาวชนกลุ่มเดิมๆ โดยเฉพาะแกนนำชื่อเพนเวน มีความสัมพันธ์สนิทกับธนาธร

ปารีณาจึงขอเรียกร้องให้มือบกลุ่มนี้

1. คืนจรรยาให้กับประชาชน โดยการย้ายมือบไปที่เหมาะสม เพราะการมือบบริเวณอนุเสาวรีย์ทำให้รถติดมาก

และปกติก็ติดอยู่แล้ว เป็นการสร้างความเดือดร้อน รำคาญให้กับผู้ที่ใช้เส้นทางดังกล่าว

2. ช่วยรับผิดชอบกับสังคม โดยการสวมใส่ mask ทุกคน

ขอเป็นกำลังใจให้รัฐบาลและพลเอกประยุทธ์ ที่ต้องมาเจอเรื่องเดิมๆ คือเรื่องของคนแพ้ที่ไม่ยอมแพ้

ทุกกลุ่มมือบ ไม่ว่าจะป็นเยาวชน หรือผู้สูงวัย จะมีหัวหน้าสาย แก่ที่ต้นเหตุณะคะ เพราะเค้ากำลังทำลายบ้านเมืองที่สงบ กำลังทำให้ต่างประเทศไม่ยอมมาเที่ยวประเทศไทย กำลังทำลายความเชื่อมั่นของนักลงทุน เหนื่อยอีกแล้วคะ ท่าน

#พลเอกประยุทธ์

#ส่งกำลังใจให้นายก

#ขอให้บ้านเมืองสงบ

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/506238>

ไทยรัฐออนไลน์ 19 ก.ค. 2563 10:10 น.

เปิดใหม่! ไลน์ ชุมนุมใส่รัฐบาลบิ๊กตุ้ เป็นครั้งแรกภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน



ถือเป็นการชุมนุมอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรัฐบาล "บิ๊กตุ้" ภายใต้การประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อแก้ไขและป้องกันไวรัสโคโรนา แต่เป็นการชุมนุมขับไล่รัฐบาลบิ๊กตุ้ ของ “เยาวชนปลดแอก” หรือ Free YOUTH ซึ่งได้นำมวลชนจำนวนหนึ่งมาชุมนุมที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อเรียกร้อง 3 ข้อ “ยุบสภา-หยุดคุกคามประชาชน และขอร่างรัฐธรรมนูญใหม่” เบื้องหน้า-เบื้องหลังจะเป็นอย่างไร เรายังไม่ขอกล่าวถึง

ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ ได้เก็บรวบรวม ใหม่ไลน์การชุมนุมของกลุ่มคนดังกล่าว ที่ได้ยุติลง เวลาประมาณราวตี 2 ของวันที่ 19 ก.ค. ทั้งที่ก่อนหน้านี้แกนนำได้ประกาศว่า จะค้างคืน 1 คืน และให้เวลารัฐบาล 2 สัปดาห์ หากยังไม่มีการตอบรับ หรือมีปฏิบัติการต่อข้อเรียกร้องใดของกลุ่มม็อบ ก็จะกลับมาชุมนุมอีกครั้ง และครั้งนี้จะไม่ใช่แค่ 1-2 วัน

วันที่ 18 ก.ค. (เมื่อวานที่ผ่านมา) เวลา 13.00 น. กลุ่มผู้ชุมนุมราว 200 คน เริ่มรวมตัวที่บริเวณหน้าร้านแมคโดนัลด์ ใกล้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

เวลา 15.30 น. กลุ่มเยาวชนปลดแอก หรือ Free YOUTH นำโดยแกนนำสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย หรือ สนท., แกนนำเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อประชาธิปไตย นัดหมาย ปชช.และ นศ.ร่วมชุมนุมขับไล่รัฐบาล และเริ่มปราศรัยขับไล่

16.30 น. นายปิยรัฐ จงเทพ อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ จ.กาฬสินธุ์ นำรถชนเวทียานพาหนะขนาดเล็กมาประกอบเวทีปราศรัยขึ้นอย่างรวดเร็ว

17.00 น. นายอานนท์ นำภา ทนายความ ศูนย์ทนายเพื่อสิทธิมนุษยชน น.ส.จุฑาทิพย์ ศิริขันธ์ ประธาน สนท. และแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุม ผลัดกันปราศรัยเรียกร้องขับไล่รัฐบาล 3 ข้อ “ยุบสภา-หยุดคุกคามประชาชน และขอร่าง รธน. ใหม่”

18.30 น. มวลชนบางส่วนเริ่มทยอยกลับ แต่แกนนำประกาศจะค้างคืนที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 1 คืน จนท. ประเมินมีคนร่วมชุมนุมนับพันคน

20.20 น. ฝน ดาวดิน และแกนนำกลุ่มเยาวชนปลดแอก ประกาศชุมนุมถึงเช้า 19 ก.ค. จึงจะยุติ ส่วนข้อเรียกร้อง 3 ข้อ ให้เวลารัฐบาล 2 สัปดาห์ ดำเนินการ หากไม่ตอบรับ ชุมนุมครั้งต่อไปไม่ใช่คืนเดียว

21.40 น. เกิดเหตุชุมนุมขึ้น กลุ่มผู้ชุมนุมเข้าใจผิดคิดว่า นายฉกรรจ์ ที่การ์ดในเวทีชุมนุมพยายามจับมา สอบถามเป็นเจ้าของพื้นที่ จึงกรูเข้าไปทำร้าย ขณะแกนนำเลี้ยงชี้แจงเหตุการณ์ 00.20 น. การชุมนุมเริ่มแผ่วลงเรื่อยๆ เพราะไม่มีผู้ปราศรัย สุดท้ายก็ต้องมีอันยุติลง ทั้งที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่า จะปักหลักค้างคืนและสลายตัวตอนเช้า

ทั้งนี้ กลุ่มผู้ชุมนุม ย้ำแล้วว่า หากรัฐบาลไม่ทำตามข้อเรียกร้อง จะกลับมาใหม่อีกรอบ แล้วอาจจะไม่ใช้การชุมนุมแฉวันเดียว ก็คืออาจมีการชุมนุมลากยาวอีก เพื่อขับไล่รัฐบาลบึกตัก

งานนี้ ต้องดูว่า แล้ว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ฝ่ายความมั่นคง จะว่าอย่างไร หากยึดตามกลุ่มผู้ชุมนุม บอกไว้ คือ 2 อาทิตย์ เต็มก็รู้ จะออก"หมูหรือจ่า" แต่ก็อย่าให้กลายเป็น"น้ำผึ้งหยดเดียว" ก็แล้วกัน

อ้างอิง : <https://www.thairath.co.th/news/politic/1892533>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://siamrath.co.th/n/170520>

18 กรกฎาคม 2563 - 16:00 น.

"วิโรไท" ตอบปฏิเสธร่วมรัฐบาล"ลุงตู่"



ผู้ว่าฯแบงก์ชาติ "วิโรไท สันติประภพ" ตอบปฏิเสธร่วมรัฐบาลหลังถูกทาบทาม แจ้งนายกฯแล้ว

นายวิโรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยถึงกรณีที่มีข่าวว่าได้ถูกทาบทามให้เข้าร่วมทีมเศรษฐกิจของคณะรัฐบาลชุดใหม่ว่า ได้เรียนขอคุณพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่ท่านไว้วางใจ และได้เรียนท่านไปตั้งแต่ต้นอาทิตย์ที่แล้วว่าคงไม่สามารถรับตำแหน่งใดได้

ก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลได้มีการทาบทามนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าฯแบงก์ชาติ อีกคนเข้าร่วม ครม. แต่ครอบครัวของนายประสาร ไม่อนุญาต

อ้างอิง :

https://www.komchadluek.net/news/politic/437455?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://www.thaipost.net/main/detail/71815>

เดลินิวส์

เสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.08 น.

'ส.ส.ดาวฤกษ์'ให้กำลังใจ 'บิ๊กตู่'หาคนคุณภาพแก้ศก.



มาตามเดียร์"อย่าไม่คิดรับตำแหน่ง ขอทำหน้าที่ส.ส.ให้ดีที่สุดก่อน ปิดตอบ "ฐากร" นั่งดีอีเอส ซึ่เป็นอำนาจ
นายกฯตัดสินใจ

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงการปรับ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่กำลังจะมีขึ้นเร็วๆ นี้ ว่า เรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ตนเน้นย้ำมาเสมอ ช่วงที่ผ่านมาถือเป็นการทำ
หายของกระทรวงสาธารณสุข และในตอนนี้ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจ ที่ประชาชนและภาคเอกชนก็คงจะจับตามองเป็น
พิเศษ เท่าที่ตนทราบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม จะเป็นผู้นำและหัวหน้าใน
คณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องกอบกู้เศรษฐกิจของประเทศจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมา
ต้องมีการบูรณาการจากทุกฝ่าย เพราะฉะนั้นบุคคลที่จะมาทำหน้าที่ต้องเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ซึ่งพวก
เราขอสนับสนุนให้นายกรัฐมนตรี มองถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก บุคลากรที่จะเข้ามาขับเคลื่อนจะต้องเป็นที่
ยอมรับของภาคเอกชน และเมื่อเข้ารับตำแหน่งจะต้องขับเคลื่อนงานได้เลยทันที

เมื่อถามถึงกรณีของนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการวิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีกระแสข่าวจะมาดำรงตำแหน่งรมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ดีอีเอส) น.ส.วทันยา กล่าวว่า ทุกๆรายชื่อแคนดิเดตรัฐมนตรีในขณะนี้ ตนก็เห็นว่าแต่ละท่านมีความรู้ความสามารถ
นายฐากร ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้บริหาร กสทช.มายาวนาน จึงมีความรู้ความเข้าใจ แต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับ
นายกรัฐมนตรีจะตัดสินใจทั้งสิ้น ส่วนส.ส.ดาวฤกษ์จะมีรายชื่อเป็นรัฐมนตรีหรือไม่ นั้น พวกเราก็จะไม่ขอรับ แต่จะขอ
ทำหน้าที่ ส.ส.ให้ดีที่สุด ส่วนการตั้งพรรคกับกลุ่ม 4 กุमारนั้น ตนยังไม่ได้มองไปถึงตรงนั้น และยังไม่ได้มีการพูดคุยใด ๆ
ในเรื่องนี้ เพราะวันนี้เรายังตั้งใจทำงานในฐานะ ส.ส. เพื่อทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/politics/785513>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://siamrath.co.th/n/170537>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://www.thaipost.net/main/detail/71818>

"ทิพานัน" เชื้อมั่น"บึกตูด" เลือกทีมเศรษฐกิจเหมาะสมพัฒนาเศรษฐกิจ ตอก "พิธา" ดีเรื่องทั้งไกลน



"ทิพานัน" เชื้อมั่น"บึกตูด" เลือกทีมเศรษฐกิจเหมาะสมพัฒนาเศรษฐกิจ ตอก "พิธา" ดีเรื่องทั้งไกลน วิจารย์คนละทางกับฝ่ายค้าน ชี้ประชาชนต้องการคนแก้ไขปัญหาปากท้อง-ซื้อสัตย์

18 ก.ค.63 น.ส. ทิพานัน ศิริชนะ อดีตผู้สมัคร ส.ส. กทม. จอมทอง-ธนบุรี พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที่ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล วิจารย์โฉมหน้าแคนดิเดตทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ ส่วนใหญ่เป็นนักบริหาร นักธุรกิจ แต่ไม่ใช่นักวิชาการเหมาะกับบริษัทมากกว่า เป็นความคิดเห็นที่ไม่สอดคล้องกับความคิดเห็นของนายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทยที่ออกมาแสดงความเห็นเมื่อ 14 ก.ค. ว่า ขอให้เอาคนที่ทำมาหากินเป็น หาเงินและลงทุนเป็นมาทำงานด้านเศรษฐกิจ ขอให้เอานักบริหารเศรษฐกิจมาทำ ดังนั้นการที่นายพิธาออกมายอมรับฝ่ายค้านไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญนั้นคงไม่ถูกต้อง แต่น่าจะเป็นเพราะพรรคร่วมฝ่ายค้านขาดการทำงานที่ประสานกัน มีความคิดเห็นกันไปคนละทางมากกว่า

นายพิธา ดีเรื่องทั้งไกลน โดยหลักการคนที่เข้ามาเป็นรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ไม่จำเป็นต้องมาจากนักวิชาการเท่านั้น แต่ต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อเป้าหมายในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ สิ่งสำคัญที่ประชาชนต้องการคือ คนที่เข้ามาแก้ไขปัญหปากท้องของพี่น้องประชาชน และซื้อสัตย์สุจริต' น.ส.ทิพานัน กล่าว

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า ที่ผ่านมามีผลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและทีมเศรษฐกิจ ได้ดำเนินการวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจไว้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจแห่งความรู้และนวัตกรรมที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมของโลกอนาคตซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน จนประเทศไทยเป็นอันดับ 1 ของโลกจากผลการจัดอันดับประเทศที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจมากที่สุดในโลก ประจำปี 2563 ของ U.S. News & World Report ดังนั้นจึงเชื่อมั่นได้อย่างเต็มที่ว่าผลเอกประยุทธ์จะพิจารณาสรรหาทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ที่เหมาะสมในการทำหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ฟื้นวิกฤติไปได้อย่างโดยเฉพะสถานการณ์ที่ต้องแก้ไขปัญหาลผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19

น.ส.ทิพานัน กล่าวอีกว่า นายกฯ ยังได้แสดงถึงความสามารถในการเป็นผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้มีความสามารถด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 จนประสบความสำเร็จมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพียง 3,246 คน หรือคิดเป็น 0.02% ของยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลก 14,060,402 คน ซึ่งจากผลจากความสำเร็จนี้ทำให้

ประเทศไทยมีอัตราชะลอตัวทางเศรษฐกิจน้อยกว่าประเทศอื่นๆ ที่ยังไม่สามารถควบคุมจัดการการแพร่ระบาดได้ และมีโอกาสทางเศรษฐกิจสูงที่จะกลับมาฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงต้องดำเนินต่อไป ไม่สามารถประมาทได้ ซึ่งความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ

อ้างอิง :

https://www.komchadluek.net/news/politic/437459?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic

18 กรกฎาคม 2563

แถลงการณ์ 'กลุ่มเยาวชนปลดแอก' ไม่ขออะไรมากกว่าอนาคตที่ดี



**"กลุ่มเยาวชนปลดแอก" อ่านแถลงการณ์ เรื่องประเทศเป็นของปชช. เผยไม่ขออะไรมากกว่าอนาคตที่ดี
ขอประเทศที่เป็นของปชช. ชี้ยิ่งหวาดกลัว ยิ่งตกในความมืดชั่วลูกชั่วหลาน**

การประชุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอก - Free YOUTH และ กลุ่มสหภาพนักเรียนนิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา และมีการประกาศปักหลักชุมนุมตลอดทั้งคืน ล่าสุดเมื่อเวลา 20.40 น. กลุ่มเยาวชนปลดแอก ได้อ่านแถลงการณ์เยาวชนปลดแอก เรื่องประเทศเป็นของประชาชน ว่า เราทุกคนไม่ควรอยู่ตรงนี้ด้วยซ้ำ เราทุกคนควรได้ใช้เวลาในการทำสิ่งที่ตนเองรัก และร่วมพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน แต่ในประเทศที่ห้ามพัฒนาเช่นนี้ แม้แต่สิ่งที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่สุด อย่างการเรียกร้องความยุติธรรมกลับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างยากยิ่ง สิ่งที่เราเรียกร้องขอในวันนี้ มิได้มีอะไรมากไปเกินกว่าขออนาคตที่ดีให้พวกเราเยาวชน ขอรัฐบาลที่ฟังเสียงประชาชน และมาจากประชาชน ขอรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน และขอประเทศที่เป็นของประชาชน

แต่อนาคตของประเทศไม่ได้ขึ้นอยู่กับประชาชน แต่คือประชาชนทุกคน ยิ่งเราเจ็บ ยิ่งเราหวาดกลัว เราจะตกอยู่ภายใต้ความมืดมิดไปอีกชั่วลูกชั่วหลาน ยิ่งเราปล่อยให้เป็นเช่นนี้นายเท่าไร ในอนาคตเมื่อลูกหลานของเราทนนไม่ไหว สิ่งที่เขาสั่งสมมันจะมากเกินไป จนความสุขเสียที่เกิดขึ้นในอนาคตมากกว่าการจะพูดความจริงวันนี้เสียด้วยซ้ำ

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/890009?anf=>

18 มกราคม 2020

เขย่าบ้านใหญ่”ธนาธร”ล้ม “พินิจ” พิชิต อบจ.บึงกาฬ



วังพญานาคสะเทือน “ธนาธร” ปักธงยึด “อบจ.บึงกาฬ” ให้ได้ แม้จะต้องล้ม “กำนันนิพนธ์” คนสนิทเสี่ยพินิจ

จบไปแล้ว การสัมมนาอบรมว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ. 17 จังหวัด ในนามคณะก้าวหน้า เมื่อวันที่ 4-5 ก.ค.2563 ที่ไทยซัมมิททาวเวอร์ ทีมงานประชาสัมพันธ์ เลือกแจกข่าวบทสัมภาษณ์ “ขุนพล” ที่จะลงทำศึกท้องถิ่น 2 คน คนแรกคือ หมอซซหรือซซวาล นันทะสาร แห่งกลุ่มปลุกนครปฐม และ “ภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น” กลุ่มอนาคตบึงกาฬ ทำไม่ต้องสองคนนี้อย่างที่ทราบกัน “ธนาธร-ปิยบุตร” ต้องการขุดรากถอนโคน “บ้านใหญ่” ผู้ทรงอิทธิพลในท้องถิ่น เฉพาะบึงกาฬ “ธนาธร” ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกๆ ตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่ เตรียมแผนการลุยเลือกตั้งท้องถิ่น โดยประกาศให้บึงกาฬ เป็นต้นแบบ วันที่ 3 ต.ค.2562 ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จึงเดินทางไปเปิดตัว “นายโต้งคนบึงกาฬ” หรือ “ภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น” นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว จ.บึงกาฬ เป็นว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.คนแรก ที่พรรคอนาคตใหม่(เดิม)ภูมิใจนำเสนอ

คนหนุ่มบึงกาฬ

สมัยที่รัฐบาลประยุทธ์ นำสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ มาเป็นแม่ทัพเศรษฐกิจ และดำเนินยุทธศาสตร์ประชารัฐ ก็มี การจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคี ในทั่วประเทศ “ภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น” ในฐานะนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวบึงกาฬ ได้เข้ามาเป็นแกนหลักของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีบึงกาฬด้วย จึงทำให้เขาได้ไปสัมผัสกับวิสาหกิจชุมชน และ SME อันเป็นแรงบันดาลใจให้อยากเล่นการเมืองท้องถิ่น บึงกาฬเป็นหัวเมืองชายแดนมีอนาคตไกล และอีก 3 ปีข้างหน้า สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) สร้างเสร็จ จะพลิกโฉมหน้าบึงกาฬกันเลยทีเดียว

วังพญานาค

นับแต่การเลือกตั้ง 22 มี.ค.2535 “พินิจ จารุสมบัติ” หอบกระเป๋ามาจาก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ไปปักหลักที่ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย จนได้เป็น ส.ส.หนองคาย ติดต่อกันมาหลายสมัย กระทั่ง อ.บึงกาฬ ยกฐานะเป็นจังหวัด สมัยอยู่พรรคไทยรักไทย เสี่ยพินิจในฐานะหัวหน้ากลุ่มวังพญานาค ได้กระตุ้นให้ชาวบึงกาฬ ปลุกยางพารา จนกลายเป็นเมืองยางพาราในวันนี้ เลือกตั้ง 2550 และ 2554 เสี่ยพินิจไม่ได้ลงสมัคร ส.ส. แต่ก็ให้การสนับสนุนนักการเมืองบางกลุ่มอยู่ทุกวันนี้ เสี่ยพินิจสวมหัวโขนประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ ที่ริเริ่มจัดงาน “วันยางพารา บึงกาฬ” และจัดติดต่อกันมาทุกปี หากบุรีรัมย์ คือ “เนวินบุรี” บึงกาฬก็คือ “พินิจนคร” เช่นกัน เพราะ “นิพนธ์ คน

ขยัน” นายก อบจ.บึงกาฬ คนแรก และคนปัจจุบัน เป็นมือขวาของเขา “กำนันนิพนธ์” เป็น ส.ส.หนองคาย พรรคไทยรักไทย ปี 2544 และปี 2554 มีการเลือกตั้งนายก อบจ.บึงกาฬ “นิพนธ์” เหนือหน้า เพราะต้องสู้กับ ยุทธพงษ์ แสงศรี กลุ่มเพื่อไทย โดยมีคนเสื้อแดงและอดีต ส.ส.เพื่อไทย หนองคายให้การสนับสนุน แต่กำนันนิพนธ์ ก็ฝ่าด่านเสื้อแดงมาได้

ด้านหนึ่ง กำนันนิพนธ์ในกลุ่มนายก อบจ.สายบ้านริมน้ำ ของสุชาติ ตันเจริญ ประกอบด้วย ชัยมงคล ไชยรบ นายก อบจ.สกลนคร ,สมชอบ นิตินันท์ นายก อบจ.นครพนม, ยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย และศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายก อบจ.หนองบัวลำภู เสียพินิจและเสียสุชาติ คงไม่ปล่อยให้ “ธนาธร” เข้ามายึดพื้นที่การเมืองชายแดนบึงกาฬได้ง่ายๆเป็นแน่

อ้างอิง : <https://www.bungkan.net/?p=55963>

ปรับกรม.เพื่อใคร



ปรับกรม.เพื่อใคร...?

ในที่สุดรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็เดินเข้าสู่โหมดการปรับกรม.ประยุทธ์ 2/2 ภายหลังจากเข้ารุกไล่ยึดครองพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พรรคแกนนำรัฐบาลแบบเบ็ดเสร็จของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคคนใหม่และกลุ่มก๊วนทางการเมือง ระยะเวลา 1 ปีภายหลังจากเลือกตั้งทั่วไปและมีการตั้งกรม.ประยุทธ์ เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2562 ก็จำเป็นต้องปรับกรม.เพื่อเดินหน้าบริหารราชการแผ่นดินต่อไป

การปรับกรม.แต่ละครั้งไม่่ง่าย เพราะคนอยากเป็นรัฐมนตรีจำนวนมาก แต่เก้าอี้รัฐมนตรีมีให้นั่งน้อย มีการแก่งแย่งชิงเก้าอี้รัฐมนตรีกันมาก ภาพที่เกิดขึ้นจึงมีการรวมกลุ่มก๊วนไปกอดัน พล.อ.ประวิตร ในฐานะหัวหน้าพรรค เพื่อส่งแรงกดดันต่อไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ เพื่อให้หัวหน้าก๊วน หรือแกนนำในกลุ่มตัวเองได้ตำแหน่งที่ต้องการ ได้กระทรวงที่เกี่ยวพันขุมข่ายผลประโยชน์สูง ตามการเมืองในรูปแบบเดิมๆ ที่เป็นมาช้านาน ไม่ว่าจะนายกฯ ชื่อประยุทธ์ หรือชื่อใดๆ

ที่บอกการปรับกรม.ไม่่ง่าย เพราะโดยปกติของนักการเมือง มักอาละวาดฟาดงวงฟาดงา หากไม่ได้ตำแหน่งแห่งหนที่ต้องการ หรือไม่พอใจก็อาจเกิดการตีรวนตามมา ไม่เฉพาะพรรคแกนนำอย่าง พปชร. เท่านั้น ในการปรับกรม.แต่ละครั้ง พรรคร่วมรัฐบาลเองก็เช่นกันต่างคนต่างต้องการตำแหน่ง ต่างคนต่างคิดว่าตนเองมีความสามารถพอ บริหารได้ดี มีศักยภาพ เมื่อสมหวังก็สนับสนุนแข็งขัน เมื่อพลาดหวังก็ไว้วางย หนักเข้าก็องแงพาลจะหาเรื่องล้มรัฐบาล ก็จะส่งผลกระทบเสถียรภาพรัฐบาล

สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลทุกภาคส่วนต้องปรับตัวไปสู่ NEW NORMAL ซึ่งนายกฯ เองก็ต้องการพร้อมประกาศปรับตัว ปรับการบริหารประเทศไปสู่ NEW NORMAL รับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนแต่ระบบการเมือง นักการเมือง ยังจมอยู่ในอดีต และไม่คิดปรับตัวสู่ NEW NORMAL การปรับกรม.จึงยังไม่ยึดโยงเป้าหมาย ปรับเพื่อทำงานให้ประชาชน แต่เป็นเพียงการปรับเพื่อสนองการเมือง พิจารณา พิศเคราะห์ พิจารณ์ ตามหน้าเสือ หน้าไฟของการปรับกรม.เท่านั้น ประชาชนยังไม่ได้อยู่ในสมการของประเทศ

มีความพยายามจับจองและแย่งชิงเก้าอี้กันที่กระทรวงพลังงานอย่างน้อย 3-4 ขุมพลัง ที่ต้องการเข้าไปนั่งบังคับบัญชาสั่งการ ซึ่งกระทรวงนี้เกี่ยวพันผลประโยชน์มหาศาล และมีความสำคัญกับชีวิตประชาชนทั้งปัจจุบันและอนาคต

นอกจากกระทรวงพลังงานแล้ว ยังเลยเถิดลามปามไปที่กระทรวงมหาดไทย ซึ่งควบคุมกลไกปกครองภูมิภาค ท้องถิ่น สั่งการบังคับบัญชาผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ อันหมายถึงนักการเมืองต้องการควบคุมกลไกชุมชนนี้ เพื่อให้เอื้อ เมื่อการเลือกตั้งมาถึง มีความพยายามและผลักดันให้พีใหญ่เข้าไปนั่งตำแหน่งนี้ จากบรรดากลุ่มก๊วนในพรรคพปชร.

แม้สถานการณ์ประเทศจะวิกฤติหนักหน่วง โดยเฉพาะหลังสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะปัญหาภาวะเศรษฐกิจ ปากท้อง ธุรกิจรายกลาง-เล็ก เกษตรกร ที่สิ้นเนื้อประดาตัวและกำลังเข้าสู่ภาวะอดอยากหิวโหยแต่เรากลับเห็นผู้อ اسا รุมทิ้งบประมาณ ซิงเก้อรัฐมนตรี จึงไม่แปลกที่ผลสำรวจความเห็นประชาชน ในการท่อมให้ พล.อ.ประยุทธ์ และคณะลดน้อยถอยลง รวมไปถึงรัฐบาลโดยรวม ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ ต้องคิดให้ถ่วงถึเสียงในสภาฯ หรือมือที่ยกให้ พล.อ.ประยุทธ์ สำคัญก็จริง แต่เสียงประชาชนที่อยู่ภายนอกย่อมสำคัญยิ่งกว่า ป้อมปราการที่แข็งแกร่ง พลังที่ค้ำยันก็ยอมสั่นคลอนได้ หากขาดไว้ซึ่งเสียงสนับสนุนจากประชาชน

เมื่อถึงเวลานั้น หรือใกล้เวลานั้น บรรดานักการเมืองผู้ค้ำยันออกเสียง ยกมือ ในวันนี้...ก็กระโดดหนีสถานการณ์บีบให้เข้าไปสู่การปรับกรม.ก็จริง แต่การปรับ ก็ให้เห็นหัวประชาชนบ้าง !!

อ้างอิง : <https://www.thansettakij.com/content/columnist/442348?as=>

บทนำ : ปรับ-ตอบโจทย์



นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายอุตตม สาวนายน รมว.การคลัง นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษาฯ และ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งแล้ว เมื่อเช้าวันที่ 16 ก.ค. เพื่อเปิดทางให้นายกรัฐมนตรีปรับปรุงคณะรัฐมนตรี ลดแรงกดดันทางการเมืองที่มีต่อนายกรัฐมนตรี หลังจากที่พรรคพลังประชารัฐ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในพรรค และมีกระแสเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี ปรับ ครม.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้สัมภาษณ์ว่า การลาออกของนายสมคิดและ 4 กุมาร เนื่องจากสถานการณ์การเมืองเปลี่ยนแปลงไป เสียหายแต่ก็จำเป็น ตนเองก็ไม่คุ้นเคยแบบนี้ แต่จำเป็นต้องตัดสินใจ เราจากกันด้วยดี ไม่มีการให้ร้ายอะไรซึ่งกันและกัน ผมไม่เคยทำร้ายใคร จากนี้จะต้องปรับ ครม. แต่ต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด คือต้องไปถามคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีว่าเขาจะมาเป็นหรือเปล่า ต้องไปติดต่อคนเพราะเขาก็ยังไม่ตอบรับกันเท่าไร ยังไม่ตอบกันทันที เมื่อถามว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไรในการปรับ ครม. นายกฯกล่าวว่า ไม่เกินเดือน ส.ค. ส่วนจะมีคนนอกหรือไม่ นายกฯระบุว่า ต้องมีในสัดส่วนของนายกรัฐมนตรี

ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสำคัญของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ สังคมกำลังจับตาว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะแต่งตั้งบุคคลมาทำหน้าที่แทนตำแหน่งที่ว่างอย่างไร ขณะที่สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ อยู่ในสภาพวิกฤต ทрудหนัก อันเป็นผลจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีกระแสข่าวว่า นายกฯได้ทาบทามบุคคลในวงการธุรกิจและเคยบริหารรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ เข้ามาทำหน้าที่รองนายกฯด้านเศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง และกระทรวงพลังงาน แต่ยังคงรอคำยืนยันที่ชัดเจน

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/article/news_2269279

กระทรวงพลังงาน ต้าบล กระสุนตก การเมือง ใน พลังประชารัฐ



นับจากวินาทีที่ปรากฏชื่อของ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ขึ้นเป็นแคนดิเดตในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

ชื่อนี้ก็จะกลายเป็น “ต้าบลกระสุนตก” อย่างที่ปรากฏข่าวปล่อย “หลุด” ออกมาว่า ส.ส.ในกลุ่มของ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน จะออกมาเคลื่อนไหวสำแดงพลัง อัน นายอนุชา นาคาศัย ออกมาระบุว่า “ข่าวที่ออกมาเชื่อว่าแกนนำคนหนึ่งของพรรคเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง และเป็นการชกใต้เข็มขัดที่ไม่สมศักดิ์ศรีที่ปล่อยข่าวนี้ออกมา” สะท้อนอย่างเด่นชัดถึง 2 ทิศทางด้าน “การข่าว” ทิศทาง 1 เป็นการโยนหินถามทางโดย “แกนนำ” กลุ่มที่เปิดชื่อ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ออกมา ทิศทาง 1 ฟุ้งเป้าไปยัง “กลุ่มสามมิตร” อย่างเป็นทางการจำเพาะ นี่คือ ศึกใหม่ที่จะเกิดขึ้น “ภายใน” พรรคพลังประชารัฐ

สถานการณ์ครั้งนี้ดำเนินไปเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในเดือนมิถุนายน 2562 เมื่อแรกที่มีการฟอร์ม ครม. ภายหลังกการเลือกตั้ง ยืนยันว่า กระทรวงพลังงานเป็นโควต้าของพรรคพลังประชารัฐ ข่าวที่ปรากฏออกมาคือข่าวแคนดิเดต 2 คน ที่จะเข้าไปดำรงตำแหน่ง 1 คือ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 1 คือ นายณัฐพล ทีปสุวรรณ แต่แล้วตำแหน่งนี้ก็ตกเป็นของ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ สถานการณ์เดือนกรกฎาคม 2563 แตกต่างไปจากสถานการณ์เดือนมิถุนายน 2562 เพราะว่าแคนดิเดตมีได้มีเพียง 2 ทากมี 3

1 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 1 นายสันติ พร้อมพัฒน์ 1 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ในจำนวน 3 แคนดิเดตนี้ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ นายสันติ พร้อมพัฒน์ เป็นคนของพรรคพลังประชารัฐ ขณะที่ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร เป็นคนนอก เป็นคนนอกในโควต้า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กรณีการแย่งชิงกระทรวงพลังงานก็อิหรรอบเดียวกันกับกรณีการรุกไล่และกดดัน “กลุ่ม 4 กุมาร” ให้พ้นไปจากวงจรของพรรคพลังประชารัฐ เพียงแต่อีกฝ่าย ชู พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นการชูความโดดเด่นของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เพื่อไปโค่นล้มและรุกไล่ นายอุตตม สาวนายน และ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

ศึกครั้งนี้ลงเอยด้วยชัยชนะของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ตำแหน่งหัวหน้าพรรค ตำแหน่งเลขาธิการพรรค จึงเปรียบเสมือนกับ “กระดานหก” เพื่อทะยานไปยังตำแหน่งกระทรวงพลังงานแต่แล้วกลับมีชื่อ นายไพรินทร์ ชูโชติ

ถาวร เข้ามาขวาง ที่สำคัญและแหลมคมเป็นอย่างมาก คือ เป็นการเสนอชื่อ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร เข้ามาโดยอ้างว่าเป็นความต้องการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตรงนี้แหละที่ก่อให้เกิดอาการพะอืดพะอมในทางการเมือง

หากจับจากอาการและรายละเอียดถ้อยคำในการแถลงของ นายอนุชา นาคาศัย ก็เด่นชัดยิ่งว่าชื่อของ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ได้สร้างความขัดแย้งขึ้น ถือได้ว่าเป็นความขัดแย้ง “ใหม่” เป็นความขัดแย้งอันส่งผลให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จำเป็นต้องสนทนารวมกันอย่างจริงจังอีกครั้ง เพื่อสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ในทางการเมือง

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/columnists/news_2270040

FootNote:ฟ้าให้ สุริยะ จิ้งรุ่งเรื่องกิจ เกิด ไฉนต้องมี ไพรินทร์ ชูโชติถาวร



FootNote:ฟ้าให้ สุริยะ จิ้งรุ่งเรื่องกิจ เกิด ไฉนต้องมี ไพรินทร์ ชูโชติถาวร

หากนำชื่อชั้นของ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ในฐานะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ไปวางเรียงเคียงกับบรรดา"แคนดิเดต"อันมาจากพรรคพลังประชาชนไม่ว่าจะเป็น นายสุริยะ จิ้งรุ่งเรื่องกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น นายณัฐพล ทีปสุวรรณ นายสันติ พร้อมพัฒน์ต้องยอมรับว่าความพยายามผลักดันอย่างเต็มเรี่ยวแรงไม่ว่าจะโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หรือพลังอื่นในทางเศรษฐกิจและการเมือง ดำรงอยู่อย่างเหนียวแน่นกว่าไม่เพียงเพราะว่า นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร มีผลงานในทางการบริหารธุรกิจอันเป็นที่ประจักษ์อย่างเด่นชัดเท่านั้นหากที่สำคัญยังเป็นผลงานจาก "ปตท."ยิ่งเมื่อมองไปยังภูมิหลัง ไม่ว่าจะเป็น นายสุริยะ จิ้งรุ่งเรื่องกิจ ไม่ว่าจะเป็น นายณัฐพล ทีปสุวรรณ ไม่ว่าจะเป็น นายสันติ พร้อมพัฒน์ ก็ต้องยอมรับว่ายากจะต่อกรประกายจาก นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร เปล่งปลั่งมากกว่า

ปมเงื่อนที่จะต้องติดตามต่อไปก็คือ พลาณภาพอันมีอยู่ของ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร เป็นพลาณภาพที่นอกเหนือจากดำรงอยู่ด้วยผลงานแห่งตนแล้วยังจะมี "ปัจจัย" อื่นซึ่งทรงความหมายมากยิ่งขึ้นหรือไม่เรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปยังสภาพการณ์เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 เมื่อมีการพิจารณาจัดวางตัวคนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหนแรกตอนนั้นมีแคนดิเดต 2 คน 1 นายสุริยะ จิ้งรุ่งเรื่องกิจ 1 นายณัฐพล ทีปสุวรรณในที่สุดหวยมาออกที่ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ในเดือนกรกฎาคม 2563 แคนดิเดตมี 3 คือ 1 นายสุริยะ จิ้งรุ่งเรื่องกิจ 1 นายณัฐพล ทีปสุวรรณ 1 นายสันติ พร้อมพัฒน์ แต่แล้วหวยทำท่าว่าจะออกที่ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร คนที่รวดร้าวที่สุดสำหรับสถานการณ์ในเดือนกรกฎาคม 2563 อาจมิใช่ นายณัฐพล ทีปสุวรรณ อาจมิใช่ นายสันติ พร้อมพัฒน์

หากแต่เป็น นายสุริยะ จิ้งรุ่งเรื่องกิจ มากกว่า

ปมเงื่อนอยู่ตรงที่เมื่อ นายสุริยะ จิ้งรุ่งเรื่องกิจ ผิดหวังปวดร้าว ความผิดหวังนี้จะมีผลสะท้อนอย่างไร คำตอบที่ตรงเป้าที่สุดน่าจะเป็น นายสมศักดิ์ เทพสุทิน

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4529360

สถานีนี้...ปัจจุบัน สถานีหน้านั้น...มรณะ : โดย ชรัวตาข้า



สถานีนี้...ปัจจุบัน สถานีหน้านั้น...มรณะ : โดย ชรัวตาข้า

ภารกิจ รวมไทยสร้างชาติ ที่ประมุขฝ่ายตั้งไว้และเริ่มแจกแจงไปสู่ผู้ก่อการร้ายระดับใหญ่ ผู้สื่อข่าวส่วนหนึ่งในวงกว้าง แม้จะเข้าระยะยี่นสายบัวป่วยใกล้เย็นก็ตาม น่าจะไม่ช้าเกินไป ถ้ารัฐบาลทั้งคณะตามทัน คิดทัน วางกลยุทธ์เหตุลวงหน้าทัน

การปรองดองด้วยน้ำใสใจจริง ด้วยความจริง ด้วยการไม่เอาชนะคะคานอย่างเอาเปรียบ ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ได้ จะเกิดขึ้นทันทีทันควันจากฝ่ายรัฐบาลก็ได้ เท่านั้น การปรองดองก็เกิดขึ้นอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมเสมอหน้า การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับคนป่วยร่าง-เขียน ควรเห็นร่วมกันว่า สังคมไทยก็ไม่รอด ถ้ามีรัฐธรรมนูญแบบนี้ ซีกรัฐบาลนำขบวนแก้ไขเอง ชื่อสกุลอาจติดอนุสาวรีย์เอาง่ายๆ

ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นการเป็นงาน ต้องมีกำหนดเวลา มีการกำชับตรวจตรา มีเวลาเสร็จ มีเวลาใช้ ไม่ใช่รอชาติหน้า ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยอีกหลายจำนวน ต่างปรวิติตรงกันว่า สงครามโควิด-19 จะมีทัพ 2 เคลื่อนทัพกลับมาอีก การดตกใต้ท้องน้อยเมื่อไร อาการพับเพียบจะล้อเลียนกันทั่วประเทศ ก่อนอิริยาพังพาบจะตามมา ตอนนั้นจะนั่งนาน ไม่ตายก็เหมือนตายทั้งเป็น ยังไม่ตาย ลมหายใจก็ยังพอมี หลายต่อหลายคนเป็นห่วงเรื่องธรรมดา คือที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ยารักษาโรค ความจำเป็นพื้นฐานของการมีชีวิต จะปกติหรือไม่ปกติ ข้าว ไข่ น้ำปลา หน้ากากปิดหน้าก็ไม่ควรขาดแคลน ไม่ขึ้นราคาอย่างบ้าระห่ำ น้ำต้องไม่ท่วม ไฟต้องไม่ไหม้ป่า ขยะ สิ่งปฏิกูล รกค้ำคาถนนทั่วกรุงเทพฯ ได้อย่างไร บ่อหลาสองข้างทางทั่วประเทศถูกปล้นเป็นโหนดไปก็มากน้อยเหล่านี้ มีอยู่ในหน้าที่ที่ไปอาสาทำงานทั้งนั้น หน้าที่ที่ต้องมีความรับผิดชอบ แต่แกล้งทำตกล่นเป็นส่วนใหญ่ และทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นท่านว่า อย่าลืมความสะอาดซึ่งโควิดเบอร์ไหนก็ต้องกลัว ทั้ง กาย วาจา ใจ นั้นแล ภารกิจรวมไทยสร้างชาติจะสำเร็จ ด้วยความประพฤติปฏิบัติต่างๆ เช่นนั้นเองแต่จะประพฤติดยากทันทีถ้าผิดปกติ

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2269199

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 - 13:00 น

ปรับ ครม. “ประยุทธ์2/2” ชิงชุมทรัพย์ ‘พลังงาน’ การเมืองทิ้งโปรเจกต์แสนล้าน



การเมืองร้อนปรอทแตก โผ ครม.ว่อน หลัง “สมคิด-4 กุมภาพันธ์” ยื่นลาออกก่อน พ.ร.บ.งบประมาณฯ ผ่านสภา กลุ่มสามมิตรรุกชิงเก้าอี้ รมว.พลังงาน ชุมทรัพย์แสนล้าน กุมนโยบายน้ำมัน ก๊าซ ไฟฟ้า เปิดเค้ก 3 ก้อนใหญ่ กลุ่มธุรกิจการเมือง จับตาเกาะติดผลประโยชน์ ทั้ง “แผนพีดีพี-นำเข้า LNG” ชง 5,000 โปรเจกต์ชิงงบกองทุนอนุรักษ์พลังงาน 2.3 หมื่นล้าน ภาคธุรกิจ จี้ปรับทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ต้องเร็ว-นโยบายชัด หวังอีอีซีสะดุด

อุณหภูมิทางการเมืองยังร้อนแรงต่อเนื่อง ทำให้สาธารณชน คนในแวดวงธุรกิจ นักลงทุน ต่างจับตามองและเกาะติดสถานการณ์ใกล้ขีด ล้ำสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ประกาศปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้จบภายในเดือน ส.ค. 2563 หลังรัฐมนตรี 4 ราย จากกลุ่ม “4 กุมภาพันธ์” ลาออก และนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ที่ปรึกษาพรรครวมพลังประเทศไทย (รพช.) แจ้งความจำนงว่า ต้องการเปลี่ยนตัว รมว.แรงงาน จาก ม.ร.ว.จตุมงคล โสณกุล เป็น นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์

ขณะที่กลุ่มการเมืองภายในพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ยังเคลื่อนไหวคึกคัก พยายามทุกวิถีทางทั้งสร้างแรงกดดัน ทั้งลือขู่เป้าหมายคือการแย่งชิงเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เพราะนอกจากกระทรวงพลังงานจะเป็นกระทรวงเสาหลักทั้งด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจแล้ว ยังกุมนโยบายด้านพลังงานของประเทศทั้งน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และพลังงานทดแทนทั้งระบบ มูลค่าหลายแสนล้านบาท

รัฐมนตรีเศรษฐกิจโควตากลาง

รายงานข่าวจากพรรค พปชร. เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีแจ้งให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และหัวหน้าพรรคทราบว่า ขอปรับโควตาในสัดส่วนของนายกฯ เป็นโควตากลาง ด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง การต่างประเทศ ไม่เกี่ยวกับโควตารัฐมนตรีของพรรคแกนนำและพรรคร่วมรัฐบาล ทั้งขนาดกลาง ขนาดเล็ก และพรรคจิ๋วรวม 20 พรรค 275 เสียง สำหรับโผรายชื่อว่าที่รัฐมนตรีโควตากลาง ที่นายกฯขอเลือกด้วยตัวเอง ประกอบด้วย 10 ตำแหน่ง ดังนี้

- 1.รองนายกฯด้านเศรษฐกิจ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร
- 2.รองนายกฯด้านความมั่นคง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
- 3.รองนายกฯด้านกฎหมาย นายวิษณุ เครืองาม
- 4.รมว.กลาโหม
- 5.รมช.กลาโหม
- 6.รมว.มหาดไทย
- 7.รมว.คลัง นายปรีดี

ดาวฉาย หรือนายบุญทักษ์ หวังเจริญ 8.รอมว.ต่างประเทศ 9.รอมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 10.รอมว.พลังงาน

นอกจากนี้ยังมีชื่อ นายอนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท เลขาธิการพรรค และนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เหนียวฤกษพรค ที่แกนนำพรรคระบุงจะไ้เป็น รอมว.คลัง ส่วนนายทศพร ศิริสัมพันธ์ ปัจจุบันเป็นเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะเกษียณอายุราชการเดือน ก.ย. 2563 ซึ่งมีบทบาทอยู่ในคณะกรรมการในศูนย์โควิด-19 เกือบทุกชุด โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการกู้เงิน 4 แสนล้าน และคณะทำงานที่จะตั้งขึ้นมาใหม่อย่างไม่เป็นทางการ เพื่อชงมาตรการการแก้วิกฤตเศรษฐกิจจากโควิด-19 ส่วนชื่อนายปิติ ตันตเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย (TMB) นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มิเชาว์ อดีตประธานกรรมการ บมจ.โกลบอลกรีนเคมิคอล และนายกานต์ ตระกูลสุน์ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCG) ก็ยังอยู่ในโผด้วย

เปิดศึกชิงขุมทรัพย์พลังงาน

สำหรับว่าที่ รอมว.พลังงาน มีชื่อ 2 รายอยู่ในโผ คือ นายไพรินทร์ ซึ่งจะเป็นรองนายกฯ ควบกระทรวงพลังงานด้วย ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนไหวจาก ส.ส. และกลุ่มผลประโยชน์ในพรรค พปชร. ที่ต้องการผลักดันให้ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รอมว.อุตสาหกรรม แกนนากลุ่ม “สามมิตร” สลับไปเป็น รอมว.พลังงาน ซึ่งแกนนำพรรคอ้างว่าเป็นความตกลงกับ พล.อ.ประวิตร ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคใหม่ ขณะเดียวกันก็มีชื่อของนายณัฐพล ทีปสุวรรณ รอมว.ศึกษาธิการ แกนนากลุ่ม กปปส. ก็ปรากฏชื่อในโผ ตำแหน่งว่าที่ รอมว.พลังงาน เช่นกัน

แก้แผน PDP โรงไฟฟ้าชุมชน

การลาออกของนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้เผยให้เห็นถึงภาวะการช่วงชิงของบรรดานักการเมืองที่จ้องจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแห่งนี้ ที่ต้องการ “สอดมือ” เข้ามาสานต่องาน “ที่ยังไม่เสร็จ” ของ รอมว.สนธิรัตน์ 3 เรื่องใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับ “ผลประโยชน์เชิงนโยบาย” มีทั้งคนได้และเสีย “ประชาชาติธุรกิจ” ได้สอบถามไปยังแอดวอคผู้เกี่ยวข้องในเรื่องของพลังงาน ต่างมองไปที่ 3 เรื่องใหญ่ คือ

1) การแก้ไขแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan : PDP) จากฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (PDP 2018) ตลอดสมัยของ รอมว.สนธิรัตน์ที่ “ทำไม่สำเร็จ” จากข้อเท็จจริงที่ว่า ตลอด 10 ปีแรกของแผน PDP แทบจะไม่มีกำลังผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าใหม่ ๆ เข้ามา เนื่องจากความผิดพลาดของแผน PDP ฉบับปัจจุบันที่ทำให้ 10 ปีแรกของแผน (2561-2570) แทบจะไม่มีผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหม่เข้าสู่แผนได้ เนื่องจากกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองอยู่ในช่วงภาวะ “ล้นเกิน” ขนาดหนัก ประกอบกับกำลังผลิตไฟฟ้าใหม่ได้ถูกจัดสรรให้กับกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ (IPP) อาทิ กลุ่มกัลฟ์ หรือโรงไฟฟ้าใหม่ของ กฟผ.ที่จะเข้าระบบ รวมไปถึงโรงไฟฟ้าใหม่ รายภาค (ประมาณปีละ 700 MW) ที่ยังไม่ระบุว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าประเภทใด และของใคร

“ช่วง 10 ปีแรกแทบจะไม่มีผู้ประกอบการใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มพลังงานทดแทน ขายไฟฟ้าเข้าระบบได้ แต่ยังมีอีกช่องทางหนึ่งที่มีความเป็นไปได้ก็คือ โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก กับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ภาคประชาชน ที่เปิดช่องไว้ โดยโครงการแรกกำหนดให้ซื้อไฟฟ้าเข้าระบบระหว่างปี 2563-2567 กำลังผลิตรวม 1,933 MW หรือเท่ากับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (IPP) 1 โรง ส่วนโซลาร์ภาคประชาชนกำหนดรับซื้อไฟฟ้าปีละ 100 MW เป็นระยะเวลา 10 ปี แต่การ quick win โรงไฟฟ้าชุมชนเริ่มต้น 700 MW ก็ยังทำไม่ได้ เนื่องจากแผน PDP ฉบับ

ปรับปรุงแก้ไข (PDP 2018 Rev.1) ซึ่งจะระบุงการรับซื้อไฟฟ้าจากทั้ง 2 โครงการเร่งด่วน ปราบกฏ นายสนธิรัตน์ยังไม่สามารถผลักดันเข้าสู่ที่ประชุม ครม.ได้ ทำให้โครงการนี้ไม่เกิด และต้องรอ รอมว.ท่านใหม่เข้ามาตัดสินใจว่า จะเดินหน้าต่อไปหรือไม่ แต่กำลังผลิตใหม่จำนวน 1,933 MW นั้นรออยู่แล้วในช่วง 5 ปีแรกของแผน PDP ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าแบบใดก็ตาม” แหล่งข่าวให้ความเห็น

เปิดเสรีก๊าซ LNG

2) การเปิดเสรีการนำเข้าก๊าซ LNG โดยกลุ่มผู้ประกอบการค้าก๊าซ LNG ต่างมองกันว่า นโยบายการเปิดเสรีการนำเข้าก๊าซ LNG นั้น “ไม่เสรีอย่างแท้จริง” โดยผู้ประสงค์นำเข้าจะต้องมี “ใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ” เสียก่อน จึงจะเป็นผู้นำเข้าได้ ทั้งนี้ ความสำคัญของการจัดหาและนำเข้าก๊าซ LNG ถูกสะท้อนออกมาจากแผน PDP 2018 Rev.1 ที่ระบุประเภทของเชื้อเพลิงที่จะใช้ในโรงไฟฟ้าเป็นก๊าซธรรมชาติ คิดเป็นสัดส่วนถึง 53% ทำให้ใคร ๆ ก็มองออกถึงความสำคัญในการเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายก๊าซ LNG ให้กับโรงไฟฟ้าในระบบ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ได้รับ “ใบอนุญาต” จาก กกพ.เพียง 5 ราย ประกอบไปด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ทินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง และบริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี

“ใบอนุญาตนำเข้า LNG สมัย รอมว.สนธิรัตน์ มีอยู่แค่ 5 ใบ ใคร ๆ ก็อยากเป็นผู้นำเข้าเพิ่ม ถึงขนาดที่ว่า สหรัฐเองก็เห็นความสำคัญในกิจการค้าก๊าซ LNG จนทำหนังสือ Suggested Measures to Expand U.S. Investment and Attract U.S. Supply Chains to Thailand ผ่านเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย (H.E. Mr.Michael George DeSombre) มาถึงนายกฯประยุทธ์ เมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยในหัวข้อพลังงานระบุอย่างชัดเจนว่า สหรัฐต้องการโอกาสในการเปิดเสรีเข้าร่วมธุรกิจการนำเข้า LNG โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติในการเข้าถึงเครือข่ายท่อก๊าซผ่านระบบท่อของ ปตท. กรอบกำกับกิจการ LNG ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการแข่งขันเพิ่มขึ้น และประหยัดต้นทุน” แหล่งข่าวกล่าว

ขุมทรัพย์ใหญ่อนุรักษ์พลังงาน

เรื่องสุดท้ายที่น่าจับตามองมากที่สุดก็คือ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยฐานะทางการเงินของกองทุนล่าสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 มีเงินคงเหลืออยู่ 23,299.17 ล้านบาท จาก “รายรับ” ที่ได้จากเงินนำส่งเข้ากองทุนจากผู้ผลิต/ผู้นำเข้าน้ำมัน โดยที่ผ่านมากองทุนนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความโปร่งใสในการใช้เงินกองทุนมาก จนถึงขนาดที่ว่า นายสนธิรัตน์ อดีต รอมว. พลังงาน จัดให้เป็น 1 ใน 3 เรื่องใหญ่ที่ต้องเข้ามา “สะสาง” เพื่อความโปร่งใส สามารถประเมินผลและตรวจสอบได้ ล่าสุดในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีการเสนอโครงการเข้ามาขอใช้เงินกองทุนถึง 5,155 โครงการ วงเงิน 62,612 ล้านบาท หรือสูงเกินกว่างบจัดสรรที่ตั้งไว้ปีละ 5,600 ล้านบาท ถึง 11 เท่า

“เงินกองทุนนี้ถูกบริหารจัดการโดยหน่วยงานในกำกับของกระทรวงพลังงาน และมีเรื่องของความไม่โปร่งใสมากหลายยุคหลายสมัยในอดีต งบฯส่วนใหญ่ที่ถูกใช้ไปในการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน ไม่สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพและความสัมฤทธิ์ผลของโครงการได้ ที่สำคัญก็คือเงินกองทุนไม่มีวันหมดสิ้น จากรายรับ

ที่ได้จากผู้ผลิตและผู้นำเข้าน้ำมัน จนเงินกองทุนสูงกว้างประมาณของกระทรวงพลังงานตลอดทั้งปีเสียอีก” แหล่งข่าวกล่าว

โดยงบประมาณของกระทรวงพลังงาน ล่าสุดในปี 2563 อยู่ที่ 2,157,970,400 บาท หรือลดลง -142,961,100 บาท จากบ.ปี 2562 ที่ 2,300,931,500 บาท “ดังนั้นจึงน่าจะเป็นคำตอบได้ดีว่า ทำไมนักการเมืองถึงแย่งกันมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนี้กันนัก” แหล่งข่าวให้ความเห็น

หวั่นอีอีซีสะดุด จีแรงปรับ ครม.

นายพิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บล.ภัทร กล่าวว่า การปรับ ครม.ช่วงนี้ เปรียบเสมือน “เปลี่ยนม้ากลางศึก” น่าจะมีผลทำให้การดำเนินนโยบายบางส่วนสะดุดไป หากปรับเปลี่ยนยิ่งช้า ก็ยิ่งกระทบการขับเคลื่อนนโยบายแก้ปัญหาเศรษฐกิจ เนื่องจากข้าราชการจะเกี่ยวร่างรอฟังนโยบายจาก ร.มว.ใหม่ ซึ่งในภาวะวิกฤตและเป็นการเปลี่ยนยกทีมเช่นนี้ควรปรับเปลี่ยนให้เร็ว นโยบายระยะสั้น ต้องรอดูว่าทีมเศรษฐกิจใหม่จะกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไร เพราะต้องยอมรับว่าที่ผ่านมา ทีมนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ ยังใช้เม็ดเงินน้อย อย่างไรก็ตามการกระตุ้นมากขึ้นก็อาจมีข้อจำกัดเรื่องหนี้สาธารณะที่จะเพิ่มขึ้น ขณะที่นโยบายที่เป็นธงนำของทีมนายสมคิด คือโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เป็นนโยบายระยะยาว นักลงทุนจะตั้งคำถามถึงความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้น

ทีมใหม่ นโยบายต้องชัด

นายทิม ลีหะพันธ์ นักเศรษฐศาสตร์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด์ ชี้ว่า การปรับเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจต้องจับตา 3 ประเด็น 1.นโยบายเศรษฐกิจที่หนุนการเติบโตหลาย ๆ นโยบายอยู่ภายใต้แนวคิดนายสมคิด ซึ่งอยู่มานาน คนที่จะมาแทนจะต้องมีนโยบายชัดเจน โดยเฉพาะนโยบายการลงทุนในอีอีซี 2.ช่วงการเปลี่ยนผ่านอยากให้เกิดขึ้นเร็ว ไม่สะดุด เพื่อความต่อเนื่อง เช่น การเปิด travel bubble เป็นต้น 3.การติดตามเรื่องของงบประมาณปี 2564 ที่จะโหวตเดือน ก.ย.

สะพัด “บุญทักษ์” ขุนคลัง

ด้านแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังกล่าวว่า ที่ผ่านมา นายสมคิดหารือนโยบายเศรษฐกิจกับนายกฯมาโดยตลอด และนโยบายส่วนใหญ่ นายกฯเห็นชอบให้ผลักดัน ดังนั้น การเปลี่ยน ครม.ไม่น่ากระทบความต่อเนื่องของนโยบายเศรษฐกิจ โดยเฉพาะนโยบายช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่สำคัญ นายกฯส่งสัญญาณว่า จะเป็นผู้ดูแลเศรษฐกิจ ไม่ได้ปล่อยให้กลุ่มการเมืองเข้ามากุมอำนาจ

“ผู้มาดำรงตำแหน่ง ร.มว.คลัง อาจไม่ใช่ นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย เพราะเจ้าตัวไม่น่าจะอยากมา น่าจะเป็นนายบุญทักษ์ หวังเจริญ ที่ปรึกษานายกฯมากกว่า”

อ้างอิง : <https://www.prachachat.net/economy/news-493430>

วิเคราะห์การเมือง-บทเรียน การเมือง กรณี ของ กลุ่ม 4 กุมภาพันธ์ อนิจจัง การเมือง



บทเรียน การเมืองกรณี ของ กลุ่ม 4 กุมภาพันธ์ อนิจจัง การเมือง

อะไรคือคุณูปการในทางการเมืองของ “กลุ่ม 4 กุมภาพันธ์” บทบาทของ “กลุ่ม 4 กุมภาพันธ์” ไม่ว่าจะเมื่ออยู่ในรัฐบาล ไม่ว่าจะเมื่อเข้าไปร่วมส่วนในการก่อตั้งพรรคพลังประชาชนขึ้นเป็นพรรคการเมืองในทางเป็นจริงคือการพิสูจน์ให้เห็นในความเป็น “อนิจจัง” “กลุ่ม 4 กุมภาพันธ์” ที่นำโดย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เข้ามาเมื่อเดือนสิงหาคม 2558 ได้ช่วยพิสูจน์สถานะและความเป็นอนิจจังให้กับกลุ่มของ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล

และในเดือนกรกฎาคม 2563 ก็พิสูจน์ความเป็นอนิจจังของตนเอง

ต้องยอมรับว่า “กลุ่ม 4 กุมภาพันธ์” คือ “ดริมทีมเศรษฐกิจ” ของคณะคสช. แม้ระยะแรกจะยังไม่มีบทบาทมากนักแต่ เมื่อมีการปลด ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล และคณะออกไปบทบาทของ “กลุ่ม 4 กุมภาพันธ์” ก็โดดเด่นเป็นความโดดเด่นในฐานะ “ดริมทีม เศรษฐกิจ” ไม่ว่าจะมองว่าสามารถสร้างผลงานและความสำเร็จถือว่าเป็นฝีมือของ “กลุ่ม 4 กุมภาพันธ์” ไม่ว่าจะมองว่าไม่สามารถสร้างผลงานและความสำเร็จถือว่าเป็นความไม่มีฝีมือของ “กลุ่ม 4 กุมภาพันธ์”

สถานการณ์ในเดือนกรกฎาคม 2563 คือคำตอบ

ยิ่งกว่านั้น บทบาทของ “กลุ่ม 4 กุมภาพันธ์” ในพรรคพลังประชาชนยิ่งเด่นชัดแม้จะมี “กลุ่ม 3 มิตร” ออกโรงในการตูดตึงบุคลากร แต่การเดินออกจากทำเนียบรัฐบาลไปเข้ารับตำแหน่งสำคัญในพรรคพลังประชาชนของ “กลุ่ม 4 กุมภาพันธ์” ถือว่าทรงความหมายและสำคัญแต่แล้วเมื่อ “กลุ่ม 4 กุมภาพันธ์” สามารถวางหลักปักฐานให้กับพรรคพลังประชาชนได้ในระดับที่แน่นอนหนึ่ง พวกเขากลับถูก “อัปเปหิ” ออกจากพรรคอย่างเหี้ยมเกรียม

นี่คืออนิจจัง นี่คือความไม่แน่นอนในทางการเมือง

บทเรียนอัน “กลุ่ม 4 กุมภาพันธ์” ได้รับและประสบทางการเมืองถือว่าสาหัส ไม่เพียงสะท้อนความไม่แน่นอนในทางการเมือง หากแต่ยังตรวจสอบคุณภาพภายในกระบวนการสร้างพรรคพลังประชาชนว่ามีรากฐานและดำเนินไปอย่างไร

นี่ย่อมมิได้เป็นการเมือง “ใหม่” หรือพรรคการเมืองในอนาคตอย่างแน่นอน

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_4529567

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 - 16:21 น

ประยุทธ์ 2/2 ปรับดุลอำนาจใหม่ กระชับทีมเศรษฐกิจ คนใน-นอกล้นตัวโกง



การไขก๊อก-ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีของสมคิด+4 กุมาร ในช่วง “หัวเลี้ยวหัวต่อ” หลังจากรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี บริหารราชการแผ่นดินมาได้ครบขวบปี

จุดสตาร์ทจากการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประยุทธ์ 2/2 หลังจก พล.อ.ประยุทธ์ “ปักหมุด” ทันทึที่สภาผ่านร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เดือนกันยายน 2563 “อาจเร็วกว่าที่คาด” เพราะการเปลี่ยนม้ากลางศึก “ทีมเศรษฐกิจ” ของทีมสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี-อุตตม สาวนายน อดีต รมว.คลัง-สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อดีต รมว.พลังงาน-สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อุดมศึกษา และกอบศักดิ์ ภูตระกูล อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

ใหม่ไลน์ สมคิด-4 กุมาร ไขก๊อก

ย้อนใหม่ไลน์-จุดแตกหักหลังจาก 4 กุมาร “ขาลอย” จากเก้าอี้รัฐมนตรีตั้งแต่ “ถูกปลด” ออกจากตำแหน่งหัวหน้า-เลขาธิการพรรค และกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรคพลังประชารัฐ ขณะที่สมคิด game over หลังจากพ่ายกลศึกยึดพรรคให้กับ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ถูกเพื่อนรัก-สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ แกนนำกลุ่มสามมิตร หักเหลี่ยมโหด ทวงเก้าอี้กระทรวงพลังงาน-คุมทรัพย์สินสุดขอบฟ้า

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ตัวเปิดเกมหักดิบ 4 กุมาร “ไพบูลย์ นิตติะวัน” รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ “เด็กบิ๊กป้อม” ยื่นรายนาม 18 กก.บห.พปชร.ลาออก เปิดทางให้ พล.อ.ประวิตรนั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐใน 45 วัน

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อุดมศึกษา นำภาคเอกชนเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ที่ ทำเนียบรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ท่ามกลางกระแสข่าวเขย่าเก้าอี้รัฐมนตรี 4 กุมาร พร้อมวลีเด็ด “มาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกัน”

วันที่ 27 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมใหญ่สามัญของพรรคพลังประชารัฐมีการลงมติลับ 516 เสียงเลือก พล.อ.ประวิตร เป็นหัวหน้าพรรค-นายอนุชา นาคาศัย เป็นเลขาธิการพรรค

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 กลุ่ม 4 กุมาร แฉลงข่าวลาออกจากสมาชิกพรรค ยุติบทบาทนักการเมือง-ปิดฉากกลุ่ม 4 กุมาร

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายสมคิดยื่นใบลาออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ก่อนจะส่งสัญญาณให้ 4 กุมาร เตรียมยื่นใบลาออก-แถลงข่าวลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 กลุ่ม 4 กุมาร นายอุตตม-นายสนธิรัตน์-นายสุวิทย์ และนายกอบศักดิ์ ยื่นใบลาออก ที่ทำเนียบรัฐบาล

นายอุตตม-4 กุมารแถลงหมัดใจถึงสาเหตุการลาออกและอนาคตทางการเมืองที่มีเงาของสมคิด-ลูกพี่ใหญ่ยืนอยู่ข้างว่า เพื่อเป็นการให้ประเทศชาติเดินหน้าไปได้ ความคลุมเครือหายไป มีส่วนช่วยลดความกดดันทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้น

“โดยเฉพาะต่อท่านนายกรัฐมนตรีในช่วงเวลานี้ ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดความชะงักงันในการบริหารราชการบ้านเมืองได้ เรามาคิดด้วยกันแล้ว คิดว่าออกเสียในช่วงนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการปรับ ครม.ก็ตาม”

พางเส้นสุดท้ายสมคิด-4 กุมาร

เบื้องหลังการอยู่-การไป และเป็นพางเส้นสุดท้ายในการตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งสุดท้ายทางการเมืองของนายสมคิด-4 กุมารคือ “พล.อ.ประยุทธ์” ส่งไลน์ส่วนตัวไปถึงนายสมคิด

ก่อน พล.อ.ประยุทธ์จะลงพื้นที่จังหวัดระยองเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นำไปสู่การแยกทาง-โบกมือลา เป็นการจากไปที่ไม่ได้เห็นหน้า แม้แต่งงานกองทุนหมู่บ้านที่จังหวัดชุมพรที่นายสมคิดมีนัดหมายตัดริบบิ้นก็ต้องยกเลิกไป **“รู้สึกลำบากใจ รู้สึกแย่ ไม่รู้จะพูดต่อหน้าอย่างไร”** พล.อ.ประยุทธ์แสดงความรู้สึกในใจถึงความจำเป็นของการปรับ ครม.

โดยเฉพาะทีมเศรษฐกิจ ด้วยเหตุผลทางการเมือง ก่อนนายสมคิดจะตอบกลับว่า **“ไม่มีปัญหา ขอให้สบายใจได้ รู้สึกถึงความจำเป็น เข้าใจว่าในทางการเมืองนายกฯ หลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ต้องกังวล โดยส่วนตัวอย่างที่ได้แจ้งกับนายกฯไว้**

อยากกลับไปรักษาสุขภาพ เพราะสุขภาพแย่มาก” “อุตตม” บอกว่า ไม่ทราบรายละเอียดของการปะทะทางความคิดของผู้ใหญ่ 2 คน “พวกเรามีเหตุผลของเราในการลาออก เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารบ้านเมือง นำพาบ้านเมืองผ่านวิกฤตไปได้ ส่วนใครจะมารับหน้าที่ต่อไม่ทราบได้ แต่เชื่อว่านายกฯมีความสามารถในการเฟ้นคนที่มีความสามารถมาร่วมทีม”

“และไม่มียะไรฝากเป็นพิเศษ ทราบอยู่แล้วว่าเรื่องเศรษฐกิจต้องร่วมมือร่วมใจกันไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง”

ฝ่ายหนึ่ง หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง”

โควตากลาง ยืด “ป่าโมเดล”

การลาออกของนายสมคิดและ 4 กุมาร เปิดทางให้เกิดการปรับ ครม.ประยุทธ์ 2/2 ทำให้ **“โควตากลาง”** ต้องเขย่าขวดกันใหม่ ซึ่งมีทั้งหมด 7 ตำแหน่ง ดังนี้

1.รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) 2.รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง (พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 3.รองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมาย (นายวิษณุ เครืองาม) 4.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 5.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม (พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล) 6.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา) และ 7.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอุตตม สาวนายน)

แนวทางการปรับ ครม.ประยุทธ์ 2/2 โดยใช้ **“กลไกการเมือง”** ที่เรียกว่า **“ป่าโมเดล”** คือการบริหารเศรษฐกิจ-ความมั่นคงในยุครัฐบาล พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ด้วยการตัดโควตาจากพรรคร่วมรัฐบาลมาเป็น **“โควตากลาง”** ของนายกฯ เพื่อทำให้นายกฯ และรัฐมนตรีที่มาจาก **“คนนอก”** ปลอดภัยจากการถูกกดดันทางการเมือง

ปลอดภัยจากการถูกกดดันทางการเมือง

ปลอดภัยจากการถูกกดดันทางการเมือง

ปลอดภัยจากการถูกกดดันทางการเมือง

ปลอดภัยจากการถูกกดดันทางการเมือง

ปลอดภัยจากการถูกกดดันทางการเมือง

ปรับเล็ก-เน้นทีมเศรษฐกิจ

สูตรการปรับ ครม. และคุณสมบัติของรัฐมนตรี เป็นไปตามคำประกาศิตของนายกฯ ที่ระบุไว้ต่างกรรมต่างวาระ มีการสับเปลี่ยนกำลัง “คนใน” โควตาพรรคต้องมี “คนนอก” ที่ไม่ได้เป็น ส.ส. (นายกรัฐมนตรีกำลังเจรจา) ต้องมีคนทีไวใจใน “โควตากลาง” ของนายกฯ และเป็นคนที่มิชื่อเสียงด้านเศรษฐกิจ ส่วนโควตาพรรคร่วม กระทรวง “สำคัญ” นายกฯ ขอสิทธิคัดเลือกเอง ไม่เอาคนสีเทา ส่วน “โควตาพรรคร่วมเท่าเดิม” สำหรับตำแหน่งรัฐมนตรีที่จะถูกปรับออก-ปรับเข้า-สลับเก้าอี้ในโผ ครม.2/2 เป็นการ “ปรับเล็ก” เฉพาะทีมเศรษฐกิจ-ไม่แตะโควตาพรรคร่วมรัฐบาล

1.รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด) 2.รมว.คลัง (นายอุตตม) มีทั้งเป็น “คนใน” และ “คนนอก” ที่เป็นที่ยกย่อง พล.อ.ประยุทธ์ในระบบ-นอกระบบติดอยู่ในโผแคนดิเดต “**ตรีทีมเศรษฐกิจ**” ตัวเต็งรองนายกรัฐมนตรีที่จะมาแทน นายสมคิดมีชื่อ “คนนอก” อย่าง “**ประสาร ไตรรัตน์วรกุล**” อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ปัจจุบันเป็น 1 ในคณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในศูนย์โควิด-19 “**ทศพร ศิริสัมพันธ์**” เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2563 ซึ่งมีบทบาท-อยู่ในคณะกรรมการในศูนย์โควิด-19 เกือบทุกชุด โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการกู้เงิน 4 แสนล้าน และคณะทำงานที่จะตั้งขึ้นมาใหม่อย่างไม่เป็นทางการ เพื่อขงมาตรการแก้วิกฤตเศรษฐกิจ ขึ้นตรงต่อ พล.อ.ประยุทธ์ ขณะที่ตำแหน่งขุนคลัง-รมว.คลัง ชื่อที่มาแรงที่สุดคือ “**ปรีดี ดาวฉาย**” ประธานสมาคมทนายไทย เป็น 1 ใน 6 อดีตรัฐมนตรี-คณะที่ปรึกษาของนายกฯ และอาจควบตำแหน่งรองนายกฯ รวมถึง “**เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ**” 1 ในคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีที่เป็น “เต็งจ๋า” ขึ้นแท่นเป็น “ผู้ว่าการแบงก์ชาติคนใหม่” เป็น lender of last resort ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์

นอกจากนี้ ยังมี “ชื่อสำรอง” อย่าง “**บุญทักษ์ หวังเจริญ**” หนึ่งในคณะที่ปรึกษาของนายกฯ ปัจจุบันเป็นบอร์ดการบินไทยชุดกู้วิกฤตล้มละลาย “**ปิติ ตันตเกษม**” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย (TMB) “**สุพัฒน์ พงษ์ พันธุ์มีเชาว์**” อดีตประธานกรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ศึกชิงชุมทรัพย์สุดขอบฟ้า

โผที่สสำหรับตำแหน่ง รมว.พลังงาน ก่อนหน้านี้ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม หัวหน้ากลุ่ม “สามมิตร” เคยแสดงความจำเป็นต้องการเข้ามานั่ง รมว.พลังงานแทนนายสนธิรัตน์ แต่ล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ ยืนยันจะต้องเป็น “**โควตากลาง**” และกระทรวงนี้คือ ปฐมเหตุ-จุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเขย่าโครงสร้างอำนาจพรรคพลังประชาชน ชื่อของ “**ไพรินทร์ ชูโชติถาวร**” อดีต รมช.คมนาคม ในยุครัฐบาล คสช.และคว้าตำแหน่ง 1 ใน 6 คณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี กลับเข้ามาติดโผ และมาแรงอีกครั้ง “**ไพรินทร์**” ใหญ่กว่าเดิม มีโผระบุให้เป็น “รองนายกฯ ควบ รมว.พลังงาน”

“อนุชา-นฤมล” ลุ้นเก้าอี้ตัวโง่

อีกตำแหน่งหนึ่ง-รมช.คลังก่อนหน้านี้มีความเคลื่อนไหวของ “**อนุชา นาคาศัย**” เลขาธิการพรรค และ “**นฤมล ภิญโญสินวัฒน์**” ยังต้อง “ลุ้นตัวโง่” โดยเปิดตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไว้ลอบใจคนนอกหัก ส่วนกระทรวงอุดมศึกษา-กระทรวงแรงงาน-กระทรวงการต่างประเทศ “ยังไม่ลงตัว” หลังจากนายสุวิทย์ลาออกจากตำแหน่ง ขณะที่ “**ดอน ปรมัตถ์วินัย**” รมว.ต่างประเทศ-โควตากลางของพล.อ.ประยุทธ์ กำลังจะถอดใจหรือไม่ โดยเฉพาะ “**คุณชายเต่า**” ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน ยื่นใบลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชาชนไทย (รปช.) ซึ่ง “**สุเทพ เทือกสุบรรณ**” จัดแจงส่งชื่อ “**เอนก เหล่าธรรมทัศน์**” จับจองเก้าอี้ไว้ ต้องจับตาดูว่า พล.อ.ประยุทธ์

จะ “สลับเก้าอี้ 3 ตัว” อย่างไรเพื่อโยกนายอเนกไปนั่งเก้าอี้กระทรวงการต่างประเทศหรือเจ้ากระทรวง อว. “เปิดทาง” ให้ “สุชาติ ชมกลิ่น” ส.ส.ชลบุรี-ทหารเอกบึกป้อมได้ “สมหวัง”

จับตาเก้าอี้มั่นคง 3 ทหารเสือ

สำหรับ “กระทรวงความมั่นคง” ที่มี 3 ทหารเสือ-3 ป.กุมบังเหียน ทั้งกระทรวงกลาโหมที่มี พล.อ.ประยุทธ์ บัญชาการกองทัพ กระทรวงมหาดไทยที่มี “บึกป้อม” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา อาจโยก “พล.อ.ประวิตร” หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ที่ขณะนี้สวมหมวกนักการเมืองเต็มตัวไปคุมเกมการเลือกตั้งท้องถิ่นในตำแหน่ง รมว.มหาดไทยแทน ส่วน “บึกป้อม” ในฐานะอดีตผู้บัญชาการกองทัพบก-หุ้นส่วนการรัฐประหาร 2 ครั้ง ล่าสุดอาจจะถูกสลับมานั่ง เป็น รมว.กลาโหมแบ่งเบาภาระ พล.อ.ประยุทธ์

กระชับอำนาจ 3 ทหารเสือ-ความมั่นคง อยู่ยาว 8 ปี

อ้างอิง : <https://www.prachachat.net/politics/news-493604>

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 - 16:53 น.

นิรโทษกรรมเพื่อเปิดทางสู่วิถีใหม่หลังโควิด-19 : โดย โคทม อาริยา



นายกรัฐมนตรีกำลังเดินสายพูดคุยกับหลายฝ่าย ซึ่งคงไม่เป็นข่าวเสมอไปยกเว้นเมื่อไปพูดคุยกับสื่อมวลชน เพราะสื่อมีหน้าที่บอกกล่าวต่อประชาชนอยู่แล้ว ผมเดาว่าการเดินสายครั้งนี้เป็นไปตามคำกล่าว ของนายกฯ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ว่าจะ

- 1) ผนึกทุกภาคส่วนร่วมวางแผนอนาคตประเทศไทย
- 2) ให้ผู้มีส่วนได้เสียตัวจริงเป็นผู้ประเมินผลงานภาครัฐ
- 3) กำหนดนโยบายสำคัญเร่งด่วนที่สร้างประโยชน์แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม “ไม่ปล่อยให้เกมการเมืองที่ไม่สุจริต มาดึงรั้งการก้าวไปข้างหน้าของประเทศ”

ในการพูดคุยกับหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง มีเรื่องที่น่าสนใจต่อนายกรัฐมนตรีคือ การผ่านวิกฤติครั้งนี้ต้องดึงมือฝ่ายค้านเข้ามาร่วมเผชิญวิกฤติด้วย ทั้งปัญหาการเมืองและความขัดแย้งไว้ข้างทาง เราต้องเดินผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน นายกรัฐมนตรีกล่าวตอบว่า รัฐบาลต้องระงับการใช้จ่ายไม่ให้เกิดการทุจริตและเตรียมงบสำรองเอาไว้ ขณะนี้มีคณะทำงานที่ปรึกษานายกฯหลายชุด ล้วนมีศักยภาพ รวมถึงมี ครม. เศรษฐกิจ โดยนายกฯได้นำข้อมูลทั้งหมดมาบูรณาการ ร่วมกันดูแลทุกภาคส่วน ประเด็นคือ นายกฯ นักการเมือง ข้าราชการ สื่อสารมวลชน มองเฉพาะหน้ามากเกินไป ทำอย่างไรจะเปลี่ยนหลักคิดมาเป็น มองให้ไกล มองให้กว้าง อยากให้ทุกคนเดินหน้าสู่ออนาคต ไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน

ในเรื่องการสร้างความปลอดภัย ขณะนี้มีคณะทำงานด้านนี้อยู่แล้ว แต่นายกฯยังไม่ได้ทำด้วยตนเอง

ขณะนี้ ปัญหาใหญ่คือเศรษฐกิจ ซึ่งคาดว่าในสองปีนี้ คงยังไม่ฟื้นคืนสู่ปกติเดิม คำถามก็คือ จะถือโอกาสของวิกฤติ คิดใหม่ที่เราไม่จำเป็นต้องคืนสู่ปกติเดิมได้ไหม ไม่จำเป็นต้องเน้นการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) นายกฯกล่าวเองว่า “หลักการของผมคือเท่าเทียมด้านโอกาส” เราจะไปสู่ปกติใหม่ (new normal) ที่เน้นการลดความเหลื่อมล้ำมากกว่าการเพิ่ม GDP ได้ไหม หากเห็นด้วยตามนี้ มาตรการทางเศรษฐกิจก็ไม่ควรจะเน้นการกระตุ้นการบริโภค การเพิ่มการใช้จ่ายของครัวเรือน การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ ฯลฯ ใช่หรือไม่ หากควรเน้นการผลิตและการมีงานทำในระดับฐานราก การส่งเสริมผู้ผลิตรายย่อยให้เข้าถึงตลาดโดยลดการพึ่งพาคนกลาง การศึกษาเพื่อความเชื่อมั่นและการปลดปล่อยจากพันธนาการทางความคิด ฯลฯ

นายภายังกล่าวอีกว่า “หลักการของผมคือเท่าเทียมด้านกฎหมาย” แต่กฎหมาย เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญ แม้จะเขียนดีในเรื่องความเท่าเทียมกันโดยทั่วไป แต่พอมาถึงการคงอำนาจ รัฐธรรมนูญก็เอื้อต่อนายกฯและมลมิตรของท่านอยู่ดี องค์กรอิสระที่มีขึ้นเพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (มิให้ลุแก่อำนาจต่อพลเมือง) กลายเป็นองค์กรเพื่อค้ำจุนความคิดของระบบราชการในนามของสิ่งดี ๆ เช่น จริยธรรม ความสุจริต และพร้อมเล่นงานฝ่ายที่ถูกตีความว่าเป็นภัยต่อผู้มีอำนาจ จึงอยากร้องขอต่อนายกรัฐมนตรีว่า การสู้ภัยโควิด – 19 ไปด้วยกันนั้น น่าจะหมายรวมถึงการปฏิรูประบบยุติธรรม และการแก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวดว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (มาตรา 256) และในหมวดอื่น ๆ ที่แก้ไขได้สะดวกขึ้นหากมีการแก้ไขมาตรา 256 แล้ว

ภายใต้ความพยายามของนายภายที่จะผนึกทุกภาคส่วนเพื่อวางอนาคตของประเทศ ได้มีการเสนอไปแล้วว่า ภาคส่วนที่ควรผนึกภาคส่วนหนึ่งได้แก่ฝ่ายค้าน ส่วนภาคส่วนอื่น นายภาย่อมถนัดอยู่แล้วที่จะเชิญมาหนุนเสริมการวางอนาคต โดยเฉพาะผู้กุมอำนาจทางเศรษฐกิจและการเงิน แต่โจทย์ที่สำคัญคือ จะมีวิธีการใดที่จะทำให้ผู้ที่ไม่ค่อยจะมีอำนาจทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ รู้สึกว่าตนเองเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ กล่าวคือ มีผู้รับฟังพวกตน และมีการกำหนดนโยบายการพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของพวกตน

วิธีการใดเล่าที่เราจะนำมาใช้เพื่อระดมความเห็นของคนจำนวนมากให้มาช่วยกันขบคิดปัญหาาก ๆ ของชาติ ผมมีข้อเสนอเบื้องต้นว่าเราน่าจะใช้วิธีที่เรียกว่า “การถกแถลงแห่งชาติ” (National Deliberation) การถกแถลงหมายความว่า เรายกประเด็นขึ้นมาหนึ่งประเด็น แล้วมา “ถก” ถึงข้อดีข้อเสีย มาอภิปราย มาอธิบายในแง่มุมของเรา โดยการแถลงแจงเหตุผลให้ชัดเจน ถ้าเป็นไปได้ก็กล่าวถึงประเด็นย่อยต่าง ๆ ในฐานะที่เป็นทางเลือกที่มีข้อดีข้อเสียโดยเปรียบเทียบกับประเด็นทางเลือกอื่น ๆ ในขณะที่ผู้เข้าร่วมถกแถลง (ซึ่งมีได้หลายฝ่าย หลายกลุ่ม) ก็ตั้งใจฟัง แล้วจึงถึงคราวที่ฝ่ายอื่นจะแถลงแจงเหตุผลบ้าง กระบวนการนี้คล้ายการระดมสมอง แต่เราสามารถยกเหตุผลมาโต้แย้งหักล้างกันได้ โดยไม่ต้องมีข้อสรุปว่า ฝ่ายใดมีโหวตดีกว่า มีเหตุผลดีกว่า มีผู้เห็นด้วยมากกว่า ผลการถกแถลงนั้นจะถูกรวบรวมเป็นรายงานสรุปโดยผู้จัดการถกแถลง เพื่อนำเสนอต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจ ที่จะต้องเลือกประเด็นที่น่าจะเหมาะสมที่สุด (optimal) ในการนำไปปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบต่อไป

ถ้าจะจัดให้มีการถกแถลงแห่งชาติ ก่อนอื่นอาจจะต้องมีคณะทำงานในระดับชาติ (ดูเหมือนนายกรัฐมนตรีจะชอบใช้คำนี้ เพื่อให้ดูว่าไม่ใหญ่โตเกินไป) เพื่อกำหนด “หมวดนโยบาย” ในการวางอนาคตของประเทศในวิถีใหม่ หมวดนโยบายอาจตรงกับการจัดหมวดตามยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านที่นายภายกล่าวถึงหรือไม่ก็ได้ อันที่จริงควรต้องปรับให้ต่างออกไปโดยให้ยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของโลกและของประเทศที่กำลังเปลี่ยนไป สำหรับแต่ละหมวดนโยบายที่คณะกรรมการถกแถลงแห่งชาติกำหนด ควรจะมีคณะทำงานการถกแถลงในหมวดนโยบายนั้น ๆ เช่น ถ้ามีนโยบายแห่งชาติ 7 หมวด ก็มีคณะทำงาน 7 คณะมีหน้าที่หลักในการจัดหมวดนโยบายหรือแยกแยะหมวดนโยบายแห่งชาติออกเป็นแผนงานยุทธศาสตร์ เช่น แต่ละนโยบายแห่งชาติมีแผนงานยุทธศาสตร์ 5 ถึง 9 แผน ที่กล่าวมานี้เป็นเพียงการวางกรอบเบื้องต้น ยังไม่เริ่มถกแถลงอย่างกว้างขวาง คือถกแถลงแต่เพียงในหมู่คณะทำงานทั้งสองระดับ

การถกแถลงควรมีขึ้นในระดับของกลุ่มจังหวัดที่มีลักษณะที่สอดคล้องกัน ทั้งในด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ ฯลฯ คณะทำงานในกลุ่มจังหวัดควรประกอบด้วยภาคีที่สำคัญ อาทิ ภาคราชการ (ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น) ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคมและวิชาการ สำหรับแผนยุทธศาสตร์แต่ละแผน คณะทำงานกลุ่มจังหวัดจะกำหนดโครงการหรือประเด็นที่สำคัญและจัดทำข้อเสนอทางเลือกพร้อมเหตุผล

ประกอบสำหรับโครงการหรือประเด็นนั้น ซึ่งควรสอดคล้องกับบริบทของกลุ่มจังหวัดด้วย จากนั้นจึงจัดให้มีการถกแถลง จนพอสรุปข้อดีข้อเสียของโครงการหรือประเด็นทางเลือกต่าง ๆ จัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อคณะทำงานหมวดนโยบาย ซึ่งจะจัดทำรายงานที่ประกอบด้วยแผนงานและโครงการสำหรับแต่ละนโยบาย เสนอสภาผู้แทนราษฎร และ คณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการออกกฎหมายและการกำหนดนโยบายแห่งชาติที่เป็นวิถีใหม่สำหรับอนาคตของประเทศต่อไป

อย่างไรก็ดี ความเห็นอกเห็นใจและการร่วมมือกันจะเกิดขึ้นยาก หากหลายคนยังอัดอั้นตันใจ มีความรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรม ซึ่งนายกฯได้ตั้งหลักการข้อที่สามไว้เพื่อแก้ปัญหาหนี้ โดยกล่าวว่า “หลักการของผมคือความเท่าเทียมด้านความเป็นธรรม” นั่นเอง ผู้ที่ต่อสู้ทางการเมืองในรอบสิบกว่าปีที่ผ่านมาหลายคนยังขุนเคืองกับผลกระทบทั้งทางวัตถุและจิตใจอันเนื่องมาแต่การต่อสู้นั้น ไม่มีประโยชน์ที่จะกล่าวถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน (solidarity) ถ้าในใจยังรู้สึกถึงกำแพงที่ขวางกั้นอยู่ นายกฯบอกว่ามีคณะทำงานด้านการสร้างความปรองดองแล้ว อันที่จริงควรเร่งรัดให้คณะทำงานนี้เสนอข้อคิดเห็นต่อสังคมในลำดับก่อน ก่อนที่จะเดินหน้ากระบวนการถกแถลงเพื่อวิถีใหม่ที่ต้องใช้เวลาพอสมควร

ก่อนอื่น ยากร้องขอให้นายกฯปรับทัศนคติจากระบบคิดแบบทหารคือ การบัญชาการ การควบคุม และการสื่อสาร (command control and communication CCC) โดยหันมาเห็นประโยชน์ของความคิดแผ่กว้างที่รวมทุกฝ่ายได้ด้วยใจจริง เพื่อมีทัศนคติในวิถีใหม่ นายกฯน่าจะคุยกับคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณและทางความคิดที่ข้ามพินชีตแบ่งในสังคม ปัญหาคือว่า คนในสังคมยังเห็นต่างว่าผู้นำทางจิตวิญญาณเหล่านั้นคือใคร เขาหรือเธอจะสนใจเสนอทางออกให้แก่สังคมผ่านนายกฯหรือไม่ ผมคิดถึงคนหลายคนและขออนุญาตเอ่ยนามบางคนด้วยความเคารพ ขอเริ่มด้วยผู้อาวุโสในวัยแปดสิบกว่า เช่น หมอประเวศ คุณอนันท์ อาจารย์สุลักษณ์ ในวัยหกสิบ – เจ็ดสิบปี เช่น พระพรหมคุณวชิโรดม พระไพศาล อาจารย์ประมวล ป้ามล (ทิวา) อาจารย์มารค อาจารย์ชัยวัฒน์ คุณนารี และในวัยถัดลงมา เช่น อาจารย์วิจักขณ์ คุณชญาธิษฐ์ ผู้อ่านที่คุ้นเคยกับเรื่องความปรองดองหรือสันติวิธี คงเคยได้ยินชื่อของเขาเหล่านี้มาบ้าง ถ้านายกฯได้ปรึกษาผู้นำที่มีความสามารถในการใช้ปัญญาญาณร่วมกับความคิดวิเคราะห์ มีความเมตตาสูงและถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เชื่อว่าจะให้สติและปณิธานอันจำเป็นต่อการสร้างวิถีใหม่ของสังคมไทย แถมยังอาจได้แนวคิดเรื่องความปรองดองที่ชัดเจนด้วย

แนวทางสู่ความปรองดองอาจเลียนแบบของแอฟริกาใต้คือ การตั้งคณะกรรมการความจริงและการคืนดี (Truth and Reconciliation Commission) หรือต่อยอดจากศึกษาของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย แต่แนวทางเช่นนี้จะมีกระบวนการที่ยืดเยื้อและไม่แน่ว่าจะได้ “ความจริง” ดังที่ตั้งใจ อีกแนวทางหนึ่งการออกกฎหมายนิรโทษกรรม ซึ่งเข้าใจว่าคณะทำงานของนายกฯกำลังศึกษาอยู่ รัฐบาลก่อน ๆ เคยพยายามใช้แนวทางการนิรโทษกรรมผู้กระทำผิดด้วยแรงจูงใจทางการเมือง แต่ก็ไม่สำเร็จ คณะทำงานอาจจะต้องสรุปบทเรียนหลังจากได้ปรึกษาผู้นำที่มีปรีชาญาณบางคน

ข้อเสนอของผมคือ ขอให้สร้างแนวทางการปรองดองที่จริงจัง อันจะเปิดทางสู่การร่วมกันสร้างวิถีใหม่ ด้วยจิตใจที่ปล่อยวางความขุนเคือง

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/article/news_2271367

ปากน้ำระอุ ฝ่ายค้าน ไม่มีหัว “กรุง” ลอยลำหรือโดนรุมจนร่วง



เข้าสู่ช่วงนับถอยหลังสู่วัน”ปากน้ำเดือด“กันแล้ว เพราะตอนนี้ได้เข้าสู่การหาเสียงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ ที่จะมีการลงคะแนนกันในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคมนี้

ถึงตอนนี้ แวดวงการเมือง ยังยกให้ “น้ำเอ็ด-กรุงศรีวิไล สุทินเผือก” ส.ส.เมืองปากน้ำ สองสมัย แชมป์เก่าจากค่ายพรรคพลังประชารัฐ ยังเป็นเต็งหนึ่ง มีโอกาสจะป้องกันแชมป์ไว้ได้อีกรอบ แม้จะโดน “3 รุม 1” จากพรรคร่วมฝ่ายค้าน ที่ต่างฝ่ายต่างเล่นบทเอกเทศ ขอส่งคนลงชิงชัยด้วย คือ “สลิลทิพย์ สุขวัฒน์ จากพรรคเพื่อไทย” คู่ปรับเก่า - “อิศราวุธ ฒ น่าน จากพรรคก้าวไกล” ที่ลงมาแทน ตรียวรรณ์ อิมใจ อดีตผู้สมัคร ส.ส.สมุทรปราการเขต 5 อนาคตใหม่ ตอนปี 2562 หลังแกนนำพรรคก้าวไกล มองว่า อิศราวุธ ที่เป็นนักธุรกิจ มีเครือข่ายในพื้นที่มากกว่า น่าจะมีโอกาสชนะมากกว่า และ “มานะ บุญมาก จากพรรคเสรีรวมไทย” ที่ชื่อหลังคงเป็นยุทธศาสตร์การเมือง ของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคที่มักจะส่งคนของเสรีรวมไทยลงสมัครทุกสนามเลือกตั้งซ่อม ที่ไม่ได้หวังชัยชนะอะไร นอกจากต้องการทำให้พรรคเป็นที่รู้จักให้มากที่สุด เพื่อผลในการเลือกตั้งใหญ่ครั้งหน้า

ปัจจัยที่หลายฝ่ายมองว่า กรุงศรีวิไล สุทินเผือก น่าจะกุมแต้มต่อ แม้จะโดนฝ่ายค้านขนาบข้าง ไล่บี้ทั้งชาย-ชวา มีเหตุผลหลักๆ เช่น

-เป็นแชมป์เก่า ที่มีฐานเสียง คະแนนเดิมอยู่แล้ว

ซึ่งโดยปกติ หากส.ส. นักการเมือง คนไหน ไม่ทำตัวแย่ ทั้งประชาชน ละเลยพื้นที่ โดยมีการลงพื้นที่ต่อเนื่อง หลังเลือกตั้ง ในทางการเมือง คະแนนส่วนใหญ่จะมีแต่ขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา กรุงศรีวิไล บอกว่าแม้ตอนถูกศาลฎีกาฯ สั่งให้หยุดพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นส.ส.หลายเดือนก่อนถูกใบเหลือง ก็ลงพื้นที่ต่อเนื่อง ดังนั้น หากผลเลือกตั้งออกมา กรุงศรีวิไล แม้ต่อให้ชนะ แต่หากได้คະแนนน้อยกว่ารอบที่แล้ว 41,745 คະแนน แสดงว่าในพื้นที่กระแสนิยมส่วนตัว มีปัญหาแล้ว

-ความเป็นส.ส.รัฐบาล ทำให้กุมความได้เปรียบ

เพราะโดยหลักแล้ว หากไม่ใช่จังหวัดหรือภาคที่เป็นฐานเสียงแบบ ภูมิภาคนิยม เช่น ภาคอีสาน ต้องเพื่อไทย - ภาคใต้ ต้องประชาธิปัตย์ แม้ความเชื่อ กระแสคิดดังกล่าวช่วงหลังจะลดน้อยลง เห็นได้จากเช่น ผลเลือกตั้งซ่อมที่ขอนแก่น ที่พลังประชารัฐ ชนะเพื่อไทย แต่ส่วนใหญ่ เวลาเลือกตั้งซ่อม จะพบว่าโดยสถิติของการเมืองไทย คนจะเลือก

ส.ส.พรรครัฐบาลมากกว่าฝ่ายค้าน เพราะมองว่า เลิกไปแล้วจะเป็นประโยชน์กับพื้นที่มากกว่า โดยเฉพาะเรื่องการ พัฒนาพื้นที่

-ผู้ใหญ่ในรัฐบาลและในพรรคพลังประชาชน จะให้การสนับสนุนให้ กรุงศรีวิไล ต้องชนะเลือกตั้งให้ได้

จริงอยู่ว่า ตอนนี้ พรรคร่วมรัฐบาล มีเสียงส.ส.เกินกึ่งหนึ่งไปมากแล้ว ทำให้ 1 เสียงจากสนามเลือกตั้งซ่อม สมุทรปราการ จึงไม่มีผลทางการเมืองเท่าไรกับเสถียรภาพรัฐบาล แต่จุดสำคัญคือมันเป็น “ศึกแห่งศักดิ์ศรี” เพราะ หากพลังประชาชน พรรคแกนนำรัฐบาลแพ้เลือกตั้งซ่อมให้ฝ่ายค้าน ผลทางการเมืองจะถูกขยายผลว่า “รัฐบาลกระแส ตก -พลังประชาชนลง”

ยิ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งแรก ในยุคที่ บิ๊กป้อม พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรค หาก กรุงศรี วิไล แพ้เลือกตั้ง บิ๊กป้อม ก็เสียหน้า -เสียแรงค์ อนุชา นาคาศัย เลขาธิการพรรค ว่าที่รัฐมนตรี ก็เสียฟอร์ม ที่เป็น เลขาธิการพรรค แล้วทำให้พรรคแพ้เลือกตั้ง รวมถึง “บ้านใหญ่อศวเหม” ของ เสี่ยเอ๋ ชนม์สวัสดิ์ อศวเหม ในฐานะ เจ้าของพื้นที่ หัวหน้าทีมสมุทรปราการ ก็ยอมเสียเครดิตในสายตาของแกนนำพลังประชาชน จึงทำให้ แกนนำพลัง ประชาชน จะต้องมาช่วย กรุงศรีวิไล อย่างเต็มที่ เพื่อแบก กรุงศรีวิไล กลับเข้าสภาให้ได้ ไม่อย่างนั้น “บิ๊กป้อม-เสี่ย แองค์-ตระกูล อศวเหม” เสียหายหนัก

-ฝ่ายค้าน ตัดคะแนนกันเอง โดยเฉพาะเพื่อไทยกับก้าวไกล

โดยเมื่อดูจากผลคะแนนเลือกตั้งปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่ง กรุงศรีวิไล จากพรรคพลังประชาชน เอาชนะมาได้ โดย ได้คะแนนอยู่ที่ 41,745 คะแนน ส่วน สลิลทิพย์ พรรคเพื่อไทย ได้ 33,007 คะแนน และอันดับสาม ตรัยวรรณ อิมใจ จากพรรคอนาคตใหม่ หรือ พรรคก้าวไกลในปัจจุบัน ที่ได้ 31,430 คะแนน ซึ่งก็อย่างที่รู้กัน คะแนนของ ตรัยวรรณ คือ คะแนนกระแส “อนาคตใหม่-ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ล้วนๆ ที่ก็น่าจะยังมีผลต่อเนื่องมาถึงพรรคก้าวไกล เช่นกัน โดย เมื่อทั้ง เพื่อไทย-ก้าวไกล แกนนำทั้งสองพรรค ต่างเปิดหน้า ประกาศพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งรอบนี้ กันเต็มเหนี่ยว เห็นได้จาก วันรับสมัคร เมื่อ 16 ก.ค.ที่ผ่านมา พรรคเพื่อไทย “สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค” พร้อมด้วยแกนนำพรรคอีก บางส่วน ไปให้กำลังใจ นางสลิลทิพย์กันอย่างคึกคัก หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ถึงกับระบุว่า มั่นใจว่านางสลิลทิพย์จะชิง พื้นที่กลับมาเป็นของพรรคเพื่อไทยได้ และการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วได้ลำดับที่ 2 จึงมีความจำเป็นที่จะต้องกลับมากู้ สถานการณ์ ส่วน พรรคก้าวไกล พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรค ก็ไม่น้อยหน้า เดินทางไปให้กำลังใจ อิศราวุธ ในวันรับ สมัครและประกาศก้อง จะสามารถคว้าชัยชนะในครั้งนี้ได้ เลยกลายเป็นเดิมพันสำคัญของ ทั้ง “เสี่ยพงษ์ สมพงษ์” ที่ หวังทำให้เพื่อไทยชนะการเลือกตั้งซ่อมให้ได้บ้าง หลังพ่ายแพ้มาตลอดทั้งที่ ขอนแก่น-กำแพงเพชร ยิ่งที่ผ่านมา ผลงาน การนำทัพพรรคเพื่อไทยเกือบจะครบหนึ่งปีแล้ว ยังไม่มีอะไรโดดเด่น หากรอบนี้ เพื่อไทย แพ้อีก บารมี เสี่ยพงษ์ ใน พรรคเพื่อไทย จะยิ่งทรุดลงไปอีก ทำให้ เพื่อไทย ก็ต้องหุ้มเต๋มที่ เพื่อเอาชนะให้ได้ กลบกระแส เพื่อไทย สาละวันเตี้ย ลง

ก็เช่นเดียวกับ “พิธา-หัวหน้าพรรคก้าวไกล” ก็คาดหวังว่า หากกุมชัยชนะได้ ก็จะเป็นการเปิดตัว พรรคก้าว ไกล ในสนามเลือกตั้งแบบสวยงาม ที่พรรคเข้าสู่สนามเลือกตั้งครั้งแรกในนามพรรคก้าวไกล ก็ได้ชัยชนะ แถมยังเป็นชัย ชนะในยุคที่ตัวเอง นำทัพเป็นหัวหน้าพรรค ยิ่งเป็นการเอาชนะ พรรคแกนนำรัฐบาลอย่างพลังประชาชนได้ เรียกได้ว่า หากทำสำเร็จ “พิธา ก็หล่อเลย” จะได้สลัดคราบเงาของ ธนาธร ได้เสียที เมื่อเป็นอย่างที่เห็น ทั้ง เพื่อไทย-ก้าวไกล

แข่งกันแบบไม่มีหลักให้กันเช่นนี้ เลยทำให้ ประชาชนในพื้นที่ หากเป็นกลุ่มที่ไม่ชอบรัฐบาล อยากให้พื้นที่มีส.ส.ฝ่ายค้านบ้าง ก็ต้องซังใจกันแล้วว่า จะเลือก เพื่อไทยหรือก้าวไกล ดี

ผลก็เลย เลี้ยงไม่พิน การตัดคะแนนตนเองของเสียงประชาชนที่จะเลือกฝ่ายค้าน มีให้เห็นแน่

มันก็เลยจะไปเข้าทาง กรุงเทพมหานคร อันเป็นทฤษฎีการเมือง ที่ผู้ช่าของหลายสำนัก เห็นตรงกัน แต่พากฝ่ายค้าน ก็ดูเหมือนจะยัง คาดหวังไว้ว่า ในช่วงโค้งสุดท้าย อาจมีจุดพลิกบางอย่าง ที่เป็นตัวแปรแทรกซ้อนเข้ามา จนทำให้ประชาชนในพื้นที่ เกิดเปลี่ยนมุมมองใหม่ เช่น เกิดกระแสในพื้นที่ว่า ต้องเลือกฝ่ายค้าน ดีกว่า เลยตัด ตัวเลือกอย่าง กรุงเทพมหานคร-พลังประชารัฐ ออกไป แล้วเหลือแค่สองตัวเลือกคือ เพื่อไทยหรือก้าวไกล จนทำให้ คะแนนอันดับที่ 1 กับที่ 2 จะเป็นการชิงกันเองระหว่าง เพื่อไทยกับก้าวไกล

ทว่า แนวคิดเชิงนี้ของฝ่ายค้านบางปีก กับความเชื่อข้างต้น ดูเหมือน ในความเป็นจริง ความเป็นไปได้ มีน้อยหรือแทบเป็นไปได้ยาก

สภาพความเป็นไปข้างต้น เลยทำให้ ถึงตอนนี้ แวดวงการเมืองมองว่า ปัจจัยทั้งหมด อาจส่งผลทำให้ กรุงเทพมหานคร-พลังประชารัฐ ลอยลำ ชนะเลือกตั้งซ่อมได้อีกนัด เป็นนัดที่ 4 ติดต่อกันจาก ขอนแก่น-กำแพงเพชร-ลำปาง แต่ที่แวดวงการเมืองเห็นตรงกันก็คือ แม้ กรุงเทพมหานคร มีโอกาสสูง แต่ก็ยังฟันธง ชัดๆ ไม่ได้ ยังไงก็ต้องรอดูถึงสักช่วงต้นๆ เดือนสิงหาคม ถึงจะชี้ชัดได้ เพราะอาจมีตัวแปรใหม่ๆ เข้ามา ทำให้สถานการณ์เปลี่ยน โดยเฉพาะหาก กรุงเทพมหานคร การด์ตก-ประมาท

ที่พูดกันตอนนี้ว่า โอกาสชนะใส ๆ ก็ไม่แน่ อาจหืดขึ้นคอ ก็ได้ ใครจะไปรู้

อ้างอิง : <https://theagenda-thai.com/archives/16431>

แถลงการณ์'เยาวชนปลดแอก'ขออนาคตที่ดีขอประเทศของปชช.



"กลุ่มเยาวชนปลดแอก" อ่านแถลงการณ์ เรื่องประเทศเป็นของปชช. เผย ไม่ขออะไรมากกว่าอนาคตที่ดี ขอรบ. ฟังเสียงปชช. มาจากปชช. ขอรธน.ฉบับปชช. ขอประเทศที่เป็นของปชช. ชี้ ยิ่งหวาดกลัว ยิ่งตกในความมืดชั่วลูกชั่วหลาน

การประชุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอก - Free YOUTH และ กลุ่มสหภาพนักเรียนนิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา และมีการประกาศปิดหลักชุมนุมตลอดทั้งคืน ล่าสุดเมื่อเวลา 20.40 น. กลุ่มเยาวชนปลดแอก ได้อ่านแถลงการณ์เยาวชนปลดแอก เรื่องประเทศเป็นของประชาชน ว่า เราทุกคนไม่ควรอยู่ตรงนี้ด้วยซ้ำ เราทุกคนควรได้ใช้เวลาในการทำสิ่งที่ตนเองรัก และร่วมพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน แต่ในประเทศที่ห้ามพัฒนาเช่นนี้ แม้แต่สิ่งที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่สุด อย่างการเรียกร้องความยุติธรรมกลับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างยากยิ่ง สิ่งที่เราเรียกร้องในวันนี้ มิได้มีอะไรมากไปเกินกว่าขออนาคตที่ดีให้พวกเราเยาวชน ขอรัฐบาลที่ฟังเสียงประชาชน และมาจากประชาชน ขอรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน และขอประเทศที่เป็นของประชาชน

แต่อนาคตของประเทศไม่ได้ขึ้นอยู่กับประชาชน แต่คือประชาชนทุกคน ยิ่งเราเจ็บ ยิ่งเราหวาดกลัว เราจะตกอยู่ภายใต้ความมืดมิดไปอีกชั่วลูกชั่วหลาน ยิ่งเราปล่อยให้เป็นอย่างนี้นายเท่าไร ในอนาคตเมื่อลูกหลานของเราทนมไม่ไหว สิ่งที่เขาสั่งสมมันจะมากเกินไป จนความสูญเสียที่เกิดขึ้นในอนาคตมากกว่าการจะพูดความจริงวันนี้เสียด้วยซ้ำ

อ้างอิง : <https://www.nationweekend.com/content/politics/13590?line=>

18 กรกฎาคม 2020 เวลา 21:37

ยื่นคำขาดจี้"รัฐบาล"ยุบสภาใน2สัปดาห์ชู่ยกระดับการชุมนุม



"กลุ่มเยาวชนปลดแอก" ยื่นคำขาด 3 ข้อเรียกร้อง ชี้ดลัสน "รัฐบาล" ยุบสภา ใน2 สัปดาห์ ชู่ ยกระดับการชุมนุม หาก ไร้การตอบรับ ชัด ล้มเหลวบริหารบ้านเมือง เศรษฐกิจ

ความเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนปลดแอก - Free YOUTH และ กลุ่มสหภาพนักเรียนนิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) ที่ชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย มีการประกาศข้อเรียกร้อง 3 ประการ

1.ต้องยุบสภา รัฐบาลภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ล้มเหลวในการบริหารเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเมื่อเกิดวิกฤติโควิด-19 รัฐบาลใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีการล็อกดาวน์ ส่งผลให้คนตกงาน ขาดรายได้ แต่รัฐบาลไม่ได้เยียวยาถ้วนหน้าและทั่วถึง ยังปล่อยให้ประชาชนเดือดร้อนจากวิกฤติเศรษฐกิจโดยไม่แยแสแต่อย่างใด ยังปล่อยให้ปละละเลยให้แก๊งวิไอพีที่มีเชื้อไวรัสเข้ามาในประเทศโดยไม่ได้กักตัว ถือว่าสุ่มเสี่ยงต่อการระบาดใหญ่รอบ2 ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่อาจไว้วางใจรัฐบาลชุดนี้ ให้บริหารบ้านเมืองต่อไปได้ จึงขอยื่นคำขาดว่า "นายกรัฐมนตรีต้องประกาศยุบสภาเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชน และเปิดทางให้คนที่มีความรู้ความสามารถมาแก้ไขปัญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจ

2.หยุดคุกคามประชาชน โดยหลังเลือกตั้ง 24 มี.ค.62 เราหวังว่าประเทศจะเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ประชาชนจะมีเสรีภาพในการแสดงออก มีเสรีภาพในการชุมนุมไม่ถูกคุกคามยึดข้อกล่าวหา หรืออคติความ แต่ในความจริง การคุกคามยังข้อหายังดำเนินต่อไป แพบไม่ต่างจากยุคคสช.มีอำนาจ มีการอ้างความมั่นคงเพื่อปิดปากประชาชนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยและความยุติธรรม จึงเรียกร้องให้หยุดคุกคาม ทั้งทางกายภาพ จิตวิทยา หยุดยึดข้อกล่าวหา และให้สภายกเลิกกฎหมายที่ละเมิดเสรีภาพในการแสดงออก และเสรีภาพในการชุมนุมตามระบอบประชาธิปไตย

3. ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เรามีรัฐธรรมนูญที่เอื้อการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลเผด็จการ มีที่มาไม่ชอบธรรมตามระบอบประชาธิปไตย คณะผู้ร่างไม่ยึดโยงกับประชาชน เนื้อหาของรัฐธรรมนูญก็เป็นไปเพื่อรักษาเผด็จการในคราบประชาธิปไตย เช่น 250 ส.ว. ที่สามารถโหวตเลือกนายฯ องค์กรอิสระ ศาล เป็นเครื่องมือกำจัดคนเห็นต่างจากผู้มีอำนาจ ระบบเลือกตั้งปิดเป็นเจตจำนงค์ประชาชน ทำให้เกิดรัฐบาลไม่เข้มแข็ง ไม่มีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาประเทศไม่ได้ ทำให้มีงูเห่า มีผู้แทนราษฎรที่ทรยศต่อประชาชน และโครงสร้างที่เป็นปัญหา สะท้อนให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็น

ต้นตอของปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การปลดล็อกกัญญาแจดอกแรกเพื่อพาไปสู่ประชาธิปไตย อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงได้ คือแก้ไขรัฐธรรมนูญ เปิดทางให้มีการร่างใหม่ โดยคำนึงหลักสิทธิมนุษยชน และปราศจากการแทรกแซงของคนที่ไม่ได้เลือก

เราไม่ได้ใจจืดใจดำกับรัฐบาล เราใช้เวลา2สัปดาห์จากนี้ หากไม่มีการตอบรับใดๆ เกี่ยวกับข้อเรียกร้อง3ประการ เราจะทำกรยกระดับการชุมนุมต่อไป

อ้างอิง : <https://www.nationweekend.com/content/politics/13592?line=>

วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 - 09:20 น.

INDEX คำไหน ประวิตร วงษ์สุวรรณ คำนั้น ที่มีต่อ ยืนยันกับ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ



INDEX คำไหน ประวิตร วงษ์สุวรรณ คำนั้น ที่มีต่อ ยืนยันกับ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเหมือนกับจะ “นิ่ง” แต่ภายในความนิ่งอันสำแดงออกโดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ นั้นยังมีการเคลื่อนไหว

เป็นการเคลื่อนไหวจาก นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ทั้งยังเป็นการเคลื่อนไหวอันทรงพลังภาพมิได้ทรงพลังภาพเหนือ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หากแต่เป็นพลังภาพอันอยู่ภายใต้เอกลักษณ์อันดำรงอยู่มายาวนานในความเป็น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ นั่นก็คือ 1 เอกลักษณ์ที่ยืนยัน “คำไหนคำนั้น” และเอกลักษณ์ 1 ซึ่งเป็นที่รู้จักกันตั้งแต่เติบโตใหญ่ในกองพลทหารราบที่ 2 มหาดเล็กรักษาพระองค์ โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา กับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เดินตามมาต่อๆ นั่นก็คือ เอกลักษณ์ในความเป็น “พีนี้มีแต่ให้” ประเด็นอยู่ที่ “คำไหนคำนั้น” จากปากของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ครั้งนี้ให้กับใคร

หากดูจากกระบวนการเคลื่อนไหวภายในพรรคพลังประชาชนนับแต่ 18 กรรมการบริหารพรรคยื่นใบลาออกเพื่อถอดถอน นายอุตตม สาวนายน ออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค กระทั่ง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ณ เมืองทองธานี เด่นชัดว่าเป็นการให้ “คำมั่น” กับใคร เด่นชัดว่าเป็นข้อตกลงซึ่งเกิดขึ้นต่อ “ภายใน” พรรคพลังประชาชนมากกว่าที่จะไปให้กับ “ภายนอก” จึงปรากฏข่าวปล่อย “หลุด” ออกมาจากพรรคพลังประชาชนยืนยันว่า ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานต้องเป็นของ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เท่านั้น มิใช่คนอื่น ไม่ว่าจะเป็นคนจาก “ภายนอก” ไม่ว่าจะเป็นคนจาก “ภายใน” ที่มีได้ชื่อ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ พลันที่ข่าวนี้ “หลุด” ออกมาในลักษณะอ้างอิง “แหล่งข่าว” ได้ก่ออาการระจิงจิงขึ้นโดยอัตโนมัติ สายตาที่มองไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เริ่มคลางแคลง ความมั่นใจที่เคยมีต่อสถานะแห่ง นายไพรินทร์ โชติชูถาวร ในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีควบกับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พลังงานเริ่มไม่แน่ใจ เมื่อนำมาวางเรียงเคียงกับชื่อ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2271830

เคลื่อนคนละทิศ-เดินคนละทาง “3 ป.” เป้าหมายเดียวกัน ?



ทุนหล่อเลี้ยงไม่ได้มาจาก “บิ๊กป้อม” เพียงคนเดียว หากแต่มีการลงขันของทุกเครือข่าย “3 ป.”

แม้อำนาจการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) จะอยู่ในมือของ “บิ๊กตู” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีรวม. กลาโหม แต่การตัดสินใจของ “พล.อ.ประยุทธ์” ต้องฟังข้อมูล-ความเคลื่อนไหวทางการเมืองของ “บิ๊กป้อม” พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เพราะการปรับ ครม. ครั้งนี้ มี 2 โจทย์ใหญ่ เป็นปัจจัยหลักที่ พล.อ.ประยุทธ์ ต้องนำมาคำนวณผลบวก-ผลลบ

ปัจจัยแรก ปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หลัง “ทีมเศรษฐกิจ” ภายใต้การนำของ “สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” อดีตรองนายกรัฐมนตรี ที่ผนึกกำลังกับ “4 กุมาร” ช่วยรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์มากกว่า 6 ปี ต้องโบทมือลา ได้ทิ้งช่องโหว่ไว้พอสมควร

ปัจจัยที่สอง การแก้ปัญหาทางการเมืองภายใต้พรรค พปชร. ภายหลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ในพรรคเดินเกมการเมือง เชี่ยว “4 กุมาร” พันทางหวังยึดโควตารัฐมนตรี 4 แก์อี่ มาเป็นโควตากลาง เพื่อจัดสรรปันส่วนให้กลุ่มการเมืองภายใน

โจทย์การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ พล.อ.ประยุทธ์มีโควตารัฐมนตรีอยู่มือ แต่ปัญหาหลักคือ “มือเศรษฐกิจ” ระดับเซียนเหยียบเมฆไม่กล้ารับเทียบเชิญจาก พล.อ.ประยุทธ์ เพราะกลัว “เปลืองตัว” เกรดดีที่สั่งสมมาทั้งชีวิตอาจต้องมลายหาย ลื่น เพราะรู้อยู่เต็มอกว่า ทิศทางเศรษฐกิจทั้งโลก มีแต่จะตึงเหว ชื่อของ “ประสาร ไตรรัตน์วรกุล” อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ถูกทาบทามคนแรก แต่ “ประสาร” ไม่ขอออกหน้าอยากทำงานเบื้องหลัง คอยให้คำแนะนำในฐานะที่ปรึกษา มากกว่า ซึ่งที่ผ่าน ประสารมีชื่ออยู่ในคณะทำงานหลายชุดและทุกคำชี้แนะ มีผลต่อการตัดสินใจของ พล.อ.ประยุทธ์ เมื่อประสารให้เหตุผลว่า ครอบครัวไม่อนุญาต-ไม่สบายใจ ที่จะให้ลงมาคลุกวงในการเมือง พล.อ.ประยุทธ์ ก็ไม่บังคับใจ

ขณะที่ “ปรีดี ดาวฉาย” ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทย แม้ พล.อ. ประยุทธ์ จะออกตัวว่าอยู่ระหว่างทาบทาม ยังไม่มีสัญญาณตอบรับ แต่ข้อมูลอินไซด์ยืนยันว่า “ปรีดี” ตกปากรับเทียบเชิญเรียบร้อยแล้ว โดยหมอดูการเมืองหลายสำนักเสี่ยงไม่แตก ยกให้ “ปรีดี” มีชื่อเป็นเต็งหนึ่งที่จะมานั่งเก้าอี้ รมว.คลังและหาก บางกระทรวงที่นักการเมือง-นักเลือกตั้ง ออกแรงแย่งกันหนัก อาจมีเซอร์ไพรส์ กลายเป็นชื่อ คนกลางอย่าง “ปรีดี” ไปเสีย แทน

ขณะที่รายชื่อ มือเศรษฐกิจคนอื่นก็ยังคงวนเวียนอยู่กับคนคุ้นเคย ที่ช่วยงาน พล.อ. ประยุทธ์ อยู่เบื้องหลัง อย่าง “ไพรินทร์ชูโชติถาวร” รวมถึง “สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์” ที่มีเส้นเก้าอี้รัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ ยอมรับว่าการทาบทาม “มือเศรษฐกิจชั้นเทพ” ค่อนข้างยาก สูตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ รัฐบาลบิ๊กตุ๋ 2/2 จึงต้องมีหัวหน้าทีมเศรษฐกิจที่ชื่อ “พล.อ. ประยุทธ์” เพื่อควบคุมสั่งการทุกกระทรวง ที่อยู่ภายใต้การดูแลของพรรคพปชร. และพรรคร่วมรัฐบาล

เนื่องจากบทเรียนเมื่อครั้งที่ “สมคิด” ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ แต่เหมือนมีดาบที่ไร้คม เพราะไม่สามารถสั่งการพรรคร่วมรัฐบาล ให้ดำเนินตามนโยบายหลักของรัฐบาลได้ สภาพการทำงานจึงต่างคนต่างทำ พล.อ. ประยุทธ์ จึงต้องเข้ามาล้วง เคลียร์ปัญหาเองที่ละประเด็น ทำให้เสียเวลาการทำงาน “สมคิด” เคยบ่นว่า หลังจัดตั้งรัฐบาลเลือกตั้ง ตัวเองไม่ใช่หัวหน้าทีมเศรษฐกิจอีกต่อไป เพราะกระทรวงเศรษฐกิจกระจายไปอยู่ในความดูแลของพรรคร่วมรัฐบาล ทำให้ยากต่อการบริหารจัดการ ดังนั้น “ทีมเศรษฐกิจชุดใหม่” จะอยู่ใต้ปีก “พล.อ. ประยุทธ์” เพียงคนเดียว

ขณะที่โจทย์ปัญหาทางการเมือง การแย่งชิงอำนาจของนักการเมือง ที่อาจส่งผลต่อสัมพันธ์ “พี่น้อง 3 ป.” ที่ถือเป็นศูนย์กลางอำนาจ เสียญจากนักการเมือง-นักเลือกตั้ง ฟันธงว่า หาก พปชร. จะคว้าชัยในศึกเลือกตั้งท้องถิ่น เลือกตั้ง ส.ส. ระดับถล่มทลาย ต้องให้ “บิ๊กป้อม” มาคุมกระทรวงมหาดไทย แล้วโยก “บิ๊กป๊อก” พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา สลับไปนั่งเก้าอี้รมว. กลาโหม แทนนายกฯ “บิ๊กตุ๋” “มหาดไทย” จึงมีสัญญาณแห่งปัญหา ที่เจอทั้งชาวปิ่น-ชาวปล่อย-ชาวเสียม เพราะบรรดานักการเมืองรู้ดีว่า “บิ๊กป้อม” จัดอยู่ในสายเปย์ ผิดกับ “บิ๊กป๊อก” มท.1 ที่ไม่สูงส่งกับ ส.ส. พรรคพปชร. แม้แต่งงานพื้นที่ในอำนาจของกระทรวงมหาดไทย ที่ต้องดูแลควบคู่กับงานมวลชนของ ส.ส. ก็เดินกันคนละทาง เสียงเชียร์ “บิ๊กป้อม” จึงดังกระหึ่ม แต่เบื้องลึกแล้ว ไม่มีใครรู้ว่า 6 ปีที่ผ่านมาในอำนาจ แต่ละคนมีระยะใกล้ ระยะห่าง ระหว่างกัน ยังเหมือนเดิมหรือไม่ และมหาดไทย จะกลายเป็นประเด็นแอบบาดหมางระหว่างพี่น้องกันหรือไม่ เพราะ “บิ๊กป๊อก” นั่งยาวในกระทรวงนี้มาตลอด 6 ปี นับแต่รัฐบาล คสช. จนแทบจะกลายเป็นฐานที่มั่นทุกอย่าง การที่จะขยับออก หากเจ้าตัวไม่ยินยอม ก็เชื่อว่านายกฯ ไม่ชัดเจน

แต่สำหรับนักเลือกตั้ง การสนับสนุนใคร ปฏิเสธไม่ได้ว่า ขึ้นอยู่กับ “ท่อน้ำเลี้ยง” สำหรับใน พปชร. เชื่อกันว่า ทุนหล่อเลี้ยงไม่ได้มาจาก “บิ๊กป้อม” เพียงคนเดียว หากแต่มีการลงขันของทุกเครือข่าย “3 ป.”

สถานการณ์ในเวลานี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่า “บิ๊กป้อม” ที่ถูกดันขึ้นมา สวมหัวโขนผู้นำพรรค จะต้องถูกนักการเมืองกดดันให้ปรับ ครม. มากกว่าใคร จากปกติที่ไม่เคยปรากฏ “พีใหญ่” เข้าพบ “น้องตุ๋” บนตึกไทยคู่ฟ้าให้สื่อเห็น แต่เที่ยวนี้ “บิ๊กป้อม” ก็จำเป็นต้องปรากฏตัวสร้างภาพ เพื่อให้ตีความว่า โผ ครม. โควตา พปชร. ถึงมือ “บิ๊กตุ๋” เรียบร้อยแล้ว ทั้งที่ความจริงอาจจะไม่มีอะไรในกอไผ่ เพราะทั้ง “พีป้อม-น้องตุ๋” สามารถพบกันได้ที่บ้านพัก และยังโทรหากันเกือบทุกวัน

ฉาก “บิ๊กป้อม” หัวหน้าพปชร. พบ “บิ๊กตุ๋” ในทำเนียบรัฐบาล สืบหาหลอกใครหลายคน ว่าส่ง โผ ครม. โควตา พรรคพปชร. เรียบร้อยแล้ว หวังหยุดทุกความเคลื่อนไหว ทุกแรงต่องรอง เปิดทางให้ พล.อ. ประยุทธ์ หากคนที่เหมาะสมมาช่วยแก้วิกฤต

อีกแห่งที่ร้อนและแรง “กระทรวงพลังงาน” ที่ถูกมองเป็นขุมทรัพย์ (นัก)การเมือง เก้าอี้นี้แกนนำ “กลุ่มสามมิตร” “สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ” พลาดหวังมาแต่ต้น จนต้องยอมมานั่งรอในเก้าอี้ รมว. อุตสาหกรรม ไปพลางๆ และรอบนี้ สุริยะ ยังพยายามทำความหวังให้เป็นจริง เพื่อเปิดประตูเข้าสู่กระทรวงพลังงานให้ได้ หากไม่มีสัญญาณตอบรับ ก็อาจได้เห็นการแสดงพลังของ ส.ส. ในสังกัด ระหว่างนี้จึงมีการเสนอ “สูตรสมานฉันท์” ให้ “สุริยะ” สมหวังได้นั่ง รมว. พลังงาน แล้วสลับคู่อริ “สันติ พร้อมพัฒน์” รมช. คลัง ไปนั่งรมว. อุตสาหกรรมแทน ส่วนทีมสามมิตร “เสี่ยแสงค์” อนุชา นา

คาศัย เลขาธิการพรรค พปชร.ส่งไปนั่ง รมช.คลัง แทน หากเป็นไปตามสูตรนี้ ก็น่าจะลงตัว เพราะ “สันติ” เพียงแค่ขอขึ้น
ชั้นรัฐมนตรีว่าการ หลังยอมนั่งรัฐมนตรีช่วยมา 1 ปี

ฉะนั้นจึงต้องจับตาว่า “สูตรโลกสวย” จะอยู่ในใจ พล.อ.ประยุทธ์ หรือไม่ เพราะแรงต้าน “สุริยะ” ไปกระทรวง
พลังงานไม่ใช่เฉพาะ “ทุนใหญ่” ในแวดวงพลังงาน แต่กระแสในพรรค นอกพรรค ก็แรงไม่แพ้กัน ส่วนความเคลื่อนไหวของ “สุ
ชาติ ชมกลิ่น” ส.ส.ชลบุรี ที่ผลักดันตัวเองจนเป็นแกนนำพรรคพปชร. มีหวังลึกๆ ว่า จะได้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรี โดยโพล์ไปที่
กระทรวงแรงงาน แต่ก็ต้องวัดพลังกับพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) ที่ “สุเทพ เทือกสุบรรณ” ตั้งป้อมขวางอยู่ โดย
ประกาศลั่นไว้ให้ “เอนก เหล่าธรรมทัศน์” แม้ “สุชาติ” จะโยนสูตรแลกเก้าอี้ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ไปให้ “เอนก” เพราะตรงกับคุณสมบัติมากกว่า แต่เชื่อว่าผ่านอีกด่าน คือ “นฤมล ภิญโญสินวัฒน์” โฆษก
รัฐบาล สายตรง “บิ๊กป้อม” ที่แอบจงกระทรวงนี้ ไปได้ง่ายๆ

ความเคลื่อนไหวในการชิงอำนาจ ชั่วโมงนี้ นักการเมือง-นักเลือกตั้ง ยังต่อรองได้ไม่มากนัก เพราะต่างก็รู้กันว่า

แม้พี่น้อง “3 ป.” จะเคลื่อนไหวคนละทิศ เดินคนละทาง แต่ที่สุดแล้วก็มีเป้าหมายเดียวกัน คือ “รักษาอำนาจ ให้ได้
นานที่สุด”

อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/special_article/13597?line=